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โวยขรก.ช้ีนําทหารเลือกซอมกทม.
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ต้ังกก.สอบโรคอหิวาตหมู 

‘พณ.’เปดธงฟาตรึงราคา

‘ชอ’ปด‘ทอน’ไดวัคซีนVIP

กรุงเทพฯ • นั่งไมติด! อธิบดีปศุสัตวเซ็น

ตั้ง คกก.สอบปมหนังสือเตือนโรคอหิวาตหมู 

หลังปดลั่นไมเคยเห็น ขณะที่ “ศรีสุวรรณ” 

จัดเต็มย� นฟองตอ ป.ป.ช.เอาผิดกราวรูดบิ๊ก

ขาราชการที่เกี่ยวของ ปกปดขอมูลจนกลาย

เปนไฟลามทุง ทําชาวบานเดือดรอนระนาว 

ดาน “จุรินทร” เบรกฉวยโอกาสขึ้นราคาไข-

เนื้อไก ฮึ่มงัดกฎหมายจัดหนัก พรอมเปดธง

ฟาหมูตรึงราคาไว ระบุยังไมเคาะแผนนํา

เขาจากตางประเทศ ฝายคานไมพลาดโหน

วิกฤตเดือดถลมรัฐบาล

เม� อวันจันทร จากกรณีนายสัตวแพทย

สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว ระบุวา

ยังไมเห็นหนังสือภาคีคณบดี คณะสัตวแพทย 

ศาสตรแหงประเทศไทย แจงมายังกรมปศุ 

สัตวเม� อวันที่ 7 ธ.ค.64 เกี่ยวกับขอหวงใย

ตอสถานการณ โรคระบาดและการควบคุม

โรคในสุกร โดยหน�วยงานของสถาบันการ

ศึกษาสัตวแพทยศาสตรในประเทศไทย พบ

เชื้อไวรัสอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African 

Swine Fever: ASF) ในซากสุกรที่สงชันสูตร

โรค และไดรายงานการตรวจพบโรคตอกรม

ปศุสัตวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 และขอใหกรม                                                     

ปศุสัตว์ดําเนินการตามมาตรการเพื่อควบ 

คุมโรคโดยเร็ว

ลาสุด  น.สพ.สรวิศไดลงนาม

ลงแขงเขตหลักสี่ “นาถยา” ย� นใบลาออก

จาก ปชป.ดอดซบอก “หญิงหน�อย” ตามคํา

เชิญ “หมอสุกิจ” แจงงดประชุมสภากันโค

วิดระบาด สอนฝายคานตองรับผิดชอบตอ

สังคมประเทศ   

เม� อชวงเชาวันที่ 10 มกราคม นาย

สุรชาติ เทียนทอง ผูสมัครเลือกต้ังซอม ส.ส. 

กทม. เขต 9 หลักสี่-จตุจักร เบอร 3 พรรค

เพ� อไทย พรอมดวยนายสรวงศ เทียนทอง 

รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย และผูอํานวยการ

เลือกตั้งซอมเขต 9 กทม.ลงพื้นที่หาเสียง

บริเวณตลาดจัดสรรรถไฟ และสํารวจคุณ 

ภาพชีวิตประชาชนในชุมชนหลังแฟลตรวม 

พัฒนา เลียบคลองเปรมประชากร เขตหลัก 

สี่

“ในชวงโคงสุดทายของการหาเสียง

จะมีการจัดเวทีปราศรัยใหญในวันท่ี 14 ม.ค. 

ที่ชุมชนเสนานิคม 2 เขตจตุจักร และอีก

ครั้งในวันที่  28 ม.ค.ที่เคหะทุงสองหอง เขต

หลักสี่” นายสุรชาติกลาว

ที่ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง เขต 9 

(หลักสี่-จตุจักร) พรรคเพ� อไทย นายสรวงศ                       

เทียนทอง รองหัวหนาพรรคเพ� อไทย ใน

ฐานะผูอํานวยการเลือกตั้ง เปดเผยวา ได

รับรายงานผูพักอาศัยในบานพักทหาร เขต

หลักสี่และจตุจักร วามีขาราชการบางทาน

พยายามชี้นําผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหลงคะแนน

เสียงใหผูสมัครจากพรรคการเมืองหน่ึง หาก

คะแนนไมเขาเปาจะมีมาตรการพิเศษกับบุค                                               

คลท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีน้ันๆ เร� องน้ีไมอยาก

เช� อวาจะเปนเร� องจริง อาจเปนไปไดท่ีขาราช                                                      

การระดับสูงบางคนอาจนิยมชมชอบพรรค                                                      

การเมืองใดเปนพิเศษ จึงช้ีนํากําลังพล ครอบ 

ครัวและทหารกองประจําการ หรืออาจเอื้อ

ประโยชนใหหัวคะแนนของพรรคการเมือง

นั้นเขาไปหาเสียงไดอยางเสรี  แตอยากขอ                                                        

รองใหผูบังคับบัญชาอยาปดก้ันพรรคการเมือง 

อ� นๆ เม� อเปดโอกาสใหพรรคใดแลวก็ตอง

เปดโอกาสใหทุกพรรคการเมืองสามารถ

เขาไปหาเสียงในบานพัก และหน�วยงานราช 

การไดอยางเทาเทียมกันดวย

ไทยโพสต • “ชอ พรรณิการ” แจงปมรอน

แทน “ธนาธร” ปดได  “วัคซีน VIP” ลั่น

ไดฉีดพรอมคนทั่วไป ซัดรัฐปลอยขอมูลสวน

ตัวในแอป “หมอพรอม” ผานขบวนการ “ไอ

โอ” และ “ส� อ” บางกลุม เพ� อหวังดิสเครดิต

ทางการเมือง สวน “ทอน” ไมพูดเร� องตัว

เอง 

เม� อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ 

อาคารอนาคตใหม น.ส.พรรณิการ วานิช 

โฆษกและกรรมการบริหารคณะกาวหนา ให                                                     

สัมภาษณชี้แจงกรณีดรามา “วัคซีน VIP”                                                            

และประเด็นการโจมตีแกนนําคณะกาวหนา 

วาไดรับวัคซีนแอสตราเซนเนกาอยางไมถูก

ตอง พรอมทั้งตําหนิการปลอยขอมูลสวน

บุคคลจากแอปพลิเคชันหมอพรอมเพ� อหวัง

ผลทางการเมือง 

โดย น.ส.พรรณิการกลาววา ยอน

กลับไปเม� อวันที่ 7 มิ.ย.64  รัฐบาลกําหนด

ใหวันดังกลาวเปนวันดีเดยฉีดวัคซีนแหงชาติ 

มีการเปดใหลงทะเบียนออนไลนหลายชอง

ทางลวงหนา โดยเร่ิมตนฉีดวัคซีนใหชาวไทย

ทุกคนที่มีอายุมากกวา 18 ปขึ้นไปในวันที่ 

7 มิ.ย. โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดสูง ไดแก 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพราะฉะนั้นขอ

กลาวหาที่บอกวาตนและนายธนาธร จึงรุง 

เรืองกิจ ประธานคณะกาวหนา แยงวัคซีน

คนแก จึงไมเปนความจริงอยางสิ้นเชิง

น.ส.พรรณิการกลาวอีกวา นอกจาก 

นี้นายธนาธรไดเดินทางเขารับวัคซีน

ฮุน เซนมอบ ‘ความชอบธรรม’

ใหมิน อองหลายสําเร็จหรือ?

รวบหนุมขายปนเถ� อน

ออนไลน

บัญชีกลาง

หั่นคารักษาโควิด

ไทยโพสต • “ธปท.” คาด “โอมิครอน” 

ทุบเศรษฐกิจไทยครึ่งแรกป 65 บริโภค-สง

ออก-ทองเที่ยวมีสะเทือน กดจีดีพีปนี้เหลือ

โต 3.4% กอนฟนตัวเขมแข็งขึ้นในป 66 

ที่ 4.7% จับตาเงินเฟอพุง มองแคปจจัยชั่ว                                                     

คราวหลังราคาน้ํามัน-คาไฟขยับ เปดฐานะ

การคลังชวง 2 เดือนแรกปงบ 65 รายไดนํา

สงคลัง 3.47 แสนลานบาท เบิกจาย 7.67 

แสนลานบาท รัฐลุยกูชดเชยขาดดุล 2.49 

แสนลานบาท เงินคงคลังแน�นถัง 4.29 แสน

ลานบาท

เม� อวันจันทร นายปติ ดิษยทัต ผูชวย

ผูวาการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแหง

ประเทศไทย (ธปท.) กลาววา ในระยะตอไป

เศรษฐกิจในภาพรวมจะมีการฟนตัวอยาง

ตอเน� อง โดยปจจัยสําคัญที่ตองจับตา ได 

แก ผลกระทบระยะสั้นจากการระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ โอมิครอน, การฟนตัว

ของภาคอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน และ

ตลาดแรงงานที่ยังคงเปราะบาง รวมถึงแรง 

กดดันตออัตราเงินเฟอจากปจจัยภายในและ

นอกประเทศ

สําหรับประเด็นเงินเฟอนั้น เบื้องตน

มองวาไมน�าจะเปนปจจัยยืดเย้ือ และในประ                                                          

เทศไทยไมคิดวาจะเปนประเด็น โดยนโย 

บายการเงินจะยังคงใหน้ําหนักกับการดูแล

เศรษฐกิจตอไป แตก็ไมไดน่ิงนอนใจกับสถาน                                                          

การณอัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้น สวนแนวโนม                                                            

คาเงินบาทในป 2565 เช� อวาจะมีเสถียร 

ภาพมากขึ้น จากปจจัยพื้นฐานดานเศรษฐ 

กิจที่อยูในเกณฑดี มีการฟนตัวตอเน� อง ซึ่ง 

ธปท.พรอมเขาไปดูแลความผันผวน

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” จับตา “เดลตาครอน” 

ชี้ยังไมมีรายงานทางการยืนยัน “หมอศุภ

กิจ” เช� ออาจเกิดจากการปนเปอน ฟนธง

ซื้อหวยไมใชสายพันธุ ใหมหรือไฮบริดแน� 

“ศบค.” แจงผูติดเชื้อใหม 7,926 ราย เสีย

ชีวิต 13 ราย ชี้เดลตายังครองตลาดมีโอมิ                          

ครอนตามมาติดๆ สัปดาหที่ผานมาพบถึง                                          

70% เผยคลัสเตอรพร่ึบจากหยอนยานปอง 

กันตัวเอง สอแววปลาย ก.พ.เห็นติดเชื้อวัน

ละ 3 หม� นแน� กําชับ 10 จังหวัดพบผูติด

เชื้อสูงสุด และจังหวัดทองเที่ยวเตรียมเตียง

รองรับ สธ.ชี้โรงพยาบาลพรอมโดยเฉพาะ

เตียงสีเขียวยอดใชพุงพรวด

เม� อวันจันทรที่ 10 มกราคม นายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร                

โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ                                               

กระทรวงกลาโหม เฝาติดตามสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อยาง                                                             

ใกลชิด โดยเฉพาะความกังวลเกี่ยวกับการ                                                         

พบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุในสาธารณรัฐ

ไซปรัส ที่ตั้งช� อวาเดลตาครอน ซึ่งกรมวิท 

ยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) ชี้แจงวา ขณะนี้ยังไมมีขอมูลรายงาน

ท่ีเปนทางการออกมา แตกรมวิทยไดติดตาม

ขอมูลจากทั่วโลกอยูตลอดเวลา ซึ่งคาดวา                                                

จะชัดเจนเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกันศูนยจีโนม                         

ทางการแพทย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหา                                                     

วิทยาลัยมหิดล ไดนํารหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม                                                                   

25 ตัวอยางจากฐานขอมูลโควิดโลก (GISAID) 

ซึ่งไซปรัสไดอัปโหลดไวมาวิเคราะห 

ไทยโพสต • รองหัวหนา พท.โวย ขรก.

ระดับสูงชี้นําเหลาทหารลงคะแนนเลือกตั้ง

ซอม กทม. รอง “บิ๊กตู” กําชับวางตัวเปน 

กลาง จี้ กกต.ลงพื้นที่เก็บขอมูล ปูดเก็บบัตร 

ปชช.แลกเงิน 1,500 บาท “นิพนธ” ย้ํา 

ปชป.ยึดมารยาททางการเมืองไมสงผูสมัคร
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2 ในประเทศ

การเปลี่ยนแปลงที่ไมตองรอคอยแตตองเตรียมรับมือ

าจะวากันแบบไมตองเอา “อารมณ-ความรูสึก” เขามา

เกี่ยวของดวย...ไมวาจะเปนความรูสึกแบบโกรธ เกลียด 

เคียดแคน อาฆาต พยาบาทริษยาและชิงชัง หรือแบบรัก

และลุมหลง มัวเมา เลียรเช็ด เลียรตะเม็ด ชนิดหัวปก-

หัวปา การอยู-การไป การเจง-ไมเจง ของทานนายกฯ “บิ๊กตู” นั้น 

มาถึง ณ ขณะนี้...ไมน�าจะขึ้นอยูกับตัวบุคคล กลุมบุคคล ไมวาฝาย

หนึ่ง-ฝายใด หรือฝายไหนๆ แตน�าจะขึ้นอยูกับ “ฉากสถานการณ” 

นั่นแหละมากกวา...

คือพูดงายๆ วา....บรรดาผูที่คิดราย คิดทําลาย “บิ๊กตู” โดย

สวนใหญแลว มักจะตายโหง ตายหา หรือไมตายก็คางเหลืองกัน

ไปเปนรายๆ จะดวยเหตุเพราะตายเอง แพภัยตัวเอง หรือเพราะ

เหตุผลกลใดก็แลวแต อันถือเปนโชคชวย บุญชวย หรือบุญบังเอิญ

สําหรับผูนํารัฐบาลรายนี้เปนอยางยิ่ง จะดวยเหตุเพราะ “ชาติปาง

กอน” ไดทําบุญ ทําทาน เอายาเสน�ห ยาชูกําลัง ใสบาตรพระเอา

ไวเปนกุรุสๆ หรือไม อยางไร ก็ตามที ชาตินี้ หรือมาถึง ณ ขณะ

นี้ ก็เลยอยูรอด ปลอดภัยและอยูยาวววว ชนิดชักจะอีเหลนเปนยิ่ง

เขาไปเร� อยๆ ทําทาวาอาจทําลายสถิติ “ปาเปรม” ไมวันหนึ่ง วัน

ใด เอาเลยก็ไมแน�ๆ...

แตก็นั่นแหละ...ดวยเหตุที่ความเปลี่ยนแปลง ความไมจีรัง 

ยั่งยืน ไมอาจคงทน ถาวร ไปตลอดชั่วนิจนิรันดรกาล ยอมถือเปน

ความจริงแท แน�นอน เปน “กฎเหล็กแหงธรรมชาติ” อันมิมีผู

หนึ่ง-ผูใด หรือสิ่งหนึ่ง-สิ่งใดสามารถปฏิเสธ หรือสามารถสรางขอ

ยกเวนไดงายๆ การอยู-การไป การเจง-ไมเจง ของ “บิ๊กตู” แม

จะไมไดขึ้นอยูกับขีดความสามารถของฝายตรงขาม หรือผูที่คิดจะ

โคนลม ทําลาย ใดๆ ก็ตาม แตยังไงๆ...มันคงตองเกี่ยวของ พัวพัน 

อยางแยกไมออก กับฉากสถานการณความเปนไปของโลก ของ

สังคมไทย นับแตนี้ตอไป วามันจะหนักหนา-สาหัส หนักหน�วง 

รุนแรง ไปถึงขั้นไหน...

โดยเฉพาะในเร� องการ “ปวยตาย” และการ “อดตาย” นั่น

แหละเปนหลัก...อันเปนฉากสถานการณที่กําลังบีบคั้น บีบบังคับ 

ใครตอใครกันในระดับโลกเอาเลยก็วาได ไมใชแตเฉพาะสังคมไทย

เพียงรายเดียวเทานั้น คือสถานการณที่ทานเชื้อไวรัสโควิดทาน

ออกฤทธิ์ ออกเดช ออกอาละวาด แบบชนิดยืดเยื้อ คาราคาซัง ตอ

เน� องมาในระดับ 2 ป ยางเขาสูปที่สาม ก็ยังไมคิดจะแลวเสร็จ ไม

คิดจะหัวตก เหี่ยวปลาย ลงไปเลยแมแตนอย ยังพยายามวิวัฒนาการ 

ยังพยายามกลายพันธุ จาก “เดลตา” ไปเปน “โอมิครอน” และจะ

เปนอะไรตอมิอะไรอีกเม� อไหร แบบไหน อยางไร ก็ยังยากซซซที่จะ

สรุปไดงายๆ...

สงผลใหการ “ปวยตาย” ระดับนับเปนลานๆ ราย พอๆ กับ

การเดดสะมอเรย อิน เดอะ เทงทึง ชนิดระเนระนาด ไมตางอะไร

ไปจากการตายเพราะสงครามโลก สงครามภูมิภาค ของบรรดามวล

มนุษยชาติทั้งหลายในชวงประวัติศาสตรที่ผานมา เอาเลยถึงขั้นนั้น 

และดวยความพยายามที่จะระงับ ยับยั้ง หน�วงเหนี่ยว ถวงรั้ง ไมให

เปนอันตองตายมากมายเกินไปกวานี้ ก็เลยกลับสงผลใหหนีไมพนตอง

เจอกับการ “อดตาย” กันไปแทบทั้งโลกอีกดวยเชนกัน คือเจอกับการ

ผันผวน รวนเร ความปนปวน ชุลมุน วุนวาย ในทางเศรษฐกิจ อัน

เน� องมาจากโครงสรางความสัมพันธระหวางมนุษยชาติ มันถูกบอน

เซาะ ทําลาย ดวยการแพรระบาดของทานเชื้อไวรัสโควิด จนตองหา

ทางเลือก หาจุดสมดุล ระหวางการปวยตายและอดตาย ไมใหทุกสิ่งทุก

อยาง อาจตองพังพินาศลงไปทั้งคู เอาเลยก็เปนได...

อันนี้นี่แหละ...ที่ทําใหรัฐบาลแทบทุกรัฐบาล ตางหนีไมพนตอง 

“อวกแตก” กันไปเปนรายๆ รวมทั้งรัฐบาลทานนายกฯ “บิ๊กตู” ของ

หมูเฮา ก็คงไมมีขอยกเวนใดๆ แมแตนอย ปญหาขณะนี้...ก็จึงขึ้นอยู

กับวา “ผลพวง” หรือ “ผลกระทบ” ที่กําลังจะอุบัติตามมาจากฉาก

สถานการณดังกลาว มันจะเตลิดเปดเปง หนักหน�วง รุนแรง หนักบาง-

เบาบาง สําหรับแตละประเทศ แตละรัฐบาล ไปถึงขั้นไหนตอขั้นไหน 

ยิ่งถาเปนรัฐบาลที่ ไมไดถูกออกแบบใหมีโอกาสรับมือกับความวิปริต 

ผิดเพี้ยน ในลักษณะดังกลาวมากมายซักเทาไหรนัก ไมวาในทางการ

เมือง หรือในทางเศรษฐกิจ หรือรัฐบาลที่เพลิดเพลินอยูกับความเปน 

“ประชาธิปไตย” จนแทบไมไดเหลือหมัดเหล็ก หมัดน็อก เอาไวในมือ

ถ
เอาเลยแมแตนอย โอกาสจะตองตายโหง ตายหา ไปไมกลับ-หลับ

ไมต� น-ฟนไมมี ไปพรอมๆ กับฉากสถานการณใหมๆ ยอมมีความ

เปนไปไดสูงเอามากๆ...

ดังนั้น...ทุกสิ่งทุกอยางจึงขึ้นอยูกับฉากสถานการณที่วานั่น

แหละ วามันจะมาถึงเม� อไหร ตอนไหน แบบไหน และอยางไร 

แมวาในระหวางนี้ มันยังไมถึงกับแสดงตัวตนของมันออกมาอยาง

เดนชัด แตคงน�าจะอีกไมนานนับจากนี้ หรือไมน�าจะเกินปนี้ ป

หนา เปนตนไป ที่ “ผลพวง” หรือ “ผลกระทบ” มันจะปรากฏ

ใหเห็นแบบจริงๆ จังๆ แบบมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได อันนั้น

นั่นแหละ...ที่มันจะกลายเปนตัวนําเอา “ความเปลี่ยนแปลง” ใน

ลักษณะตางๆ ทะลักหลั่งควั่งพรูเขามาในสังคมแตละสังคม ชนิด

ไมใชแตเฉพาะตัวบุคคล ปจเจกบุคคล อยาง “บิ๊กตู” เทานั้น ที่อาจ

ตองเจอกับการเปลี่ยนแปลง จนหนีไมพนตองไปแลว-ไปเลย ไปไม

กลับ-หลับไมต� น-ฟนไมมี กันตอนไหน เม� อไหร ก็มิอาจคาดคะเนได 

แตแมกระทั่งระบบ-ระบอบหรือระเบียบประเพณีตางๆ อาจหนีไม

พนตองปรับสภาพ เปลี่ยนสภาพ เอาเลยก็ไมแน�...

ดวยเหตุนี้นี่เอง...ที่คงไมจําเปนตองไปตั้งเปา ตั้งจุดมุงหมาย 

เพ� อหวังโคนลม “บิ๊กตู” ใหจงได ใหตองเสียเวลา และเสียเรี่ยว 

เสียแรง โดยใชเหตุ เพราะภายใตฉากสถานการณใหมๆ นั้น ทาน

นายกฯ “บิ๊กตู” ทานคงกลับไปนอนเลี้ยงหลานอยูที่บานไปกอน

หนานั้นแลวก็ไมแน� สิ่งที่สําคัญยิ่งกวาจึงน�าจะเปนเร� องของการ

สรางความพรอม ความเปนจริง-เปนจัง และความไปไดในการ

รับมือกับบรรดา “ความเปลี่ยนแปลง” ทั้งหลาย ไมใหมันเกิดการ

เลยเถิด การเตลิดเปดเปง ไปสูสิ่งที่ไมพึงประสงคในลักษณะตางๆ 

อันนี้นี่แหละ...ที่จะตองเรงมองหา คนหา ตองเตรียมปรับตัว ปรับ

สภาพ นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Children’s Moral Lesson”... 

“Look backward, how much has been won, Look round, 

how much is yet to win, The watches of night are done, 

The watches of day begin. – จงเหลียวหลังดูวาเราสามารถ

เอาชนะอะไรมาบางแลว จงเหลียวมองรอบๆ วาอะไรที่เรา

สามารถเอาชนะไดอีก การเฝาดูกลางคืนวาจะสิ้นสุดลงไปเม� อใด 

การเฝามองการมาถึงของกลางวัน ก็จะเริ่มตนเม� อนั้น...”



















รับมือดวยมาตรการที่รัดกุม

ารแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเรียกไดวาประ 

เทศไทยเขาสูระลอกที่ 5 ยังเปนสถานการณที่น�าวิตก 

โดยลาสุด ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

ระบุขอมูลของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จากการสุมตรวจ

จําแนกสายพันธุที่เฝาระวังตั้งแตเดือน พ.ย.64 - 9 ม.ค.65 

พบผูติดเชื้อสวนใหญยังเปนสายพันธุเดลอยูที่ 64.71% เปน

สายพันธุ โอมิครอน 5,397 ราย คิดเปน 35.17% กระจายตัว

ไปแลวเกือบทั่วประเทศ 71 จังหวัด แตหากดูเฉพาะสัปดาห

ลาสุด ระหวางวันที่ 2-8 ม.ค. พบเปนโอมิครอนถึง 70.3% 

เดลตา 29.7%

สอดคลองกับการระบุของทีมกระทรวงสาธารณสุข 

โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวง สาธารณสุข  พบ

วา ขณะนี้การแพรของโรคคอนขางขึ้นมาเร็ว เปนไปตามเสน

สีเทา คือ พบการติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 15,000-30,000 ราย ซึ่ง

หากมาตรการที่มีอยูไดรับความรวมมือจากทุกฝายอยางดี ก็จะ

สามารถควบคุมโรคไดดี ขณะเดียวกันการคาดการณผูเสียชีวิต 

กรณีที่ควบคุมไมดี ติดเชื้อมาก อัตราเสียชีวิตก็จะอยูในเสนสี

เทา หรือเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 100-180 ราย ซึ่งขณะนี้จํานวนผู

เสียชีวิตอยูต่ํากวาเสนสีเขียวเล็กนอย เฉลี่ยวันละ 20-60 ราย 

ถือวาอัตราลดลง

น�าตระหนกวา จากขอมูลเบื้องตนอาจเรียกไดวาประ                                                                                         

เทศไทยกําลังเผชิญกับเชื้อไวรัสโอมิครอนเต็มรูปแบบ เน� อง 

จากตัวเลขของการแพรระบาดกระจายไปเกือบครอบคลุมทั่ว

ประเทศเปนที่เรียบรอย ขณะเดียวกันก็ตามดวยตัวเลขของผู

ติดเชื้อในแตละพื้นที่ที่สูงขึ้นติดๆ กัน แตสิ่งสําคัญในระลอก

ใหมคือ อาจมีการติดเชื้อในเด็กเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ระลอก

กอนหนานี้โดยหลักคือในระดับผู ใหญ แน�นอนวานี่คือสิ่งที่น�า

กังวล โดยเฉพาะพอแมผูปกครอง 

ในขณะที่รัฐบาลตองรับโจทยเพิ่ม และมีมาตรการเรง

ดวนที่สุด ในการวางขั้นตอนดูแลเด็ก ซึ่งลาสุด นายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ยังไดมี

ขอสั่งการใหกรมการแพทยรวมกับภาคีเครือขายรวมกันดูแลผู

ปวยโควิดกลุมเด็กใหดีที่สุด โดยในสวนของ กทม.ไดมีการจัด

ทําเตียง Community Isolation (CI) สําหรับเด็กและครอบครัว

เอาไว 6 โซน โซนละ 1 แหง ทั่วกรุงเทพฯ แหงละอยางนอย 

50 เตียง โดย 1 หองเด็กอยูรวมกัน 3-4 คน พรอมใหสถาบัน

เด็กแหงชาติมหาราชินีเผยแพรวิธีการเตรียมยาน้ําฟาวิพิรา

เวียรสําหรับเด็ก ผานทาง YouTube เผยแพรแกโรงพยาบาล

ทั่วประเทศใหเตรียมยาไดดวยวิธีการที่ไมยุงยาก

ขณะเดียวกัน ในสวนของภูมิภาคก็ตองมีการเตรียม

การรองรับผูปวยเด็กไวเชนเดียวกัน โดยเฉพาะเตียงในโรง

พยาบาล เน� องจากแพทยจะตองมีการแอดมิทไวเบื้องตนอยู                                                                               

แลว โดยเฉพาะเด็กที่ อายุต่ํากวา 1 ป ซึ่งอาจมีอาการเปลี่ยน 

แปลงที่รวดเร็ว 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาคนไทย ไดผานการรับมือ

สถานการณวิกฤตโควิดมาแลวถึง 5 ระลอก ครั้งนี้อัตรา

การเคล� อนยายกลับภูมิลําเนาคงเบาบางลง ซึ่งสวนใหญการ

โยกยายจากภัยโควิดรอบที่แลวไดกลับเขามาทํางาน หรือหา

เลี้ยงชีพ โดยสวนใหญตามปกติแลว โฟกัสการเฝาระวังรอบ

นี้ รัฐบาลจึงตองเพิ่มมาตรการในการดูแลไปยังกลุมโรงงาน 

สถานประกอบการ-โรงงานคุมเขม

 ซึ่งในเบื้องตนคือ การอํานวยความสะดวก หรือมี 

นโยบายในเร� องของอุปกรณตางๆ เชน ชุดตรวจ ATK โดย

สถานการณขณะนี้มีการรองเรียนเร� องราคาของชุดดังกลาว

ที่เริ่มขาดตลาด และมีราคาแพงเกินที่ประชาชนจะเขาถึง 

ซื้อหา นํามาคัดกรอง ดูแล ตรวจเชื้อ เพ� อปองกันตัวเอง

และผูอ� นได ในระดับเบื้องตนที่ถือวาสําคัญที่สุด และหวังวา

สถานการณชุดตรวจจะไมซ้ํารอยในยุคที่หนากากอนามัยแพง 

ขาดตลาด หรือวัคซีนไมเพียงพอ ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐบาล

ที่จะตองรับมือดวยมาตรการที่เทาทัน รัดกุม ในการดูแล

ประชาชนระลอกใหมนี้!. 

ก

น.ส.ชญาภา สินธุไพร 

รองโฆษกพรรคเพ� อไทย

“สัญญาณอันตรายเกี่ยวกับปากทองของคนไทยไดเริ่ม

ขึ้นแลวในทุกมิติ ราคาสินคาอุปโภคบริโภคมีการปรับราคาสูง

ขึ้น พี่นองประชาชนตองแบกรับภาระคาครองชีพที่สูงลิ่วสวน

ทางกับรายรับ ทั้งวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 และ

วิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเรา ราคาสินคาหลายรายการมีราคาแพง

ขึ้นอยางตอเน� อง ผักแพง น้ํามันแพง คาไฟฟาแพง คากาซหุง

ตมแพง คาทางดวนแพง หมูแพง ลาสุดไขแพง เรียกวาเปน

วิกฤตของแพงทั้งแผนดิน”

จับตา ‘โอมิครอน’ 

ลามถึง ‘เดลตาครอน’

ารแพรระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอน ทั่ว

โลกยังคงเพิ่มขึ้นอยางน�าตกใจทั้งสหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร อิสราเอล สําหรับประเทศไทยเองก็ไมนอยหนา 

เพียงไมกี่สัปดาหพบผูติดเชื้อเฉพาะสายพันธุ โอมิครอนทะลุเกินพันคน

เขาไปแลว

สายพันธุ โอมิครอน ซึ่งกําลังจะมาแทนที่สายพันธุกอนหนา

นี้ในทุกประเทศ ถูกพบเปนครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใตเม� อเดือน 

พ.ย. หลังจากนั้นจํานวนผูติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยสายพันธุ

โอมิครอนนี้มีการกลายพันธุหลายตําแหน�ง โดยมีตําแหน�งที่สําคัญอยู 

2 ตําแหน�ง คือ การกลายพันธุบริเวณ Spike Protein หรือตําแหน�ง

โปรตีนตรงสวนหนามบนผิวของไวรัส ซึ่งมีความคลายคลึงกับการ 

กลายพันธุของสายพันธุเบตา Beta (B.1.351) ทําให โควิดสายพันธุ โอ

มิครอนสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุมกันและจับกับเซลลของมนุษยไดงาย

ขึ้น โดยคําวา หลบเลี่ยงภูมิคุมกัน หมายถึง คนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 

มาแลว รางกายจะมีการสรางภูมิคุมกันตามธรรมชาติขึ้นมา (Innate 

Immunity) แตก็ยังสามารถติดเชื้อโควิดสายพันธุนี้ ได

และการกลายพันธุบริเวณนอก Spike Protein พบการกลาย

พันธุที่สวนตัวรับ (Receptor-binding Domain : RBD) การกลาย

พันธุที่ตําแหน�งนี้มีความคลายคลึงกันกับสายพันธุเดลตา (B.1.617.2) 

ทําใหเชื้อไวรัสเขาสูเซลลไดงายขึ้น แบงตัวเกงขึ้น อีกทั้งยังพบ

ปริมาณความเขมขนของเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งการกลายพันธุที่ตําแหน�งนี้สงผลให โควิดสายพันธุ โอมิครอน

สามารถแพรกระจายไดงายและไวขึ้นกวาสายพันธุ เดลตา

หากถามวาโอมิครอนจะรุนแรงกวาเดลตาหรือไม คงตองแบง

ออกเปน 2 กรณี กรณีแรกสําหรับคนที่รับวัคซีนแลว ตามการรายงาน

ของ WHO ไดระบุวา ผูที่ฉีดวัคซีนโควิดแลวสามารถรับเชื้อได แต

แทบจะไมมีอาการเลย อาการไมรุนแรง จมูกยังไดกลิ่น ลิ้นสามารถ

รับรสได ซึ่งตางกันกับผูปวยที่ติดเชื้อสายพันธุเดลตา และพบผูปวยที่

มีอาการปอดอักเสบนอยมาก รวมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อสายพันธุ

โอมิครอนนอยมากเชนกัน

กรณีที่ 2 สําหรับพื้นที่ที่มีการพบผูปวยติดเชื้อสายพันธุ โอมิ    

ครอนหนาแน�น เชน ทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ เน� องจากพื้นที่บริเวณนี้มี

อัตราการฉีดวัคซีนคอนขางนอย จึงทําใหพบผูติดเชื้อจํานวนมาก ซึ่ง

อาจจะมีการรายงานวาผูปวยมีอาการรุนแรงหรือมีโรคอ� นๆ รวมดวย 

ซึ่งจําเปนที่จะตองเอามาพิจารณารวมดวย

สําหรับไทยในขณะนี้ ไดยกระดับใหเปนการระบาดระลอก

ใหม (ม.ค.2565) ไปแลว นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวง 

สาธารณสุข กลาวถึงการคาดการณใน 3 ฉากทัศนที่จะเกิดขึ้นตาม

มาตรการตางๆ นั้น พบวาขณะนี้การแพรโรคคอนขางขึ้นมาเร็ว เปน

ไปตามเสนสีเทา คือ พบการติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 15,000-30,000 ราย 

ซึ่งหากมาตรการที่เรามีอยูไดรับความรวมมือจากทุกฝายอยางดีก็จะ

สามารถควบคุมโรคไดดี 

ทั้งนี้ นับจากจบเทศกาลปใหมมากลับพบผูติดเชื้อมากขึ้นใน 

กทม. จากขอมูลการครองเตียงสีเขียวเพิ่ม 30.7% ขณะเดียวกันก็ยัง

มีขาวดี เพราะจํานวนการครองเตียงสีเหลืองและสีแดงก็ลดลงอยาง

เห็นไดชัด สะทอนวาขณะนี้โอมิครอนใกลจะเปนสายพันธุครองเมือง

เปนที่เรียบรอยแลว

นอกจากนี้จากการที่มีความรุนแรงของเชื้อที่นอย ก็ทําใหรัฐ

ตองปรับกลยุทธสําหรับการรองรับผูติดเชื้อที่ไมมีอาการเพิ่มมากขึ้น 

โดยการใหเขาระบบ Home Isolation (HI) และ community Isolation 

(CI) และกลยุทธอีกเร� องสําคัญไมนอยคือ การใหคนไทยเขาถึงเข็มบูส

เตอร โดสใหเร็วที่สุด ใหวัคซีนกระตุนภูมิในรางกายไดอยางตอเน� อง

อยางไรก็ตาม เริ่มการระบาดของโอมิครอนไมนาน นักวิจัยใน

ประเทศไซปรัสคนพบสายพันธุของโคโรนาไวรัสที่รวมกันระหวาง เดล

ตา และ โอมิครอน เบื้องตนตั้งช� อวา เดลตาครอน (Deltacron) โดย

มีลักษณะทางพันธุกรรมคลายคลึงกับโอมิครอน แตมีจีโนมของเดล

ตา และพบผูปวยที่ติดเชื้อสายพันธุใหมนี้ 25 ราย ในประเทศไซปรัส 

ซึ่งจากการวิเคราะหทางสถิติเผยใหเห็นวา เชื้อ เดลตาครอน พบในผู

ปวยโควิด-19 ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล มากกวาผูปวยที่ไมได

เขาโรงพยาบาล  

จากขอมูลดังกลาว ถาขอมูลของเชื้อเปนไปตามนี้จริงจะเกิด

ความน�ากลัว เพราะจะมีความรุนแรงมากขึ้น และบวกกับความ

สามารถของโอมิครอนที่แพรกระจายไดเร็ว อาจสรางปญหาใหญให

กับทุกประเทศก็เปนได 

อยางไรก็ตาม นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร

การแพทย เปดเผยวา กรมคุยกับ GISAID มีรายงานโดยผูเชี่ยวชาญ

ที่ไซปรัสสงขอมูลไปที่ GISAID โดยเปนขอมูลจากการถอดรหัส

พันธุกรรมทั้งตัวพบวา ใน 24 ตัวอยางมีการกลายพันธุทั้งในสวนที่

เปนเดลตาและโอมิครอนอยูดวยกัน แตจากการตรวจเพิ่มพบสวนที่

เปนโอมิครอนมีความเหมือนกันหมด แตวาสวนที่เปนเดลตามีความ

แตกตางกันไป

“ตรงนี้มีความสําคัญมาก เพราะหากเปนสายพันธุใหมจริงๆ 

จะตองตรวจทั้งสองฟากเหมือนกัน ไมใชตรวจแลวมีแคฟากเดียวที่มี

ความแตกตาง เพราะตอนนี้เชื้อเดลตามีสายพันธุยอยถึง 120 สาย

พันธุ เพราะฉะนั้นที่ไซปรัสสรุปวา GISAID ยังจัดชั้นการคนพบ 24 

รายนี้เปนสายพันธุเดลตา ไมใชเปนสายพันธุใหมแตอยางใด” นพ.ศุภ

กิจกลาว

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยบอกดวยวา กรณีที่เกิดขึ้น

โอกาสที่จะเกิดไดมากที่สุดคือเปนเร� องของการปนเปอนในสิ่งสงตรวจ 

คือติดเชื้อเดลตา แตไปปนเปอนสารพันธุกรรมของเชื้อโอมิครอน 

ทําใหพบ 2 สายพันธุในตัวอยางเดียวกัน อีกหนึ่งอยางที่อาจจะเปนไป

ได แตไมมากคือ การติด 2 สายพันธุในคนเดียว ซึ่งมีโอกาสนอยมาก 

แตกรมวิทยาศาสตรการแพทยก็จะติดตามขอมูลตอไป

แตอยางไรก็ดี ยังตองจับตาวา เดลตาครอน จะมีการแพร

ระบาดมากกวาเดลตากับโอมิครอนหรือไม หรือสายพันธุตัวนี้จะถูก

กลืนดวยความรวดเร็วของการระบาดจากสายพันธุ โอมิครอน

ทั้งนี้ ไมวาจะเกิดเชื้อตัวใหมขึ้นมาอีกสักกี่ตัว แตเกราะปองกัน

ที่วัคซีนไมสามารถมีไดคือ มาตรการสวนบุคคล โดยการใสหนากาก

อนามัยสม่ําเสมอ เวนระยะหาง หลีกเลี่ยงการเขาไปคลุกคลีในชุมชน 

หรือพื้นที่แออัด จะเปนสิ่งที่ทําใหคนไทยหลีกเลี่ยงความสูญเสียจาก

โรคเหลานี้ ได.

ก
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3บทความ-ในประเทศ

‘จาก ๓ ป.ที่เป็น ป.น.น.’

นกันเอง” แท้ๆ

ก็นึกว่าจะเอากันให้เป็นสีสันประชา  

ธิปไตยเลือกตั้ง พอหอมปาก-หอมคอ 

 แต่ที่ไหนได้!

 เอากันถึงขั้น “ต้องตายกันไปข้าง” ระหว่างพลัง

ประชารัฐกับประชาธิปัตย์ ในศึกเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพร 

เขต ๑ กับที่สงขลา เขต ๖

 นี่ถ้าไม่รู้ว่า ๒ พรรคนี้ เป็น “พรรคร่วมรัฐบาล” 

กินข้าวร่วมหม้อกันอยู่ละก็ จะต้องถามว่า 

 จองล้าง-จองผลาญกันมาแต่ชาติปางไหน?

 รายการนี้ พูดกันแฟร์ๆ ผมเห็นใจประชาธิปัตย์

เขานะ!

 พลังประชารัฐ ถือว่า “เป็นผู้ใหญ่”

 บิ๊กป้อม “พลเอกประวิตร” ในฐานะหัวหน้าพรรค 

ควรต้องรู้ “อำานาจ” นั้น ใช้ซื้อคน (บางประเภท) ได้ชั่ว

ครั้ง-ชั่วคราว

 “บารมี” ตะหาก ได้ทั้งคน-ได้ทั้งใจ (ทุกประเภท) 

โดยไม่ต้องซื้อหา และจีรัง-ยั่งยืน 

 เลือกซ่อมทั้ง ๒ เขตที่ใต้ คุณถาวร เสนเนียม ที่

สงขลา และคุณชุมพล จุลใส หรือ ส.ส.ลูกหมี ที่ชุมพร 

เป็น ส.ส.ประชาธิปัตย์ทั้งคู่

 เพราะเขาร่วมกับ กปปส.นับล้านๆ คนที่คุณสุเทพ 

เทือกสุบรรณ เป็นแกนนำา ออกมาทำาหน้าที่ปกป้อง

รักษาประเทศจากนักการเมืองไม่สุจริตยุคยิ่งลักษณ์ 

ออกกฎหมายนิรโทษกรรม “เหมาเข่ง” ตอนตี ๔ 

 “การก่อการดี” เพื่อชาติบ้านเมืองครั้งนั้น......

 การกระทำาบางอย่าง ย่อมยากหลีกพ้นคำาว่าเข้า

ข่ายผิดกฎหมาย  นั่นทำาให้เขาต้องพ้นสภาพ ส.ส.ตาม

คำาวินิจฉัยของศาล

 ก็ต้องเลือกซ่อมแทน ส.ส.ถาวรและ ส.ส.ชุมพล 

ซึ่งจะถึงวันหย่อนบัตรเลือกตั้งกันอาทิตย์หน้านี่แหละ 

คืออาทิตย์ ที่ ๑๖ มกรา ๖๕

 พูดตามภาษา “คนมีหัวใจ”

 ก็สงสารคุณถาวรและคุณชุมพล รางวัลของนักสู้

เพื่อชาติบ้านเมือง มันคือความเจ็บปวด ที่บาดลึกความ

รู้สึกเช่นนี้ละหรือ?

 เอาล่ะ...ในเมื่อจะต้องเลือกซ่อม คนที่เสียไป คือ

คนประชาธิปัตย์  เท่ากับพื้นที่สงขลา เขต ๖ กับชุมพร 

เขต ๑ เป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์

  ที่ไหนได้ พอออกสนาม เหมือนวิญญาณ “ขุนพล

ออกศึก” เข้าสิง เห็นปราดเปรียว ปรู๊ดปร๊าด ตาลุกวาว 

ตอนยืนปราศรัยบนเวที 

 ยิ่งเห็นชาวบ้านมาฟังปราศรัยกันชนิดมืดฟ้ามัวดิน

จนโอมิครอนชิดซ้ายด้วยแล้ว ใครที่ว่า บิ๊กป้อมพูดเป็นอยู่

คำาเดียว “ผมไม่รู้” จะต้องตะลึง

 พลังประชารัฐ ไม่ต้องพึ่งบารมีนายกฯ แล้ว ต่อไป

นี้.......

 แค่ “บิ๊กป้อม” ควงคู่ “ธรรมนัส” แฟนๆ หลามไหล

ชนิดตลาดแตก เรียกว่ามากันมองสุดลูกหู-ลูกตา ทำาเอา

บิ๊กป้อมคึก ฝันเห็น “เก้าอี้นายกฯ” อยู่ตรงหน้า อย่าง 

นั้นเลย!

 ที่สงขลา ผมดูจากข่าวแวบๆ เห็นคนมาฟังปราศรัย

ล้นหลาม ทำาเอา “ป้อม-ธรรมนัส” ออกอาการดีใจทะลุอก

 ที่สวี ชุมพร วันก่อน....

 “วันนี้มาในนามครอบครัวพลังประชารัฐ จึงไม่

สามารถอยู่นิ่งได้ ที่จะต้องมาช่วยขึ้นเวทีปราศรัยช่วย

ทนายแดง

 และวันนี้ก็ได้ร่วมประชุมหารือกับท่าน ‘พลเอก

ประวิตร’ หัวหน้าพรรคแล้ว และมีฉันทามติว่า 

 พรรคพลังประชารัฐจะแพ้ไม่ได้ จึงขอกำาลังใจและ

เสียงจากพี่น้องชาวสวีให้ทนายแดงด้วย”

 นี่คือประกาศิตท่านเลขาฯ พลังประชารัฐ!

 คำาว่า “นายกฯ ประยุทธ์” เป็นส่วนเกิน ไม่จำาเป็น

ต้องเอ่ยในการปราศรัยหาเสียงของพลังประชารัฐอีกต่อ

ไปแล้ว

 ส่วนที่สงขลาเมื่อคืน (๑๐ ม.ค.) ลีลาบิ๊กป้อมและ 

ธรรมนัส ต้องบอกว่า “สุดๆ ไปเลย” ชนิดไม่เคยเห็นที่ไหน

มาก่อน

 ถ้าประกวดระหว่างเวทีปราศรัยของประชาธิปัตย์ 

กับเวทีของพลังประชารัฐ โดยเอาจำานวนคนมาฟัง 

เป็นเกณฑ์

 “พลังประชารัฐ” กินขาด “ประชาธิปัตย์”

 แต่จำานวนคนฟังปราศรัยจะใช้เป็นตัวชี้ขาดถึงผล

เลือกตั้ง ๑๖ มกราเห็นจะไม่ได้ 

 โดยเฉพาะกับคนใต้.......

 การเมืองอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว เมื่อทราบ “บิ๊ก

ป้อม” มาปราศรัยหาเสียงเอง ถือเป็น “ของแปลกใหม่” 

ชนวัว-ชนควายยังสนามแตก

 แล้วนี่ บิ๊กป้อมเห็นในทีวีทีไร เป็นต้องกระย่อง-

กระแย่ง พูดอยู่คำาเดียว ไม่รู้..ไม่รู้ 

 เมื่อหาญมาปราศรัยถิ่นนักพูดแดนใต้ ก็อยากรู้-

อยากฟัง อยากเห็นบิ๊กป้อม “ตัวเป็นๆ” ก็เลยแห่แหน

มากันสุดลูกหู-ลูกตา 

 ส่วนจะเลือกใครในวันที่ ๑๖ มกรานั้น ชาวบ้านมี

อยู่ในใจแล้ว ก็แค่มาฟังเท่านั้น อย่างนี้ก็อาจเป็นได้

 หรือมา เพราะบารมี “บิ๊กป้อม-บิ๊กธรรมนัส” ก็

เป็นได้ ได้ยินพรรคพวกเมืองใต้เขามาคุยวัน-สองวันนี้

เหมือนกัน ว่า “ปัจจัยชี้ขาดการเลือก ส.ส.คนใต้เดี๋ยวนี้ 

มี ‘ปัจจัยใหม่’ เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่เหมือนก่อนแล้ว”

 จริง-ไม่จริง อีก ๖ วันรู้กัน!? 

 จากบรรยากาศแฟนๆ ต้อนรับ มาฟัง “บิ๊กป้อม-

บิ๊กธรรมนัส” เนืองแน่นทั้ง ๒ ที่ จะนำาไปสู่ความคิดที่

ว่า “ไม่ต้องมีตู่ กูก็ชนะ” หรือไม่

 นี่ ตรงนี้ “น่าคิด-น่าจับตา”!

 พรรคไหนชนะ ไม่ใช่ประเด็นหลัก ที่ยกมาคุย 

ประเด็นอยู่ตรงว่า ประชาธิปัตย์ซึ่งทุกวันนี้ “ร่วมแต่

กายใจไม่ร่วม” นับแต่แรกแล้ว

 จากที่พลังประชารัฐลงไปชิงในลักษณะ “ราน

น้ำาใจ” ใช้ความเหนือกว่าเข้าหักหาญเอานั้น

 อย่าว่าแต่ประชาธิปัตย์เลย....

 ทุกพรรคร่วม ไม่ว่าภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา  

พลังท้องถิ่นไท  และ ฯลฯ เขาจะคิดยังไง?

 แล้วจะ “ร่วมเป็น-ร่วมตาย” กอดคอกันตลอดไป

ได้หรือ ขนาดประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ ยังไร้น้ำาใจ

ขนาดนี้ แล้วพรรคเล็ก-พรรคน้อยอื่นๆ จะมีความหมาย

ในสายตาเขาสักเท่าไหร่?

 หรือพลังประชารัฐ “ป้อม-ธรรมนัส” มีดีลกับ

พรรคใหญ่ อย่าง “เพื่อไทย” เรียบร้อยแล้ว? 

  จึงไม่แยแสสนใจ “พรรคกระจิบ-กระจอก” ที่จะ

เผื่อเหลือ-เผื่อขาดในวันข้างหน้า 

 มันก็น่าคิดนะ เพราะ “มีเค้า” อยู่!

 “ธรรมนัส” น่ะ ไม่น่าห่วง ด้วยเส้นทาง ด้วยวัย 

ด้วยวิสัยของเขา “ทางอยู่-ทางเลือก-ทางไป” มีเป็นร้อย

 ห่วงแต่ “พลเอกประวิตร” เท่านั้นแหละ

 “หลงทาง” ยังพอถามไถ่

 “หลงใจ” ไปกับป้อยอ แล้วอีก ๒ ป.จะถือว่า 

“ใครทิ้งใคร”?

 “พลังประชารัฐ”  พรรคแกนนำารัฐบาลที่มีประชาธิปัตย์

ล่มหัว-จมท้ายอยู่ด้วยกัน 

 พลเอกประวิตร ในฐานะ “ผู้ใหญ่” แทนที่จะเข้าใจ

หลักธรรมของคนเป็นผู้ใหญ่ คือ พรหมวิหาร ๔ เมตตา, 

กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา

 แล้วแสดงความเห็นใจ ให้ศีล-ให้พร ให้กำาลังใจ

ประชาธิปัตย์ในการลงไปทำาศึกเลือกตั้ง 

 ในฐานะ “พรรคร่วมรัฐบาล” ด้วยกัน 

 “พลังประชารัฐ” จะไม่ส่งคนลงไปแข่ง ประชาธิปัตย์

ชนะ เอาสมาชิกพรรค ๒ คน กลับคืนมา นั่นก็เท่ากับพรรค

ร่วมรัฐบาล “ทุกพรรค” ชนะด้วยกันอยู่แล้ว

 แบบนี้ ก็จะเป็นบารมี ได้ทั้งคน-ได้ทั้งใจ โดยไม่ต้อง

ลงไปแข่งให้เสียทั้งเงิน-เสียทั้งผู้ ใหญ่ และเสีย “ความ

รู้สึก” พรรคร่วมรัฐบาลไปด้วยกันทั้งหมด!

 ผมดูข่าว พลเอกประวิตร อ้างไปตรวจราชการ 

ภาคใต้ 

 ก็เจาะจงไปตรวจทั้งที่ชุมพร เขต ๑ และที่สงขลา 

เขต ๖ เรียกว่าไปกันฟูลทีม 

 ๓ ป.ใน “พลังประชารัฐ” เดี๋ยวนี้หมดความหมาย

แล้ว ต้อง “๑  ป. ๒ น.” ถึงจะเปรี้ยง!

 ป.ป้อม, น.ธรรมนัส และ น.นฤมล ตรวจราชการใต้

ก็ไปกันครบทั้ง  “ป.น.น.”

 ก็บอกตรงๆ ว่าไป “หาคะแนน” ให้ลูกพรรคก็หมด

เรื่อง จะอ้างไปตรวจราชการ ให้ข้าราชการพื้นที่นินทาใน

ใจ และให้พวกสามนิ้วต้องเหนื่อย “ปั่นแฮชแท็ก” ด่าด้วย

เรื่องจริงไปเพื่ออะไร?

 เห็นบิ๊กป้อมบ่นว่าแก่แล้ว ไม่ไหวแล้ว จะเดินแต่ละ

ก้าวต้องมีคนคอยให้เกาะ

ฐมนตรีปากหวาน ที่สุดคงไม่มี ใครเกิน “เสี่ย

เฮ้ง” นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน จนได้

รับฉายาจากสื่อทำาเนียบรัฐบาลประจำาปี 2564 

ว่า “สุชาติ ชมเก่ง” เล่นเอาเจ้าตัวชอบอกชอบใจกับฉายา

นี้ เพราะตรงกับอัตลักษณ์ตัวเองที่สุด

ไม่ใช่ปากหวานอย่างเดียว ในแง่การทำางานก็

เรียกว่าขยันขันแข็ง ที่ผ่านมาก็แก้ปัญหาผู้ใช้แรงงานใน

สถานการณ์ โควิดอย่างดีเยี่ยม และ “รมต.เฮ้ง” ก็มัก

จะให้เครดิตแก่ผู้ ให้ โอกาสและมีพระคุณอย่าง “บิ๊กตู่” 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

และ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก่อนตัวเองเสมอ  

ในแง่ทางด้านการเมืองก็ถือว่าเป็นยอดนักสู้คนหนึ่ง 

ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แม้จะมีกระแสหลุดจากตำาแหน่ง 

รมต. แต่สามารถต่อสู้และ

ผ่านพ้นสถานการณ์มาได้

ทั้งเกมการเมืองบนดินและ

ใต้ดิน รวมทั้งล่าสุดยังถูกต้น

สังกัด พรรคพลังประชารัฐ 

ส่งไปรับผิดชอบพื้นที่ เลือก

ตั้งซ่อม จ.สงขลา ทั้งที่ ไม่ใช่

พื้นที่ของตัวเองที่เชี่ยวชาญ

ในภาคตะวันออก แต่ “เจ้า

ตัว” ก็แอ่นอกสู้ 

เลือดนักสู้เช่นนี้น่าจะ

มาจากการต่อสู้และดิ้นรน

มาตั้งแต่วัยเยาว์ ครั้งเป็นลูก

จับกัง-แม่ค้าขายขนมครก หน้าตลาดหนองมน จ.ชลบุรี 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับ “ปีเสือ” ซึ่งเป็นปีเกิดของ “เสี่ย

เฮ้ง” อีกด้วย

ก่อนหน้า “จับกัง 1” ได้ “ชมเก่ง” แก่ผู้บังคับบัญชา 

และผู้ให้ โอกาสคนอื่นๆ มาหมดแล้ว ก็ไม่ลืมที่จะอวยพร

ประชาชน โดยกล่าวว่า “ปีนี้ครบ 4 รอบของผม “คนปี

เสือ” ว่ากันว่า ถ้าคนเกิดปีนั้นๆ อวยพรให้ใครก็ค่อนข้าง

ที่จะศักดิ์สิทธิ์ เป็นจริงดั่งคำาปากพูด...” 

“ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรี และพี่น้อง

ทั่วประเทศไทย รวมไปถึงคนไทยทั่วโลก สุขสบายกายและ

ใจ ร่ำารวยเงินทอง สมปรารถนาดั่งใจคิด ถูกลอตเตอรี่ ได้

รางวัลใหญ่กันไปเลยครับ” รมต.สุชาติกล่าว  

หวังว่าคำาอวยพรของ “เสี่ยเฮ้ง” จะศักดิ์สิทธิ์และ

เป็นจริงตั้งแต่งวดที่จะถึงนี้เป็นต้นไป (อิอิ).  

ช่างสงสัย

คนปีเสือ 

รั

สุชาติ ชมกลิ่น

“ค

จี้รัฐซื้อชุดตรวจโควิดให้เด็ก

ไม่สนฝ่ายค้าน

เตรียมซักฟอก

แก้ โควิดเหลว

ภท.ลั่นปลูกกัญชาถูกจับส่งทนายช่วย

กทม. • นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กรณีพรรคเพื่อไทยเตรียม

ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่

ไว้วางใจโดยไม่ลงมติ ตาม
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เรื่องการบริหารจัดการโค

วิด-19 ที่ล้มเหลวของ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ว่า เป็นสิทธิ์ที่ ฝ่ ายค้าน

สามารถดำาเนินการได้ตาม

กรอบรัฐธรรมนูญ รัฐบาล

พร้อมที่จะชี้แจง ถือโอกาส

นี้อธิบายให้ประชาชนได้

ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง หลัง

ฝ่ายค้านดิสเครดิตรายวันจน

ประชาชนสับสน สถานการณ์

โควิด รัฐบาลวางแผนไว้ล่วง

หน้าตามการคาดการณ์ของ 

ศบค. ไม่ได้ล่าช้าหรือสับสน 

ถ้าจะสับสนก็คงเป็นฝ่าย

ค้านมากกว่า ที่วันนี้ออกมา

ด้อยค่าวัคซีน แต่รุ่งขึ้นไป

ฉีดวัคซีนก่อนประชาชน

“ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อม

ชี้แจงทุกข้อสงสัย เพราะ 

นายกฯ สั่งการให้ ศบค.

คาดการณ์และเตรียมการ

รับมือไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ได้

บริหารสถานการณ์ผิดพลาด

ล้มเหลวแต่อย่างใด คงมีแค่

ฝ่ายค้านที่วันนี้ยังสับสนจะ

เอาอย่างไรกันแน่ วันนี้พูด

จนน้ำาลายแตกฟอง ด้อยค่า

ระบบสาธารณสุขไทย ด้อย

ค่าวัคซีน สร้างความหวาด

กลัวให้กับประชาชน อย่าง

น้อยๆ ก็น่าจะละอายกับสิ่ง

ที่ตัวเองได้พูดเอาไว้บ้าง ถ้า

ฝ่ายค้านห่วงใยประชาชน

จริง อย่างน้อยก็ควรปล่อยให้

รัฐบาลได้ทำางานแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชนบ้าง ไม่ต้อง

มาเสียเวลาไปกับการแก้ข่าว

สร้างความสับสนจากฝ่าย

ค้านรายวันอยู่แบบนี้” นาย

ธนกรกล่าว.

ไทยโพสต์ • นายศุภชัย ใจ

สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ภูมิใจไทย กล่าวถึงเรื่องกัญชา

ถูกกฎหมาย ทำาไมยังถูกจับ ผ่าน 

ทางเฟซบุ๊ก Ganja TV ตอนหนึ่ง

ว่า ประมวลกฎหมายยาเสพ 

ติด 2564 มีผลบังคับใช้วันที่  

9 ธ.ค.2564 ส่งผลให้ พ.ร.บ.ยาเสพ

ติดให้ โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7 

ที่กำาหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติด

ถูกยกเลิกไป แต่ยังมีประชาชน

ถูกจับ ชาวบ้านปลูกกัญชา 2 ต้น 

ตำารวจบอกว่าจะดำาเนินคดีให้

ได้ ได้ถามตำารวจที่จับกุมว่า รู้

หรือไม่ประมวลกฎหมายกัญชา

บังคับใช้แล้ว เขาบอกไม่ทราบ 

และแจ้งว่าใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติด

ให้ โทษ พ.ศ.2522 จับ แสดงให้

เห็นว่า เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ทราบ

ว่ามีกฎหมายประมวลยาเสพติด

ออกมา ยังกลับไปใช้กฎหมายเก่า

จับกุมอยู่ บางท่านบอกว่า ทราบ

ว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดมี

ผลบังคับใช้ แต่กัญชายังไม่ถูก

ยกเลิกว่าเป็นยาเสพติดประเภท 5  

เว้นแต่รัฐมนตรีประกาศว่าไม่

เป็นยาเสพติด รัฐมนตรีต้อง

ประกาศมาก่อนว่ากัญชาไม่ใช่ยา

เสพติด เห็นว่าท่านตีความอย่าง

ขยาย ไม่ดูว่าหลักการตีความ

ทางอาญานั้นต้องตีความโดย

เคร่งครัด เเละต้องตีความตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย โดย

เจตนารมณ์กฎหมายต้องการ

ถอนกัญชาออกจากยาเสพติด

นายศุภชัยกล่าวว่า วันนี้

ประมวลกฎหมายยาเสพติดปลด

กัญชาจากประเภท 5 ตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด มาตรา 29 

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522 

มาตรา 7 ที่ระบุว่า กัญชาเป็นยา

เสพติดได้ถูกยกเลิกไปแล้ว ท่าน

สามารถปลูกและใช้ประโยชน์จาก

กัญชาได้ หากถูกดำาเนินคดี พรรค

ภูมิใจไทยยินดีส่งทนายความไป

ช่วยดูแลในคดีให้กับท่าน สามารถ

โทรศัทพ์ติดต่อได้ที่ 0-2940-6999 

ถ้าเห็นว่าพนักงานมาจับกุม และ

เห็นว่าไม่ถูกกฎหมาย ประสงค์

จะดำาเนินคดี ยินดีเช่นกัน ดัง

นั้นถึงเวลาเจ้าหน้าที่รัฐต้องปรับ

ทัศนคติกันใหม่เสียที ทั้งนี้กัญชา

สามารถปลูกได้ หากเจ้าหน้าที่หรือ

ตำารวจจะจับท่านให้บอกว่าไปเปิด

ประมวลกฎหมายอาญายาเสพติด 

ถ้ามีจับตนไปเลย ถ้าไม่มี ภูมิใจไทย

ยินดีจะไปเป็นทนายให้ ประเทศ

นี้ปกครองด้วยกฎหมาย ต้องถาม

ว่าได้ดูประมวลกฎหมายยาเสพติด

แล้วหรือยังในมาตรา 29. 

กทม. • เพื่อไทยจี้รัฐบาลวางแผนรับมือโอมิครอน หวั่นระบาดใน

เด็ก จวก รมว.ศึกษาธิการไม่สนใจความเป็นอยู่นักเรียน วอนปรับ

นโยบายการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ ขอบิ๊กตู่ห่วงอนาคตชาติ ซื้อ

ชุดตรวจโควิดให้เด็ก  

ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.ธีร

รัตน์ สำาเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. 

และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าว

ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิ 

ครอน ที่มีการแพร่ระบาดง่ายขึ้น 

คนรอบตัวติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อโอมิ 

ครอนในกลุ่มเด็กที่ยังไม่สามารถ

เข้ารับวัคซีนได้ ในสหรัฐมีเด็กต่ำา

กว่า 5 ขวบติดเชื้อโควิดที่ต้องเข้า

รับการรักษาตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.3 รายต่อผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล 100,000 

คน ในไทยเริ่มมีเด็กอ่อน 4 เดือน

ติดเชื้อโควิดต้องเข้ารับการรักษา

ด้วยอาการป่วยหนัก ต้องเข้ารับ

ออกซิเจน รวมถึงโรงเรียนระดับ

ชั้นประถมในหลายพื้นที่มีเด็ก

ที่ติดเชื้อโควิดจำานวนมาก แต่

โรงเรียนยังเปิดทำาการสอนปกติ 

ไม่ทราบว่าขณะนี้นโยบายการ

สอนได้มีการปรับให้เท่าทันกับ

การระบาดของเชื้อโรคดีพอหรือ

ยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการเวิร์กฟรอมโฮมอยู่

หรือไม่ จึงยังไม่สนใจความเป็น

อยู่ของเด็กอีกหลายล้านคนที่ยัง

ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มแรก

น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า ใน

ไทยกำาลังจะจัดให้มีการสอบ

หลายระดับ ทั้งการจัดสอบโดย 

ทปอ. หน่วยงานเฉพาะทางและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงอยากให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ปรับแผนการจัดสอบอย่างถี่ถ้วน 

พร้อมกับเร่งประกาศให้เด็กและ

ผู้ปกครองได้ทราบล่วงหน้าว่า

จะปฏิบัติตัวอย่างไร หากเด็กที่

มีความจำาเป็นต้องสอบติดเชื้อ

โควิดควรจัดสถานที่แยกให้ทำา

ข้อสอบ หรือศูนย์สอบเฉพาะได้

หรือไม่ จึงอยากให้ภาครัฐและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่องนี้

ด้วย จากการบริหารที่ผิดพลาด

ล้มเหลวของรัฐบาล พรรคเพื่อ

ไทยขออาสาทำางานไล่รัฐบาล

ประยุทธ์ ผู้นำาของรัฐบาลที่

อ่อนแอ ทำาของแพง แต่เห็นชีวิต

ประชาชนราคาถูก ไม่สามารถ

ดูแลปกป้องคุณภาพชีวิตที่ควร

มี ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ

แสดงเจตจำานงให้เงินอุดหนุน

พรรคการเมือง เพื่อให้เงินภาษี

ของประชาชนไทยช่วยพัฒนา

พรรคการเมือง สนับสนุนการ

ทำางานของพรรคเพื่อไทย หมาย 

เลข 034 สู่วันพรุ่งนี้เพื่อไทย

แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน

ขณะที่นายวันนิวัติ สมบูรณ์ 

ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย 

และโฆษกคณะกรรมาธิการการ

ศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เปิด

เผยว่า จากการระบาดของไวรัส

โควิดรอบที่ 5 เป็นการระบาดที่

รุนแรง หลายโรงเรียนได้รับงบ

สนับสนุนที่ 100,000 บาทต่อปี 

เพื่อจัดจ้างบุคลากรทางการศึกษา 

แต่ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อเครื่อง

ตรวจคัดกรองโควิด หรือ ATK ให้

กับนักเรียนและบุคลากรทางการ

ศึกษา ส่งผลให้เด็กนักเรียนต้อง

รับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รัฐบาล

มีงบประมาณมหาศาล แต่กลับ

เมินเฉยที่จะปกป้องชีวิตเยาวชน

ของชาติ พล.อ.ประยุทธ์สามารถ

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

ให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน

ทั่วประเทศได้ แต่กลับกอดงบ

ประมาณไว้แน่น ไม่คิดจะนำา

งบประมาณออกมาจัดซื้อเครื่อง

ตรวจ ATK ไว้ให้ประชาชน น่า

ประหลาดใจที่ พล.อ.ประยุทธ์

อนุมัติงบประมาณกลางจัดซื้อ

อาวุธยุทโธปกรณ์ ได้ แต่กลับไม่

จัดซื้อเครื่องปกป้องชีวิตอนาคต

ของชาติ. 

นายคิปทิเนสส์ ลินด์ซีย์ คิมโวเล (Mr.Kiptiness Lindsay Kimwole) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

เคนยาประจำาประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ  

รมว.กลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือด้านสาธารณสุข การศึกษา การ

ลงทุน เป็นต้น ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 ม.ค.



การทํางานเขาดวยกัน เชนรูปแบบการเรียนแบบ WIL (Worked-

integrated Learning) และ Credit Bank ซึ่งสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศไทยที่ตองเรงพัฒนาผลิตภาพแรงงานและ

แกปญหาความไมสอดคลองระหวางความรูและทักษะที่แรงงาน

มีและความรูและทักษะที่ตลาดแรงงานตองการ (Bonnie, D., & 

Campbell, M., 2020)

กอนการระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาไทยมีการ

ปรับตัวจากโมเดลทางการศึกษาใหมๆ เพ� อจุดประสงคของการเพิ่ม

ความยืดหยุนใหผูเรียนและแกไขปญหาการผลิตบัณฑิตใหมีทักษะ

สอดคลองกับตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น จากแผนปฏิรูปประเทศดาน

การศึกษา (Big rock) หนึ่งในโมเดลทางการศึกษาที่ประเทศไทยนํา

มาใช คือ Credit Bank สิ่งสําคัญของ Credit Bank คือ การลด

บทบาทของระยะเวลาในการเรียน และการพัฒนาทักษะแรงงาน 

ซึ่งเปนแผนการพัฒนากําลังแรงงานที่สําคัญในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) เปนการเรียนรูแบบ On the job training 

และ Coaching ของผูเรียนสายอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับปริญญา

ตรีกลุม STEM เปนสําคัญ โดยเนน Re-skill และ Up-skill

จากวิกฤตการณการระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษา

ท่ัวโลกถูกเรงดวยปจจัยกระตุนหลายดาน นําไปสูรูปแบบการเรียน

รูออนไลนและทางไกลมากยิ่งขึ้น ผนวกกับภาคการศึกษาไทยไม

สามารถสรางมูลคาเพิ่มจากการที่ผลิตบัณฑิตออกสูตลาดแรงงาน

และกําหนดรายไดเฉลี่ยอยูที่ 15,000 บาทได (เสาวรัจ, 2564) 

ถึงแมจะมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนโมเดลทางการศึกษา

หลายรูปแบบ แตยังมีขอจํากัดของการประสบความสําเร็จในวง

กวาง ซึ่งโมเดลดังกลาว คือ Worked-integrated Learning (WiL) 

ที่เปนโมเดลทางการศึกษาที่ทําใหผูเรียนในระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออกมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับปริญญาตรีเทากับ 30,000 

บาท ซึ่งมากกวารายไดเฉลี่ยของบัณฑิตจบใหมทั่วไปถึง 2 เทา 

และคอรสเรียนระยะสั้นสงผลใหผูเรียนมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 

20,000 บาทตอเดือน โดยสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมี

การใช WiL ในหลักสูตรการเรียนการสอนกวาหนึ่งทศวรรษกอน

การระบาดของ COVID-19 เสียดวยซ้ํา แตยังไมประสบความ

สําเร็จในการขยายการศึกษาแบบน้ีออกไปในวงกวาง คาเทอมและ

สัดสวนอาจารยตอนิสิต/นักศึกษา ยังคงเปนขอจํากัดที่ตองไดรับ

การคลายล็อก

ดังที่ ไดกลาวมาขางตนโมเดลทางการศึกษาของไทยมีการ

ประยุกตใชเพ� อแกไขปญหาทักษะแรงงานและเพ่ิมมูลคาเพ่ิมดาน

รายไดแกบัณฑิตในรั้วอุดมศึกษา แตผลตอบรับที่ผานมาดูเหมือน

วาภาคการศึกษาไทยยังมิไดแกไขปญหาดังกลาวใหสําเร็จอยาง

เปนรูปธรรม จนกระทั่งการระบาดของ COVID-19 หน�วยงานที่

รับผิดชอบจึงมีมติใหยกเลิกการกําหนดระยะเวลาการสําเร็จการ

ศึกษาของนิสิต/นักศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร                                                                                                 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

อยางไรก็ตาม เง� อนไขขอกําหนดหนึ่งของการกําหนดระยะ

เวลาการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย คือ คาเทอม

ของบางมหาวิทยาลัยที่เปนแบบเหมาจาย ซึ่งแสดงถึงรายไดสวน

ใหญของมหาวิทยาลัยมาจากคาเทอมของนิสิต/นักศึกษา อีกทั้ง

เง� อนไขของการรับนิสิต/นักศึกษาในการปกครองของอาจารยตาม

เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาและ/หรือเกณฑมาตรฐานวิชาชีพยัง

ไมมีมาตรการในการรองรับเร� องนี้ หากไมมีการกําหนดระยะเวลา

ในการสําเร็จการศึกษา และผูเรียนยังไมสําเร็จการศึกษา อาจารย

จะไมมีโอกาสรับเปนอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต/นักศึกษารุนใหม

เพิ่มไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา หากอาจารย

ไดรับนิสิต/นักศึกษาไวครบเต็มจํานวนที่กําหนดไวในเกณฑมาตร 

ฐานอุดมศึกษาแลว

ผนวกกับนิสิต/นักศึกษาในสาย STEM Education ตอง

ทําการทดลองในหองปฏิบัติการภายใตการดูแลของอาจารยอยาง

ใกลชิด ดังน้ัน การออกนโยบายดังกลาวทําใหภาระงานของอาจารย

เพิ่มขึ้นและนิสิต/นักศึกษาอาจมีปญหาในการเขาถึงการไดรับ

ความดูแลจากอาจารยที่ตนเองสังกัด

จากการวิเคราะหความถี่ของคําที่ปรากฏในขาวของกระ 

ทรวง อว. ซึ่งคณะผูวิจัยนํามาวิเคราะหในรูป Word Cloud พบ

วา ผลตอบรับจากสังคมของมติดังกลาวมีทั้งในแงบวกและแงลบ                                                                             

ประชาชนยังมีความกังวลในแงของคาเทอมและคารักษาสถาน 

ภาพนิสิตที่ยังคงเปนภาระสําคัญของนิสิต/นักศึกษา อีกทั้งกังวล
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4 บทความ

ine ID : @thaipost เกาะติดขาวสาร ความเปนไปบาน

เมือง รวดเร็วฉับไว เปดศักราชใหม 2565 ไวรัสโควิดยัง

ไมมีทีทาจะจางหายไปงายๆ ตัวเลขผูติดเชื้อรายใหมพุง

สูง ไวรัสโควิดสายพันธุ โอมิครอนแพรกระจายเร็ว ติดตอ

กันงาย พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ 

ผอ.ศบค.ไมไดนิ่งนอนใจ กําชับสั่ง

การหน�วยงานเฝาระวังอยางใกลชิด                                            

โอมิครอนยังไมไปไหน แตดันมีไวรัส

สายพันธุเดลตาครอน ที่ผสมกัน

ระหวางสายพันธุเดลตากับโอมิครอน 

เขามาทําใหผูคนตองกังวล นายก

รัฐมนตรีกําชับผานนายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรีวา “ไดเฝาติดตามอยาง

ใกลชิด กระทรวงสาธารณสุข โดย                                   

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ชี้แจง 

ขณะนี้ยังไมมีขอมูลรายงานที่เปน                                                  

ทางการออกมา ทางกรมวิทยาศาสตร

การแพทยไดมีการติดตามขอมูลจากทั่วโลกอยูตลอดเวลา ซึ่งคาด

วาจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้” นาทีนี้ ไมวาโควิดสายพันธุอะไร 

ผูคนที่ไดยินตางหวาดหวั่นไมนอย 

สินคาอุปโภค บริโภค ที่กําลังเปนปญหา เนื้อหมูที่แสน

แพง สวนสินคาที่จะปรับขึ้นราคาอีก ไขไก พืชผัก กาซหุงตม 

น้ํามัน ทางดวน เปนปญหาที่ประชาชนตองแบกรับ กระทรวง

พาณิชย จุรินทร ลักษณวิศิษฏ เปนรัฐมนตรีเจากระทรวง ถูกเพง

เล็งเปนพิเศษตอแนวทางแกไขปญหาราคาเนื้อหมูแพงอยางไร 

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย 

รองโฆษกพรรคประชาธิปตยระบุวา                                    

“รมว.พาณิชยไมไดนิ่งนอนใจ โดย

ไดออกมาตรการเพ� อบรรเทาปญหา

ราคาหมู ตั้งแตตนป 2565 ถึง 3 

มาตรการ ไดแก การหามสงออก

หมูเปน เปนเวลา 3 เดือน เช็ก

สตอกเนื้อหมู พรอมกับแจงราคา

ใหกรมการคาภายในทุก 7 วัน ซึ่ง

จะเปนการกํากับราคา ไมใหเกิดการ 

คากําไรเกินควร ซ่ึงไดขอความรวม                                                     

มือกับผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ไดดูแล เพ� อใหทราบปริมาณทั้งหมูเปน รวมทั้งหมูแชแข็งทั้งประ  

เทศ” ปญหาปากทอง รัฐบาลโดยนายกฯ รมว.พาณิชย และ

หน�วยงานที่เกี่ยวของคงตองเรงแกไขโดยเรงดวน อยาซ้ําเติมประ 

ชาชนตาดําๆ ไปมากกวานี้

การเลือกตั้งซอมเขต 9 หลักสี่ จตุจักร ใน กทม. ที่วัน

หยอนบัตร 30 ม.ค. ที่เพ� อไทย กาวไกล พลังประชารัฐ กลา กําลัง

ขับเคี่ยวชิงชัยกันดุเดือด ยิ่งเขาใกล โคงสุดทาย ยิ่งไดเห็นสิ่งไม

ชอบมาพากลมากขึ้น ‘นายสรวงศ 

เทียนทอง’ รองหัวหนาพรรคเพ� อ

ไทย ในฐานะผูอํานวยการเลือกตั้ง

เขต 9 ของนายสุรชาติ เทียนทอง 

ออกมาระบุวา ‘ไดรับรายงานผูพัก

อาศัยในบานพักทหาร เขตหลักสี่

และจตุจักรวา มีขาราชการบางทาน                             

พยายามชี้นําผูมีสิทธิ์เลือกตั้งใหลง                                   

คะแนนเสียงใหผูสมัครจากพรรค 

การเมืองหนึ่ง หากคะแนนไมเขา

เปาจะมีมาตรการพิเศษกับบุคคล

ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ ขอเรียก

รองไปยัง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่

ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมวา ขอใหกําชับผูใตบัง 

คับบัญชาใหวางตัวเปนกลาง นอกจากนี้ ไดรับรายงานในชุมชน

แออัด และในกลุมเปราะบางอาจมีพฤติกรรมของการเก็บบัตรประ 

ชาชน โดยจายใหหัวละ 1,500 บาท อยากให กกต.ลงพื้นที่ตรวจ

สอบอยางใกลชิดดวย’ 

ในสวนของพรรคการเมืองนองใหม ท่ีนาทีน้ีคอนขางแน�ชัด

แลววา กวน 4 กุมาร อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีตรอง

นายกฯ นายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ อดีต รมว.พลังงาน นาย

อุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง 

จะทําพรรคการเมืองพรอมชู เฮีย

กวง-สมคิด เปนแคนดิเดตนายกฯ 

ขณะที่พรรคไทยสรางสรรค ที่ได

รับการรับรองจาก กกต.แลว แม

จะยังไมอยูในจุดที่ไดรับความสนใจ

ทางการเมืองมากนัก กําลังเดินสาย

ทาบทาม ทั้งคนรุนใหม รุนกลาง 

กลุมผูมีประสบการณการเมือง สวน

เร� องทุน คอนเน็กชัน หายหวง มี

อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลบิ๊กตูบางคน                              

และนักธุรกิจที่ ไมขอเปดเผยพรอม

สนับสนุน ในชวงกุมภาพันธเตรียมแกรนด โอเพนนิ่งพรรคอยาง

เปนทางการ สวนสนาม กทม. ผูวาฯ กทม. และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จะสงผูสมัครแน�นอน สวนแคนดิเดตผู

วาฯ กทม. ไทยสรางสรรค นาทีนี้กําลังจีบๆ เดอะจั้ม-นายสกลธี 

ภัททิยกุล มาลงเปนผูสมัครดวย ที่เจาตัวขอประเมินอีกเล็กนอย 

จะลงในนามพรรค หรือขอโดดไปลงในนามอิสระดี.

สรวงศ เทียนทอง

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

ติใหมทางการศึกษาของประเทศไทยจากการระบาด

ของ COVID-19 สงผลใหคณะกรรมการมาตรฐานการ                                                                

อุดมศึกษา (กมอ.) มีมติใหยกเลิกการกําหนดระยะเวลา                                                                           

การสําเร็จการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาในรั้วมหาวิทยา 

ลัยตั้งแตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากที่เคย

มีกําหนดระยะเวลาสําเร็จการศึกษา 8 ป 5 ป และ 6 ป ตามลําดับ 

นโยบายนี้นับไดวาเปนนวัตกรรมเชิงนโยบายทั้งในประเทศไทย

และในระดับโลก ซึ่งนับวาเปนวาระทางการศึกษาที่กําหนดออกมา

จากผลกระทบของ COVID-19 ที่กระทบตอภาคการศึกษาไทยใน

หลายมิติตั้งแตตน พ.ศ.2563  

สําหรับนิสิต/นักศึกษา วาระดังกลาวคือการเพิ่มโอกาสใน

การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) และการเปดโอกาสให

ผูเรียนไดเรียนและทํางานไปในเวลาเดียวกัน จากการสะสมหน�วย

การเรียนรู (Credit Bank) แตการปลดล็อกกฎเกณฑดังกลาวนอก 

จากจะมีขอดีแลว ยังมีขอจํากัดที่ตองคลายล็อกไปพรอมๆ กัน เพ� อ

ใหนโยบายมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ

Life-long learning สําหรับการเรียนรูและพัฒนาทักษะ

ตลอดชีวิต

ขอดีประการแรกของการยกเลิกการกําหนดระยะเวลาการ

สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือการสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป พ.ศ.2561–2580 แผน

ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (Big rock) รางพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแหงชาติ และรางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู ที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม� อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผานมา 

การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) เปนทักษะการ

เรียนรูที่ ไมไดยึดติดอยูในกรอบการเรียนรู ในรั้วของสถาบันการศึก 

ษา ทําใหผูเรียนตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาตามบริบทของโลกที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่ง UNESCO International Bureau 

of Education (UNESCO-IBE, 2016) ไดใหนิยามวาการเรียนรู

ตลอดชีวิต หมายถึงกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอด                                                                  

ชีวิตของบุคคลซึ่งนําไปสูการยกระดับความรู (Knowledge) ความ

เขาใจในวิธีการ (Know-how) สมรรถนะ (Competences) และ/

หรือคุณสมบัติเฉพาะบุคคล (Qualifications) บนพื้นฐานของเหตุผล

สวนบุคคล สังคม และ/หรือวงการวิชาชีพ

World Economic Forum (2020) ไดรายงานสถานการณ

ตลาดแรงงานของโลกวาภายใน ค.ศ.2022 แรงงานตองเรียนรู

ทักษะใหมๆ เพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนทักษะที่เรียนรูจากการทํางาน

และชุดทักษะใหม ผนวกกับสถานการณปจจุบันดิจิทัลเทคโนโลยี

เปนปจจัยขับเคล� อนการเรียนรูตั้งแตวัยเรียนจนถึงวัยทํางานมาก

ย่ิงข้ึน ทําใหเกิดคําถามวาการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวด                                                                                   

เร็วกระตุนการเกิดความลาหลังของทักษะแรงงาน (Skill obsolescence) 

และสงผลใหแรงงานออกจากตลาดแรงงานเร็วขึ้นหรือไม ซึ่งการ

ศึกษาของ Jim Allen & Andries de Grip (2007) เปนบทพิสูจน

หนึ่งวาการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) สามารถลดการ

สูญเสียการจางงานและความลาหลังของทักษะไดอยางมีนัยสําคัญ

จากการที่แรงงานสามารถเขาถึงการฝกอบรมทักษะ และคอรส

เรียนระยะสั้นไดบอยขึ้น 

รูปแบบการเรียนรู ในปจจุบันผูเรียนสามารถเลือกเรียนสิ่ง                                                                              

ที่ตองการเรียนรูได โดยงายผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอม 

พิวเตอร สมารทโฟน และแท็บเล็ต สามารถเลือกไดทั้งเวลาและ

สถานที่เรียน เปนรูปแบบการเรียนรูที่แพรหลายมากยิ่งขึ้น

โดยผูเรียนสามารถจัดการการเรียนของตนเองไดตลอดเวลา

ผานชองทางการเรียนรูยอดนิยมตางๆ เชน Podcast Youtube และ 

Skillane จากการศึกษาของ Leong, Sung, Au, and Blanchard 

(2020) พบวาแนวโนมการคนหาการเรียนออนไลนแบบ Micro-

learning มีความถี่ในการคนหาเพิ่มขึ้นนับตั้งแต ค.ศ.2006–2019 

สวนทางกับการคนหาคําวา Learning ที่มีแนวโนมลดลง (รูปที่ 1)  

Micro-Learning เปนคอรสการเรียนรูระยะส้ันท่ีมีบทบาทใน

การชวยพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะทาง ซ่ึงมีความแตกตางจาก 

E-Learning และ Learning ท่ีเปนการเรียนรูในภาพรวมหรือเปนการ

เรียนรูเน้ือหาท้ังคอรส ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเรียนมากกวา

ประเทศไทยไดมีการประยุกตใช Micro-learning และ 

E-learning เพิ่มเติมจากการเรียนในระบบประมาณ 8 ปมาแลว ซึ่ง

รูปแบบการเรียนรูแบบ Micro-learning และ E-learning ที่โดดเดน

ของประเทศไทย ไดแก MOOCs (Massive Open Online Course) 

ซึ่งถือกําเนิดและไดรับความนิยมอยางมากในตางประเทศ เน� อง 

จากเปนการเรียนรูทางออนไลนที่สามารถรองรับผูเรียนไดทุกชวง

วัยและไมจํากัดการศึกษา บรรยายโดยอาจารยเจาของวิชาจาก

มหาวิทยาลัยช� อดังระดับโลกและระดับประเทศ มีแบบฝกหัดหลัง

บทเรียนบางแพลตฟอรมและมีกระดานสนทนา (Forum) ใหผูเรียน

ไดเขาไปแลกเปลี่ยนความรูกับผูสอนหรือผูเรียนดวยกันเองได

แตกตางจากรูปแบบการเรียนแบบเดิม เชน E-learning ที่

จํากัดการเรียนสําหรับผูเรียนเฉพาะกลุมเรียนในสถาบันการศึกษา

นั้นๆ โดยสถาบันการศึกษาของไทยที่นํา MOOCs มาใช เชน จุฬา 

ลงกรณมหาวิทยาลัย (Chula MOOC) มหาวิทยาลัยมหิดล (MUx) 

รวมถึงมหาวิทยาลัยไซเบอร ไทยซึ่งเปนหน�วยงานกลางที่ประสาน

งานกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางๆ ในการจัดทําหลัก 

สูตรรวมกัน (Thai MOOC) เพ� อเช� อมโยงโลกแหงการศึกษาและ

โลกแหงการทํางาน

ขอดีประการที่สองของการยกเลิกระยะเวลาการสําเร็จการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาคือการสงเสริมโอกาสในการเรียนรูควบคู

ไปกับการทํางาน และเช� อมโยงโลกแหงการศึกษาและโลกแหง

เร� องการหางานทําในอนาคตของบัณฑิตที่ยังไมมีแนวทางหรือขอ

ปฏิบัติจากภาครัฐมารองรับ จึงมองวาหากสําเร็จการศึกษามาแลว

ยังไมมีงานทําก็อาจไมจําเปนตองรีบสําเร็จการศึกษาก็ได 

ผูเรียนระดับอุดมศึกษาของไทยมี “ความอยากรู” มาก

เพียงพอจะทําใหนโยบายเกิดผลกระทบเชิงบวกหรือไม?

คําถามตอมาที่สําคัญอยางยิ่งในการพิจารณาความเปน

ไปไดในการเกิดผลกระทบเชิงบวกของนโยบายดังกลาว คือแรง

จูงใจของผูเรียน จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูตลอด

ชีวิต (Life-long Learning) โดย DİNDAR, H., & BAYRAKCI, M. 

(2015) และ Sabrià-Bernadó, B., LLinàs-Audet, X., & Isus, S. 

(2017) ทางคณะผูวิจัยเห็นวาหากนํามาประยุกตใชและปรับให                                    

เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สามารถจําแนกปจจัยที่เกี่ยว                                                         

ของกับการเรียนรูตลอดชีวิตออกเปน 3 ดาน ไดแก แรงจูงใจ                       

(Motivations) ความขัดแยง/ความยากลําบาก (Conflicts/difficulties) 

และการพัฒนาวิชาชีพ (Career development) (ตารางท่ี 1) ซ่ึง   

พบวาปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีนัยสําคัญ คือความ                                                                     

อยากรู (Curiosity) และการเปดกวางสําหรับการเรียนรู (Openness                                                                                         

to Learning)  คําถามสําคัญท่ีตามมาจากนโยบายการยกเลิกกําหนด

ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาคือผูเรียนในระดับอุดมศึกษาของไทย

มี “ความอยากรู” และโอกาสมากนอยเพียงใดตอ “การเปดกวาง

สําหรับการเรียนรู” เม� อหยุดเรียนไปแลวหรือมีความยืดหยุนในการ

เรียนรูมากข้ึนจะเพ่ิม/ลดโอกาสในการกลับมาศึกษาตอของนิสิต/

นักศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยอยางไร  

ขอเสนอแนะ 

โดยภาพรวมจะเห็นไดวานโยบายการยกเลิกระยะเวลา

สําเร็จการศึกษาจะสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยใน

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีมาหลายทศวรรษไดเปนอยาง

ดี อีกทั้งเปนการตอบสนองเปาหมายการศึกษาตามที่ระบุไวในการ

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป 

พ.ศ.2561–2580 แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (Big rock) 

รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และรางพระราชบัญญัติสง

เสริมการเรียนรู ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม� อวันที่ 1 มิถุนายน 

2564 อยางไรก็ตาม จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนการวิเคราะหเสียงตอบรับจากประชาชน คณะผูวิจัยมีขอ

เสนอแนะดังตอไปนี้เพ� อใหนโยบายดังกลาวมีความเปนไปไดและ

สงผลกระทบเชิงบวกตอประชาชนมากยิ่งขึ้น

1.คลายขอกําหนดเร� องการจัดเก็บคาเทอมหรือคาธรรมเนียม 

การศึกษาตางๆ เพ� อใหผูเรียนสามารถรักษาสถานภาพนิสิต/นัก ศึก 

ษาไวได โดยไมเปนภาระมากจนเกินไป และในขณะเดียวกันมหาวิท 

ยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ตองพึ่งพารายไดจากคาเทอมก็จะมี

แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน

2.ทบทวนจํานวนนิสิต/นักศึกษาตอความดูแลของอาจารย

ประจําหลักสูตร 1 ทานตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ  

3.รัฐควรสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาระบบ MOOCs 

และ Micro-learning เพ� อแกปญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา

4.ผูมีสวนเก่ียวของจากภาคสวนตางๆ ควรคํานึงถึงปจจัยสนับ                                                                           

สนุนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning) ตามบริบทของประ 

เทศไทยและผลักดันใหผูเรียนกลับมาเรียนจนสําเร็จการศึกษาหลัง

จากหยุดเรียนไปแลว เพ� อปองกันไมใหเกิดความสูญเปลาในการลง 

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังโดยรัฐและประชาชนเอง

5.กระทรวง อว.ควรนําเสียงสะทอนของสังคมมาประกอบ

การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเพิ่มเติมเพ� อใหนโยบายการยก 

เลิกระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาปฏิบัติไดจริงและกอใหเกิดผล 

กระทบเชิงบวกตอภาคการศึกษา ตลาดแรงงาน และภาคสวนทาง

สังคมอ� นที่เกี่ยวของ.

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเร� อง “นโยบาย

และมาตรการเพ� อรองรับและปองกันผลกระทบของ COVID-19 ตอ

แรงงานและการจางงาน” สนับสนุนโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ  

(วช.)

บทความโดย อุษณีย ศรีจันทร และกันต ธีระพงษ 

นักวิจัยทีมวิเคราะหตลาดแรงงาน 

สถาบันวิจัยเพ� อการพัฒนาประเทศไทย

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

L

มิ

สกลธี ภัททิยกุล

ทั่วโลกกําลังหวาดผวากับไวรัสโควิด หรือโคโรนา

ไวรัส สายพันธุ โอมิครอน ที่ติดตอกันงายและแพรกระจาย

ไดรวดเร็ว แมความน�ากลัว ความรุนแรงของผูไดรับเชื้อจะ

นอยกวาสายพันธุเดลตา ลาสุดมีไวรัสโควิดสายพันธุใหม ตาม

ที่นักวิจัยในประเทศไซปรัสคนพบสายพันธุของโคโรนาไวรัส 

ท่ีรวมกันระหวางเดลตาและโอมิครอน ท่ีเรียกวาเดลตาครอน 

(Deltacron) ขึ้นมาอีกสายพันธุ ถึงแมตนตอการคนพบจะยัง

หางไกลประเทศไทย แตขึ้นช� อวาไวรัสโควิด ไมวาสายพันธุ

อะไร นาทีนี้ผูคนที่ไดยินตางหวาดผวาไมนอย. 

เดลตาครอน (Deltacron)

ที่มา: DİNDAR, H., & BAYRAKCI, M. (2015) และ Sabrià-Bernadó, B., LLinàs-Audet, X., & Isus, S. (2017)

รัฐบาลไทยอยูตรงไหนในมิติใหมแหงการศึกษา

กรณีการยกเลิกการกําหนดระยะเวลาการสําเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา: ขอดี ขอจํากัด และความเปนไปได

ตารางที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long learning)



รียกว่าจบไปแล้วแบบ “เงียบเป็นเป่าสาก” สำาหรับการ

ประกาศรางวัลการแสดงเบอร์ 2 ของโลก รองจากเบอร์

หนึ่งอย่าง “ออสการ์” แต่ปีนี ้ “ลูกโลกทองคำา” ซึ่งเมื่อปี

ก่อนได้ถูกยกเลิกจัดไปจากสารพัดปัญหา ท้ังเรื่องการเหยียด

ผิว การโหวตลงคะแนน รวมถึงคอร์รัปชัน  และทำาให้ดาราและ

ซูเปอร์สตาร์แห่งฮอลลีวูดต่างบอยคอต แม้กระทั่ง  “ทอม ครูซ” 

ที่เคยคว้ารางวัลมาแล้วก็ส่งสัญญาณเพื่อประท้วงสารพัดปัญหา

ดังกล่าว

ปัญหาท่ีหมักหมมจำานวนมากยังคงส่งผลมาถึงการประกาศ

รางวัลในปีนี้ และเมื่อผสมกับปัญหา “โอมิครอน” ที่อาละวาด

หนักในสหรัฐอเมริกา จึงทำาให้การประกาศรางวัล “โกลเดนโกลบส์” 

หรือลูกโลกทองคำาครั้งที่ 79 ของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮอล

ลีวูด หรือ  HFPA ต้องจัดขึ้นอย่างส่วนตัวภายในโรงแรมเบเวอร์

ลีย์ ฮิลตัน โฮเต็ล ในเบเวอร์

ลีย์ฮิลส์ นครลอสแองเจลิส รัฐ

แคลิฟอร์เนีย แบบไร้คนดูและ

ไร้ดารานักแสดงร่วมงาน ไร้

พรมแดง และไร้การถ่ายทอดสด 

ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปีเลย

ทีเดียวที่ ไม่มีการถ่ายทอดผ่าน

จอตู้ให้รับชมกัน โดย HFPA 

ต้องประกาศรางวัลทางเว็บไซต์ 

goldenglobes.com และช่อง

ทางโซเชียลต่างๆ ของโกลเดน 

โกลบส์แทน

โดยรางวัลในปีนี้แบ่งออก

เป็น 2 สาขาใหญ่เช่นเคย ประกอบไปด้วย สาขาภาพยนตร์และ

สาขาทีวี/ซีรีส์ ซึ่งหลังการประกาศรางวัลกลับไม่มีดาราคนใดออก

มาแสดงความยินดีเลยในโลกออนไลน์ จนมีการต้ังข้อสังเกตกันว่า                                                                                    

เวทีมอบรางวัลอันดับสองของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดในอนาคต

จะมีบทลงเอยยังไงแน่

สำาหรับรางวัลครั้งนี้ “The Power of the Dog” และ  

“West Side Story” คว้ารางวัลในสาขาภาพยนตร์ไปรวม 3  

สาขาเท่ากัน รวมถึงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเย่ียมหนังดรามา                                                                                            

และหนังตลกหรือเพลง ส่วนผลงานทางโทรทัศน์ซีรีส์ “Succession” 

เป็นดาวเด่นคว้ารางวัลสำาคัญในหลายสาขา แต่ที่ฮือฮาอย่างมาก

คือ ดาราเกาหลี “โอ ยองซู” ที่สวมบทคุณตาโอ อิล-นัม ที่สวมชุด

หมายเลข 001 จากซีรีส์ โทรทัศน์เรื่อง “สควิดเกม เล่นลุ้นตาย” 

คว้ารางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมไปครอง

“สควิดเกม-Squid Game” ซีรีส์เน็ตฟลิกซ์แนวเอาชีวิต

รอด ที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำาทางสังคม รวมถึงการครอบงำาโดย

ระบบทุนนิยมของแดนกิมจิที่มี 9 ตอน เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยม

สูงที่สุดในเน็ตฟลิกซ์ และเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดใน

ประวัติศาสตร์  โดยขึ้นอันดับหนึ่งใน 94 ประเทศ และมีผู้ชมทั่ว

โลกกว่า 142 ล้านครัวเรือนในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการออก

อากาศ 

คุณตาโอ ยองซู ที่สวมบทผู้เล่นเกมและเจ้าของเกมในซี

รีส์เล่นลุ้นตายนั้น เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2487 เรียกว่าเส้น

ทางชีวิตของ  “โอ ยองซู” อยู่ในแวดวงโลกมายาก็ว่าได้ เพราะ

เมื่ออายุ 19 ปี เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานละคร The Square 

แล้ว และในวัย 23  ปีก็เริ่มแสดงในโรงละคร และก็ร่วมแสดง

ภาพยนตร์มากว่า 200 เรื่อง  โดยมักจะเห็น “โอ ยองซู” ในละคร

และหนังแนวพุทธ หรือสวมบทเป็นพระเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่แล้ว

ในซีรีส์สควิดเกม “โอ ยองซู” ที่สวมบทผู้เล่นเกมหมายเลข 001 

ก็โด่งดังเป็นพลุแตกจนรู้จักกันไปท่ัวในแดนเกาหลี และยังโด่งดัง                                                                                       

ถึงฮอลีวูดจนคว้ารางวัลลูกโลกทองคำาไปอีก แม้จะเป็นรางวัลลูก 

โลกทองคำาที่กำาลังกลายเป็นเวทีนับถอยหลังก็ตาม.

ก็ยังไม่เห็นทางออก ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของประชาชนที่คิดแต่ว่า

ประเทศเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่สนใจมีส่วนรับผิดชอบ เอาแต่

ได้อย่างเดียว โทนี่นำาประชานิยมมาทำาลายชาติ จนกลายเป็นยา

เสพติดร้ายแรงขาดไม่ได้ ทั้งๆ ที่ประชานิยมนั้นทำาลายชาติยิ่งกว่า

ไวรัสโควิด-๑๙ มากมายหลายพันเท่า

การเมืองมิใช่แค่เลือกตั้งใครได้เสียงข้างมากก็จัดตั้งรัฐบาล 

จะทำาอะไรก็ได้ไร้ความผิดเพราะเป็นนโยบายทางการเมือง ท่ีรัฐธรรม 

นูญบัญญัติไว้ว่าผู้กระทำาความผิดไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนั้นจึงมีแต่

นโยบายโง่ๆ พาชาติฉิบหาย.

แมวน้ำา

 

ต่อให้ไม่เปิดประเทศ “โอมิครอน” ก็เข้ามาครับ และจะไม่มี

ประเทศไหนรอดจากโอมิครอนไปได้ อยู่ที่เร็วหรือช้าเท่านั้่นแหละ

ครับ ถามว่ามาทางไหน มันก็คล้ายกับเดลตา   

ตอนเดลตาระบาดเราเร่ิมปิดประเทศ มันยังเข้ามาได้เลยครับ 

ขณะที่โอมิครอนติดง่ายกว่าเดลตา ก็ไม่เหลือครับ ถามว่ามาไง ต่อ                                                                                   

ให้ปิดประเทศ ไม่มีการเดินทางทางอากาศ แต่ทางบก ทางน้ำา 

บริเวณชายแดนประเทศ เพื่อนบ้านก็จะทะลักเข้ามาเหมือนการมา

ของเดลตา 

ถ้าอยู่บนสมมติฐานปิดประเทศอยู่ในขณะนี้่ ฝั่งอินเดียผู้ป่วย

เริ่มเข้าหลักแสนจากโอมิครอนแล้ว สักพักก็เข้าบังกลาเทศ เมียนมา                                                                                  

แล้วมาไทย เดลตามาอย่างไร โอมิครอนก็มาแบบนั้น แต่เร็วกว่า

มากครับ.

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ผมอยู่ในแวดวงการเมือง สื่อมวลชน สถาบันการศึกษาต่างๆ 

ได้เห็นพฤติกรรมที่อ้างตัวว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศไทยตั้งแต่

ฟ้าจรดเหว โดยมีกฎหมาย ศีลธรรม สังคมรับรองสถานภาพอย่าง

ชัดแจ้ง แต่กลับกระทำาผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดสังคมเสียเอง                                                                     

เห็นแล้วน่าเศร้าย่ิงนักครับ ผมพูดด้วยใจจริงท่ีรักประชาธิปไตยจริงๆ 

(มิใช่ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ที่ชนชั้นผู้ปกครองฉลาดแบบศรีธนญ                                                                                

ชัยเอ่ยอ้าง แล้วมีลูกกระพรวนขานรับว่าเป็นวลีดีงามมากๆ) รัก

ความป็นธรรม ไม่ว่าโจทก์หรือจำาเลยจะเป็นใครก็ตามเคารพนับถือ

แบบยึดมั่นศีลธรรมจรรยาเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ จึงรู้สึกไม่สบายใจ                                                                                  

เลย ครั้งหนึ่งเคยทักทาย พี่(ท่าน)วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ตุลาการรัฐ 

ธรรมนูญ (มิใช่ศาลรัฐธรรมนูญ มาจากการแต่งตั้งจากวุฒิสมาชิก

และวุฒิสมาชิกมาจากการแต่งตั้งจากหัวหน้าคณะรัฐประหาร มิใช่

นายกรัฐมนตรีนะครับ ตามหลักการต้องมาจากการเลือกต้ังของประ                                                                                       

ชาชน ที่พูดนี่ต้องการสื่อถึงท่านผู้อ่าน นสพ.ไทยโพสต์บางท่านที่รัก

ความยุติธรรมเพียวๆ) เห็นอย่างที่ผมเห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างไร 

5บทความ

วลา “ลุงตู่” ให้รัฐมนตรีพาณิชย์ตอบเรื่องสินค้าราคา

แพงในสภา  ฝ่ายค้านพากันโวยวาย ถามนายกฯ รัฐมน 

ตรีพาณิชย์ไม่ต้องสอเสือใส่เกือกมาตอบแทน

ท้ังๆ ท่ี บุคคลท่ีตอบคำาถามแทนเป็นคนท่ีรับผิดชอบ

งานโดยตรง 

จะเกิดกรณีเช่นนี้ในสภาบ่อยครั้งครับ 

การตั้งกระทู้บางครั้งถามไม่ตรงกับคนที่มีหน้าที่รับผิด

ชอบ ก็เหมารวมเข่งว่านายกฯ ต้องรับผิดชอบทุกเรื่อง

หรือแม้กระทั่งเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ “ลุงตู่” 

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำาถามแทน อยู่ในข่ายท่ีสามารถ

ทำาได้

และไม่น่าเกลียด 

แต่การที่ “ช่อ พรรณิการ์” มาตอบเรื่องส่วนตัว คือการ

ฉีดวัคซีน แทน “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ฟังแล้วมันทะแม่งๆ 

ชอบกล 

วานนี้ (๑๐ มกราคม) “ธนาธร” โพสต์เฟซบุ๊ก...แต่เปล่า

ครับ ไม่ได้ชี้แจงเรื่อง ฉีดวัคซีน ไปโน้นเลยครับ 

“๑๐ สถานการณ์น่าจับตาเมื่อโลกปรับ-การเมืองเปลี่ยน”

...ปี ๒๐๒๒ เร่ิมเดือนแรกก็ร้อนระอุด้วยการระบาดระลอก

ใหม่ของโควิดทั่วโลก เหมือนเป็นสัญญาณว่านี่จะเป็นอีก ๑ ปี

แห่งความยากลำาบากและสถานการณ์ที่ผันผวนไม่แน่นอน แต่                                                                                 

ไม่ใช่แค่เรื่องสาธารณสุขและเศรษฐกิจเท่าน้ันท่ีผันผวน การเมือง

ของหลายๆ ประเทศก็เปลี่ยนขั้วสลับข้าง ส่งผลสะเทือนต่อโลก

อย่างมีนัยสำาคัญ 

ผมขอเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการคาดการณ์ ๑๐ สถานการณ์

ที่จะเกิด (และจะไม่เกิด) ในปี ๒๐๒๒ ทั้งการเมืองมหาอำานาจ 

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเงิน ไปจนถึงกีฬาและบันเทิง การ

คาดการณ์นี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ตามความคิดเห็นของผมใน

ฐานะผู้สนใจสถานการณ์ โลก มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ 

แต่อย่างน้อยผมก็อยากให้ทุกท่านได้อ่าน เพื่อเตรียมรับมือกับปี 

๒๐๒๒ ที่จะเข้มข้นร้อนแรงตลอดทั้งปี...

ส่วนรายละเอียดอยู่ในเฟซบุ๊กธนาธร ครับ รู้ทุกเรื่องตั้ง 

แต่เศรษฐกิจโลก ยันมนุษย์ค้างคาว 

ยกเว้นไม่พูดเรื่องตัวเอง  

‘ทอน’ โยนให้ ‘ช่อ’ ตอบ

ก็คุ้นๆ เหมือนไปช้ีแจงศาลว่า “ผมไม่รู้” ท้ังๆ ท่ีเป็นเรื่องตัวเอง

แต่คราวนี้ให้ “ช่อ พรรณิการ์” รับหน้าชี้แจงแทน 

“...ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ รัฐบาลกำาหนดให้

วันดังกล่าวเป็นวันดีเดย์ฉีดวัคซีนแห่งชาติ มีการเปิดให้ลงทะเบียน

ออนไลน์หลายช่องทางล่วงหน้า โดยเริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับชาวไทย

ทุกคนที่มีอายุมากกว่า ๑๘ ปีขึ้นไปในวันที่ ๗ มิถุนายน

โดยเฉพาะในพื้นที่ระบาดสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เพราะฉะนั้น ข้อกล่าวหาที่บอกว่า ดิชั้นและคุณธนาธร แย่งวัคซีน

คนแก่ จึงไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิง

นอกจากนี้ คุณธนาธร ได้เดินทางเข้ารับวัคซีนเมื่อวันที่ ๑  

กรกฎาคม ๒๕๖๔ และดิชั้นได้รับวัคซีนเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

หากดูจากสถิติที่รวบรวมโดยกระทรวง อว. ณ วันที่ ๑๕ กรก 

ฎาคม ๒๕๖๔ ระบุว่า ในจำานวนประชาชนทั้งหมดที่ได้รับวัคซีน 

๕๐% เป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง 

ตามด้วยผู้สูงอายุ ๒๐% และคนกลุ่ม ๗ โรคเสี่ยง ๗% 

ส่วนสถิติรายจังหวัด ประชาชนในกรุงเทพฯ ได้รับวัคซีนเข็ม

แรกไปแล้ว ๔๕% ขณะที่สมุทรปราการฉีดไป ๒๔% 

เพราะฉะนั้น คนที่ฉีดวัคซีนในเดือนกรกฎาคม จึงเป็นส่วน

หนึ่งของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่รับวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล จะ

เรียกว่าเป็นวีไอพี หรือแซงคิวใครไม่ได้

คุณธนาธรเป็นคนแรกที่บอกว่าวัคซีนคือทางออกเดียวของ

วิกฤตโควิด ประชาชนต้องได้วัคซีนเร็วท่ีสุด และคุณภาพดีท่ีสุด ไม่

เคยมีสักคำาเดียวท่ีบอกว่าวัคซีนไม่ดี หรือไม่ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน 

การที่คุณธนาธรออกมาทักท้วงการบริหารวัคซีนของรัฐบาล 

เพราะเชื่อว่าการแทงม้าตัวเดียวเสี่ยงกับแอสตร้าเซนเนก้ายี่ห้อ

เดียว ทำาให้ประชาชนเสี่ยงเกินไป ได้วัคซีนช้าเกินไป 

นอกจากน้ีจะเห็นว่าคุณธนาธรและ ส.ส.ของพรรคก้าวไกล ช่วย                                                                                                

สร้างความเข้าใจถึงความสำาคัญของการฉีดวัคซีน เพื่อประชาสัม 

พันธ์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนมาโดยตลอด 

และในวันนี้เวลาก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่คุณธนาธรพูดเป็นจริง 

กว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีน mRNA ก็ปลายปี ๒๕๖๔ ทำาให้ไทยสูญ

เสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาล ฟื้นตัวตามประเทศอื่นไม่ทัน 

ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าการบริโภคใช้จ่ายในประเทศ และ

การท่องเที่ยว จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

การเปิดข้อมูลเหล่านี้ทำาอย่างเป็นระบบผ่านขบวนการไอโอ

และสื่อมวลชนบางกลุ่ม ข้อมูลจะออกมาไม่ได้เลยหากรัฐไม่ใช่ผู้ปล่อย 

หมายความว่าข้อมูลส่วนตัวของคนไทยในมือรัฐไม่ปลอดภัย

เลย 

วันใดรัฐมองว่าคนไหนเป็นศัตรู ก็พร้อมเอาข้อมูลเหล่านี้มา

เปิดเผยเพื่อทำาลายความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น 

เรื่องนี้นอกจากจะผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ยังอยากให้ประ                                                                                  

ชาชนช่วยกันถามกลับไปยังรัฐบาลว่า ในช่วงเวลาที่ประเทศเผชิญ                                                                               

ปัญหารุมเร้ารอบด้านเช่นนี้ ควรหรือที่รัฐบาลจะหมกมุ่นใช้ทรัพยา 

กรรัฐไปกับการใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง 

และขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษในการเสพข่าว

จากสื่อกลุ่มนี้ ที่บิดเบือนใส่ร้ายคนของคณะก้าวหน้าและพรรคก้าว

ไกลซ้ำาๆ ซากๆ มาโดยตลอด...”

ประการแรกต้องชื่นชม “ช่อ” ว่า ให้เครดิตนโยบายรัฐบาล

เรื่อง เร่งฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่เสี่ยงก่อน และตัวเองรวมทั้ง “ธนา

ธร” ทำาตามนโยบายรัฐบาล แต่โดยดี ด้วยการไปฉีดวัคซีน 

ข้ออ้างเรื่องฉีดวัคซีนพื้นที่เสี่ยง พอฟังขึ้นครับ 

แล้วบ้านของ “ธนาธร” อยู่ที่ไหน ทำาไมถึงฉีดวัคซีนที่สมุทร 

ปราการ 

การเลือกตั้งวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ “ธนาธร” พาภรรยาเข้า

คูหาที่ เต็นท์บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ๒ ถนนรามคำาแหง ๒ 

หน่วยเลือกตั้ง ๓๓ แขวงดอกไม้ เขตเลือกตั้งที่ ๒๐ ประเวศ บางนา 

กรุงเทพมหานคร 

เป็นไปได้ว่า “ธนาธร” และครอบครัวกินนอนในโรงงาน 

ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำากัด ต.บางโฉลง อ.บางพลี 

จ.สมุทรปราการ จึงใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนที่นั่น 

แต่ก็ยังเป็นปริศนาตัวโตๆ ทำาไม “ธนาธร” ไม่รอฉีด ไฟ

เซอร์, โมเดอร์นา ที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพป้องกันโควิดได้ดีกว่า

การบอกว่า “ธนาธร” เป็นคนแรกที่บอกว่าวัคซีนคือทาง 

ออกเดียวของวิกฤตโควิด ประเด็นน้ีเป็นการยกก้น “ธนาธร” มาก

เกินไปจนน่าเกลียด

ในประเทศไทยมีการพูดถึงวัคซีนก่อนท่ี “ธนาธร” จะฉลาด

หลังหวยออก อยู่หลายเดือน 

มีการพูดถึงวัคซีน ทำาดีลวัคซีน ตั้งแต่โลกนี้ยังไม่มีวัคซีน

ออกจำาหน่าย  

ประเด็นที่ว่าทำาไมวัคซีนเทพมาช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ก็อธิ 

บายกันไปยืดยาวแล้ว คิดว่าคนที่ยังไม่เข้าใจคือคนที่ไม่อยากเข้า 

ใจมากกว่า 

ส่วนเรื่อง “ไอโอ” เหนือความคาดหมายจริงๆ “ช่อ-พรรณิ

การ์” นำาไอโอมาผูกกับทุกเรื่อง แทบจะเรียกได้ว่า คิดอะไรไม่

ออกก็บอกว่าเป็นไอโอไปเสียหมด 

มาถึงประเด็นสำาคัญ จริงหรือไม่ที่ “ธนาธร” ไม่เคยพูดสัก

คำาเดียวที่บอกว่าวัคซีนไม่ดี หรือไม่ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน 

จริงครับ “ธนาธร” ไม่เคยพูดแบบนั้นตรงๆ 

แต่ “ธนาธร” ย้ำาหลายๆ ครั้งกับหลายๆ ประโยค

“วัคซีนที่ดีต่อให้แพงแค่ไหนก็ถูกกว่าการเยียวยาแน่นอน 

ดังนั้น การซื้อวัคซีนที่ดีที่มันป้องกันได้”

“มีวัคซีนให้ประชาชนเลือกน้อยเกินไป”

หรือแม้กระทั่ง “ช่อ พรรณิการ์” เองก็ด้อยค่า ซิโนแวค

“...ใครที่คิดว่าวัคซีนอะไรก็เหมือนๆ กัน โปรดเข้าใจว่าซิโน                                                                               

แวคซึ่งมีประสิทธิภาพประมาณ ๕๐% ในการป้องกันโรค ย่อมไม่

สามารถทำาให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ได้

ในขณะท่ีอิสราเอล สหรัฐฯ ฉีดวัคซีนให้ประชากรด้วยอัตรา

ใกล้เคียงกัน และไม่เจอระบาดซ้ำา เพราะฉีดไฟเซอร์ โมเดอร์นา

เป็นหลัก...”

ยังมีอีกเยอะครับ สิ่งที่พูดในอดีตจะตามมาหลอกหลอน

ปัจจุบัน.

ตำาแหน่ง = ตำานาน

อดีต ผู้ว่าฯ อ่างทอง

ปลูกป่าน่ามองผุดผ่องจิต

นาม นายวิศว ศะศิสมิต

พื้นที่น้อยนิด แต่อยู่นาน

ป่าสาละริมบึง ต.รำามะสัก

เป็นที่ผ่อนพัก คนพบผ่าน

ในที่ดินกรมชลประทาน

ตำาแหน่งเป็นตำานานถึงบัดนี้

ระลอกห้า

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

คุณอัตถ์จำาได้ไหมครับว่า ก่อนที่รัฐบาลจะเปิด “ภูเก็ตแซนด์ 

บ็อกซ์”  ผมได้เขียนบทความถึงคุณอัตถ์เตือนรัฐบาลไว้สองเรื่อง เรื่อง

แรกก็คือแน่ใจแล้วหรือว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

ได้เมื่อเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เรื่องที่สองก็คือปัญหาน้ำามันแพงในฤดู

หนาวที่จะส่งผลทำาให้ค่าครองชีพสูงมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออาหาร

กำาลังจะขาดแคลนเพราะปัญหาโลกร้อน การแพร่ระบาดของโอไม 

ครอนที่คุณอัตถ์ให้ความเห็นว่ารัฐบาลโชคร้าย แต่ผมให้ความเห็น

ว่าเป็นเพราะรัฐบาลมีวิสัยทัศน์แคบ  หวังว่าจะออฟไซด์นำาหน้าประ                                                                                      

เทศเพื่อนบ้าน แย่งนักท่องเที่ยวซึ่งก็ได้แต่นักแสวงโชค ดังนั้นเงิน

ก็ไม่ได้เพราะนักท่องเที่ยวเป๋าหนักยังถูกห้ามออกนอกประเทศ ได้

แต่โอไมครอน เพราะเชื่อว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่

ระบาดได้แล้ว ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด

ผิดพลาด

ปัญหาการแพร่ระบาดของโอไมครอนที่วันนี้ทำาลายสถิติทั่ว

โลก  สำาหรับประเทศไทยก็เข้าสู่ระลอกห้าอย่างเป็นทางการแล้ว อะไร                                                                                        

เป็นสาเหตุก็เดากันตามมโนของแต่ละคน บ้างก็ว่าเป็นเพราะฉีดวัค                                                    

ซีนไม่ทั่วถึง ทั้งๆ ที่วันนี้ยังไม่รู้ว่าเข็มที่เท่าใดจึงจะเรียกว่าเข็มกระ

ตุ้นหรือบูสเตอร์โดส สมัยเดลตาเร่ิมแพร่ระบาดก็กำาหนดว่าเข็มสาม 

คือเข็มกระตุ้น แต่วันน้ีโอไมครอนระบาดเข็มส่ียังกระตุ้นไม่ข้ึน เพราะ

แอนติบอดีที่ร่างกายสร้างขึ้นตามวัคซีนที่ ได้รับมีรหัสที่ ไม่ตรงกับ

แอนติเจนของโอไมครอน 

ดังนั้นถ้าจะให้รหัสตรงกันก็ต้องเริ่มวัคซีนเฉพาะโอไมครอน 

ร่างกายจึงจะสามารถสร้างแอนติบอดีให้ตรงกับแอนติเจนของโอ

ไมครอน จึงจะสามารถต้านทานโอไมครอนได้ แล้วถ้าไวรัสโควิด-

๑๙ มีการพัฒนาสายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ที่ ๑๖ (พาย) ซึ่งแน่นอน

ว่าแอนติเจนของสายพันธุ์พายจะมีรหัสแตกต่างจากแอนติเจนของ

สายพันธุ์ โอไมครอน ดังนั้นก็ต้องเริ่มผลิตวัคซีนใหม่ที่สามารถสร้าง

แอนติบอดีให้ตรงกับสายพันธ์ุพาย คำาถามท่ีตามมาก็คือไวรัสจะหยุด

การกลายพันธ์ุเมื่อใด วันน้ีหมอและนักวิทย์หลายคนทำานายว่าโอไม  

ครอนจะสลายตัวเป็นโรคประจำาถิ่น ซึ่งก็ยังต้องรอการพิสูจน์ ดังนั้น

ความเห็นที่ว่าฉีดวัคซีนไม่ทั่วถึงจึงเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง

น้ำามันแพง ยี่สิบแปดล้อหยุดวิ่ง ตามมาด้วยเนื้อสุกรแพง ซ้ำา

เติมปัญหาให้รัฐบาล ถ้ารัฐบาลให้ความสำาคัญกับประชาชนมากกว่า

เสถียรภาพทางการเมือง สอดส่องปัญหา เตรียมรับมือกับปัญหาก็

จะทำาให้ปัญหาไม่รุนแรง แต่เมื่อปล่อยให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วจึงคิด

จะแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ซึ่งไม่ใช่จะสามารถกระทำาได้ในทันที 

ปัญหาน้ำาท่วม น้ำาแล้ง พีเอ็ม ๒.๕ ซึ่งเป็นปัญหาประจำาฤดูกาลมา

แล้วหลายสิบปี จะบูรณาการอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เปรียบเทียบได้

กับการปล่อยปละละเลยให้ โบราณสถานเสียหาย ครั้นจะซ่อมแซม

ให้เหมือนเดิมก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย ปัญหาน้ำาท่วมก็ไม่ใช่แค่ยกบ้าน

ให้สูงขึ้น ปัญหาน้ำาท่วมก็ไม่ใช่แค่ประกาศห้ามทำานาปรัง ปัญหาพี

เอ็ม ๒.๕. ก็ไม่ใช่แค่ห้ามเผาซังข้าว

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเปรียบเสมือนดินพอกหางหมู จน

หางหมูจวนจะขาดแล้ว รัฐบาลทุกรัฐบาลก็ทำาแต่งานรูทีน ให้ความ

สำาคัญกับเสถียรภาพทางการเมืองตนเป็นใหญ่ มองไปข้างหน้าแล้ว

คุณตา 001 คว้าลูกโลกทองคำา

คือเฉยๆ คือเห็นด้วย คือไม่เห็นด้วย ที่สุดก็เออน่า! ท่านวสันต์  

สร้อยพิสุทธิ์ บอกว่าบางท่านตัดสินแบบสุกเอาเผากิน “และ” คือ

เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างไรไม่ใช่หรือนี่! นักกลอนใหญ่รุ่นพี่ผม

ก็ส่ายหน้าเกรงผมแย้งมัน!

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นายกสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

  

 * สักวา “อันธพาล” กร่างบ้านนอก

นั่งสภาบางกอกเด็กศอกกลับ

เพราะโง่อวดฉลาดบาดแผลยับ

ประธานนับห้าครั้งยังดื้อดึง

เป็น “สว.” แต่งตั้งอย่างนี้แหละ

“สส.” แซะชำาเราเน่ากว่าครึ่ง

เลี้ยงไว้เสียข้าวสุกลูกแม่มึง

มาโกรธขึ้งมวลชน “เดี๋ยวโดน....” เอย.

  รศ.อรอนงค์ (พัดพาดี) ตั้งก่อเกียรติ/กทม.

 * สักวา “การเมืองทราม” แย่งชามข้าว

ส่งกลิ่นคาวในตำาแหน่งทุกแห่งที่

ได้มาด้วยฉวยฉับกับดนตรี

นั่งเก้าอี้ “เจ้าขุนมูลนาย” พลาง

เพราะระบบตบตาจากจ่าเฉย

แกล้งละเลยกินหัวคิวหิ้วส่วนต่าง

จ่ายตามขั้นบันไดโดยไร้ยาง

เหมือนหมาข้างถนน “ชุมโจร” เอย.

  ประธาน  ฤทธิลี/อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

 

 * สักวา “เด็กรุ่นใหม่” ไวตามโลก

ถูกโฉลกโชคดีศรีสมัย

พร้อมข้อมูลศูนย์รวมที่ร่วมใจ

ประเทศชาติก้าวไกลไร้พรมแดน

“ไดโนเสาร์เต่าล้านปี” ที่สตึ

คิดคร่ำาครึตัวถ่วงหน่วงหลังแอ่น

คอยสกัดพัฒนาหามีแกน

กะลาแลนด์ครอบคลุม “กลุ้มใจ” เอย.

  สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

 

 * สักวา “ชราชน” คนล้าหลัง

เดินพลาดพลั้งตกเหวจนเหลวไหล

มิสำานึกตรึกตรองฟ้องด้วยวัย

ยังดื้อด้านต่อไปไร้น้ำายา

หลงตัวเองหลงเบ่งกล้ามหลงสามหาว

เที่ยวแข็งกร้าวกับลูกหลานเป็นพาลซ่า

หมดสภาพจักหายใจในเวลา

อุเบกขาเสียบ้าง “เลิกกร่าง” เอย.

ฤทธิลี ศรีดวง/จ.พระนครศรีอยุธยา

 ชูเกียรติ  วรรณศูทร/เขตลาดพร้าว กทม.

โอ ยองซู
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ริ่มต้นปี 2565 ปีด้วยการอัปเดตพฤติกรรมของผู้

บริโภคกันสักหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง โดยที่

ผ่านมามีข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

อวดของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีการนำาเสนอแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้

ประกอบการสามารถนำาไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ต่างๆ ได้ มา

ดูกันว่ามีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์และนำาไปประยุกต์ใช้

เพื่อการตลาดในปีนี้กันได้บ้าง

นายบุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด                                                                           

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ระบุ

ว่า ซีเอ็มเอ็มยูได้ทำาการสำารวจเพื่อนำามาเป็นข้อมูลงาน

วิจัยเรื่อง “BRAGGER MARKETING รู้ก่อนใครได้ใจคน

ชอบอวด” ศึกษาทัศนคติและตัวแปรสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการอวดของผู้บริโภค และในภาคธุรกิจจะทำา

อย่างไรให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าและบริการของตน กระทั่ง

ต้องการท่ีจะแสดงความคิดเห็นเชิงบวก ตลอดจนจะสามารถ 

เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับผู้บริโภค เพื่อหากลยุทธ์ที่สามารถ

รองรับหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจให้อยู่รอดต่อไป ซึ่งพบ

ข้อมูลวิจัยที่มีประโยชน์ต่อนักการตลาด นักสร้างแบรนด์ 

เจ้าของกิจการ และอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่หลากหลาย

ประเด็น

อย่าง การอวด แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การอวดแบบ

เปิดเผย (BRAGGER) มีลักษณะอวดแบบให้ โลกรู้ว่าเรา

อวด และการอวดแบบถ่อมตน (HUMBLE BRAGGER) 

มีลักษณะอวดให้คนอื่นคิดว่าเราไม่ได้อวด จากการศึกษา 

ผู้บริโภคชอบให้ผู้ที่มีประสบการณ์ อินฟลูเอนเซอร์ รีวิว 

แนะนำาสินค้าและบริการด้วยวิธีการอวดแบบถ่อมตัว แต่

หากเป็นการรีวิว แนะนำาสินค้าและบริการจากคนธรรมดา

ทั่วไป ผู้บริโภคมีแนวโน้มชอบวิธีการอวดแบบเปิดเผย ตั้ง 

ใจอวดมากกว่า

ซึ่งเมื่อศึกษาการอวดสไตล์ใดที่ผู้บริโภคคนไทยชอบ

ด้วยการเปรียบเทียบการบอกเล่าเกี่ยวกับการบริการและ

สินค้า พบว่า ผู้บริโภคชอบการบอกเล่าเกี่ยวกับการบริการ

ในลักษณะอวดแบบจริงจัง 51.2% มากกว่าการอวดแบบ

ถ่อมตน 48.8% ขณะที่การบอกเล่าเกี่ยวกับสินค้า หาก

เป็นการอวดแบบจริงจัง เช่น ถ่ายรูปสินค้าแบรนด์เนม

เห็นโลโก้ชัดเจน ผู้บริโภคมีผลตอบรับ 29.5% น้อยกว่าการ

อวดแบบถ่อมตนที่มากถึง 70.5% เช่น ถ่ายรูปแก้วกาแฟ

โพสต์ลงอินสตาแกรม โดยมีกระเป๋าแบรนด์เนมวางด้าน

ข้างดูไม่ตั้งใจ นอกจากนี้การอวดยังนำาไปสู่การรีวิวหรือ

การแชร์บนโลกออนไลน์ในรูปแบบบอกปากต่อปาก ซึ่งมี

อิทธิพล สามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยผู้มี

รายได้มากกว่า 100,000 บาท มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรม

การซื้อตามมากกว่าระดับรายได้อื่นๆ

และแน่นอนว่า Gen Z มีแนวโน้มที่จะอวดมากกว่า 

Gen อื่น เนื่องจากเกิดมาในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตและเทคโน                                                                            

โลยี มีความชำานาญในการเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสะดวก                                                                                 

และมีพฤติกรรมในการเข้าสังคมผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ 

มากกว่าเจนอื่น รวมถึงระดับรายได้ 15,000-25,000 บาท 

มีแนวโน้มที่จะอวดมากกว่าระดับรายได้อื่นๆ โดยให้ความ

คิดเห็นว่า “กว่าจะเก็บเงินซื้อได้ ไม่ใช่ง่ายๆ นะ พอได้มา

แล้วก็อยากโชว์บ้าง ให้คนอื่นเห็นว่าเราก็มีนะ”

ส่วนผู้ท่ีชอบแสดงตัวตนก็มีแนวโน้มท่ีจะอวดมากกว่า 

โดยแสดงความคิดเห็นว่า “ถ้าได้รับของขวัญจากแบรนด์

ดังจะโพสต์แน่นอน ต้องการโพสต์ให้คนเห็น บางทีก็อยาก

เป็นจุดสนใจ” ซึ่งช่องทางที่คนนิยมใช้มากที่สุดในการอวด

คือ อินสตาแกรม เพราะจะใช้ โพสต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ เช่น 

วันนี้ ไปกินข้าวที่ไหน กินกาแฟที่ไหน แต่งตัวอย่างไร ร้าน

อาหารที่ชอบคือร้านใด และอินสตาแกรมเป็นแพลตฟอร์ม

ใช้งานง่าย โดยคอนเทนต์ที่คนชอบอวดมากที่สุด 3 อันดับ

แรกคือ 1.สินค้าแบรนด์เนม 2.การบริการที่รู้สึกประทับใจ 

และ 3.ไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำาวัน ถ่ายรูปว่าอยู่ตรงไหน กิน

อะไร พร้อมรูปตนเอง แคปชันจะไม่ค่อยใส่ ใส่เป็นอีโมติคอน

อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษางานวิจัยการตลาดคนชอบ

อวดแล้วก็พบส่ิงท่ีผู้บริโภคคนไทยไม่ต้องการอวดเช่นกัน คือ 

กิจกรรมตามกระแส เนื่องจากมีความรู้สึกว่าตนเองจะตก                                                                              

เป็นเหยื่อการตลาด และเมื่อกิจกรรมตามกระแสเกิดจำานวน

มากก็ทำาให้ผู้บริโภครู้สึกเหนื่อยที่จะตามในทุกๆ กิจกรรม 

รวมถึงบางกิจกรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่สนใจมากพออีกด้วย.

เจาะลึกการตลาดคนชอบอวด

เศรษฐกิจ

เ

มจ.สาลี่ คัลเล่อร์ (COLOR) เปิดศักราชปีเสือก็คึกคัก 

งานนี้เอ็มดีหนุ่ม พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ แอบกระซิบ

ว่าเอาฤกษ์เอาชัยกับธุรกิจใหม่                                                  

ธุรกิจพลังงานทดแทน ภายใต้

บริษัท เดอะ บับเบิ้ลส์ จำากัด 

ประกาศเดินหน้าลุย เต็มสูบ 

ผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำาให้กับลูก 

ค้า ล็อตแรกพร้อมส่งในปลาย

เดือนมกราคมนี้แล้วจร้า… แถม

ยังทยอยผลิตส่งลูกค้ารายอื่นๆ 

อีกต่อเนื่อง ว้าวววว! อย่างนี้

ต้องปรบมือรัวๆ ให้กับเอ็มดีเสีย

แล้วจ้า.

บ

ลุยเต็มสูบ

พีรพันธ์ 

จิวะพรทิพย์

TOPแตกไลน์ธุรกิจเฮลท์แคร์

สนับสนุน • กลุ่มเหล็กสหวิริยา บูรณาการความร่วมมือกับสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบางสะพาน, 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ

ครูอำาเภอบางสะพาน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ภายใต้ โครงการ “ความร่วมมือ Save Bangsaphan” อย่างต่อเนื่อง 

พร้อมมอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK จำานวน 3,630 ชุด ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำาไปจัดสรรมอบให้กับผู้นำาชุมชน 71 หมู่บ้านพื้นที่อำาเภอบางสะพาน. 

เปิดศักราชใหม่ต้อนรับปีเสือกับ มาสด้า เซลส์ ประ 

เทศไทย ได้เปิดตัว NEW MAZDA2 ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์

ใหม่ LIVE LESS ORDINARY ไม่ธรรมดา ด้วยขุมพลังสกาย

แอคทีฟคลีนดีเซลและสกายแอคทีฟเบนซิน มีให้เลือกในสไตล์

ที่เป็นคุณ ทั้งแบบซีดาน 4 ประตู และแบบแฮตช์แบ็ก 5 ประตู 

ฟังก์ชันครบครัน ที่เพิ่มอุปกรณ์และสีใหม่ล่าสุด แพลทินัม 

ควอตซ์ วางจำาหน่ายราคาเท่าเดิม เริ่มต้นเพียง 546,000 บาท 

พบได้ที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ ...•

ขอปรบมือรัวๆ ให้กับ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 

หรือ KPI ที่ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 

ประจำาปี 2564 ในงาน “TCC Best Awards 2021: คว้าโอกาส 

ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” ปีที่ 19 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัย

ทัศน์และการบริหารงานของบริษัทที่มุ่งดำาเนินธุรกิจโดยยึด

จรรยาบรรณ ตามหลักธรรมาภิบาล และการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีและแบ่งปันประโยชน์คืนสู่สังคม ...•

ด้าน ทริปเปิ้ล เฟรช เป็นปลื้ม หลังประสบผลสำาเร็จส่ง

ผลไม้พร้อมรับประทานจำาหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 

8,000 สาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มากกว่า 10,000 

แพ็กต่อวัน โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ขนุน ที่มียอด

ขายถึง 30% ของยอดจัดส่งต่อวัน โดยในปี 2564 สร้างยอด

ขายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นอัตรา 8%  ...•

ด้าน CPF หรือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร เปิดตัวผลิตภัณฑ์

ใหม่ “ไฟว์-ติงส์” น้ำาสมุนไพรผสมวิตามิน 5 ชนิด สดชื่น ดื่ม

ง่าย จำาหน่ายแล้วในขนาด 100 ml ราคาเพียงขวดละ 29 

บาท ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสทุกสาขา รวมถึงร้านสะดวกซื้อ 

7-Eleven ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.

2565 เป็นต้นไป ...•

กลับมาอีกครั้งกับแคมเปญ มิตรผล เติมความหวาน 

เคียงข้างผู้ประกอบการไทย ร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 

2565 น้ี ด้วย

การแจกชุดน้ำา                             

เ ชื่ อ ม เ ข้ ม ข้ น

มิ ต ร ผ ล ฟ รี  

3,000 ชุด เป็น

ของขวัญแทน

กำาลังใจให้แก่ผู้                        

ประกอบการไทย

ก้าวผ่านวิกฤต

โควิด-19 ไปด้วย                        

กัน ผู้ที ่สนใจ

สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE @mitrpholsugar ได้

ตั้งแต่วันที่ 10-14 ม.ค.2565 ...•

บัญชีกลางหั่นค่ารักษาโควิด
แจงให้สอดคล้องบริการ-ต้นทุนที่ปรับลดลง

ไทยโพสต์ • “บัญชีกลาง” ปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณี                                                                                    

ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 ให้สอดรับ

กับค่าบริการในปัจจุบัน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า 

กรมบัญชีกลาง สำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

และสำานักงานประกันสังคม ได้

หารือกันเกี่ยวกับการปรับปรุง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและ

อัตราจ่ายค่าบริการดูแลผู้ป่วยโค

วิด-19 ให้สอดคล้องต้นทุนจริง 

เน่ืองจากปัจจุบันการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการติด

เช้ือโควิด-19 (Real Time PCR) 

และรายการค่ารักษาพยาบาล

ประเภทอื่นๆ ปรับลดลง ใช้บังคับ

ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

โดย 1.กรณีการตรวจยืน

ยันการติดเช้ือด้วยวิธี Real Time 

PCR โดยการทำาป้ายหลังโพรง

จมูกและลำาคอ ประเภท 2 ยีน ให้

เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,300 

บาท เดิม 1,500 บาท กรณีการ

ตรวจยืนยันประเภท 3 ยีน ให้เบิก

ได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท 

เดิม 1,700 บาท กรณีการตรวจ

การติดเช้ือด้วยวิธี Antigen test 

ด้วยเทคนิค Chromatography ให้

เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 300 

บาท เดิม 450 บาท กรณีการ

ตรวจด้วยเทคนิค Fluorescent 

Immuunoassay (FIA) ให้เบิกได้

ไม่เกิน 400 บาท เดิม 500 บาท 

และกรณีการตรวจการติดเช้ือ

ด้วยวิธีอื่นๆ ให้เบิกได้ไม่เกิน 400 

บาท เดิม 550 บาท

2.ค่าอุปกรณ์ป้องกัน ส่วน

บุคคล กรณีอาการเล็กน้อย ให้เบิก

ได้ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 

10 วัน กรณีอาการปานกลาง ให้

เบิกได้ในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 

600 บาทต่อชุด และไม่เกิน 5 ชุด

ต่อวัน กรณีอาการรุนแรง แบ่งเป็น

กรณีใช้ Oxygen High Flow ให้เบิก

ได้ไม่เกิน 600 บาทต่อชุด ไม่เกิน 

15 ชุดต่อวัน และกรณีใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 

บาทต่อชุด ไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน

3.ค่าห้องพักสำาหรับผู้ป่วย

อาการเล็กน้อย ในสถานพยาบาล

ของทางราชการ หรือสถานท่ีท่ีทาง

ราชการจัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้

เบิกได้ในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 

1,000 บาทต่อวัน เดิม 1,500 บาท

ต่อวัน ไม่เกิน 10 วัน 4.ค่าทำา ความ

สะอาดฆ่าเช้ือบนรถพาหนะและค่า

ชุดป้องกันของเจ้าหน้าท่ี ให้เบิกได้

ไม่เกิน 1,400 บาท เดิม 3,700 บาท 

ต่อคร้ังท่ีมีการส่งต่อหรือรับตัวผู้ป่วย

5.การเบิกค่ารักษาพยาบาล 

กรณีรักษาท่ีบ้านหรือในสถานท่ี

อื่นๆ ก่อนเป็นผู้ป่วยใน ให้เบิกได้วัน

ละไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เกิน 10 

วัน เดิม 14 วัน, ค่าอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ท่ีต้องใช้รักษาพยาบาลท่ีบ้าน 

ให้เบิกได้ไม่เกิน 1,100 บาท และ

ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีต้องใช้

รักษาพยาบาลในสถานท่ีอื่นๆ ให้

เบิกได้ไม่เกิน 500 บาทต่อราย.

กุลยา ตันติเตมิท

กางแผนพัฒนาโลจิสติกส์3แสนล.

ไทยโพสต์ • ไทยออยล์ร่วม

ลงทุนสตาร์ทอัปไทย สร้างธุรกิจ

ใหม่ด้านเฮลท์แคร์ ผลักดันเป้า

หมายบริษัทมีรายได้จากธุรกิจ

ใหม่ 10% ในปี 2030 ลั่นวิสัย

ทัศน์นำาพาคนไทยสู่การแข่งขัน

ระดับสากล

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประ                                                            

ธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์                                                 

จำากัด (มหาชน) หรือ TOP เปิด

เผยว่า ไทยออยล์ โดยบริษัท 

TOP Ventures ได้จับมือกับ

บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำากัด 

(Mineed Tech) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัป

ไทยที่มีความเชี่ยวชาญในผลิต                                                  

ภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพหรือ

เฮลท์แคร์ คิดค้นนวัตกรรม “แผ่น                                                     

แปะเข็มระดับไมโครชนิดละลาย

ได้” ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ทดแทน                                    

การใช้เข็มฉีดยาในปัจจุบัน โดย                                        

เทคโนโลยีนี้ ได้มีการพัฒนาต่อ                                                    

ยอดด้วยการปลดเข็ม Microneedles 

ผสมตัวยาให้ฝังลงสู่ ใต้ชั้นผิว 

หนังและตัวยาจะค่อยๆ ซึมไป

ยังตำาแหน่งเป้าหมายได้อย่าง

แม่นยำา มีประสิทธิภาพ และ

นวัตกรรมใหม่นี้ยังสามารถลด

เวลาการใช้งานจริงให้เหลือเพียง 

2 นาทีเท่านั้น

“ไทยออยล์มีเป้าหมายที่

จะต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ หรือ

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (นิว                                       

เอส-เคิร์ฟ) และแสวงหาโอกาส                                        

ในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ                                        

สตาร์ทอัปท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ใหม่ๆ ซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจ 

ของไทยออยล์ในปี 2030 จะมี

รายได้จากธุรกิจใหม่ประมาณ 

10% ในขณะที่สัดส่วนรายได้

จาก ธุรกิจโรงกลั่นปิโตรเลียม 

40% ธุรกิจปิโตรเคมี 40% และ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า 10%” นายวิรัตน์ 

กล่าว

ทั้งนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา 

ไมนีด เทคโนโลยี สามารถเริ่ม

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน

เครื่องสำาอางในรูปแบบ OEM 

ให้กับแบรนด์เครื่องสำาอางของ

ไทยและต่างประเทศ นอกจาก

นี้ยังมีการร่วมพัฒนาสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์กับเครือโรงพยาบาล

และคลินิกชั้นนำาของไทยอีก

มากมาย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความ

ภูมิ ใจของไทยออยล์ที่ ได้ เป็น

ส่วนหนึ่งในการผลักดันศักยภาพ

ธุรกิจของคนไทยสู่ตลาดสากล.

รุ่งนภา สารพิน

หากยังมองที่ดัชนีตลาดอาจจะไม่กล้าลงทุน เพราะดัชนียัง

ผันผวน ทำาให้มองไม่ออกว่าตลาดจะไปได้จริง โดยเฉพาะเมื่อมอง

ดัชนีที่ปิดระหว่างวันยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ จะทำาให้ไม่

มั่นใจว่าลงทุนไปแล้วจะได้ผลตอบแทนที่ดี นั่นแสดงว่าใช้อารมณ์

ด้านเก็งกำาไรมาคิด ทำาให้มองแนวโน้มตลาดไม่ได้ดีพอ จริงอยู่ที่

ตลาดยังผันผวนทำาให้ดูเหมือนจะเกิดการขาดทุนในการลงทุนได้ 

แต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นความผันผวนระหว่างวันเป็นหลัก 

ซึ่งก็เป็นผลมาจากการเล่นเก็งกำาไร แต่หากพิจารณาด้วยหลัก

การลงทุนทางพื้นฐานคงจะไม่น่าวิตก เพราะเมื่อมีการประเมินได้

แล้วว่าหุ้นที่ต้องการลงทุนมีพื้นฐานดี มีกำาไร จ่ายเงินปันผลดี แต่

ราคาหุ้นผันผวนต่ำาลงก็จะมองเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุน โดย

ไม่ต้องไปกังวลกับการผันผวนของดัชนี อาจเป็นเพราะนักลงทุน

ต่างชาติรอบนี้มีเจตนาที่จะกลับมาลงทุนอย่างจริงจังมากขึ้นจึงดู

ไม่กังวลกับการขายหุ้นของทางกองทุน แม้ว่านับจากต้นปีใหม่มากอง

ทุนจะขายหุ้นออกค่อนข้างมาก และวานนี้ (10 ม.ค.65) ก็ยังขายเพิ่ม

อีก 1,086.48 ล้านบาท นับรวม 5 วันที่ผ่านมาก็ขายออกไปมากเกือบ 

12,000 ล้านบาทแล้ว

ก็มีการพูดว่าเป็นการขายเพราะผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ที่ครบ

กำาหนดอายุไม่คิดจะถือลงทุน จึงต้องขายออก เป็นเหตุผลเฉพาะตัว 

แต่ความเป็นจริงหากไม่ร้อนเงินก็ไม่จำาเป็นต้องขาย เนื่องจากตลาด

ยังมีแนวโน้มดีในปี 2565 นี้ ต่างกับการขายหุ้นของนักลงทุนทั่วไปที่

ขายเพราะต้องการทำากำาไร เพราะปีก่อนซื้อเข้าพอร์ตไปมากกว่าแสน

ล้านบาท จึงต้องขายออกมาเพื่อให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น ในขณะที่

นักลงทุนต่างชาติคงมองออกว่าราคาหุ้นไทยยังต่ำาเกินจริง จึงกลับ

มาซื้อหุ้นเข้าพอร์ตแม้จะมีการอ้างถึงเฟดจะปรับลดคิวอีก็ตาม ใน

เมื่อไม่มองในด้านการเก็งกำาไร การที่จะมีเม็ดเงินจากคิวอีเข้ามา

เพิ่มหรือไม่ไม่ใช่เหตุผลในการจะลงทุน ส่วนมากคิดว่าขาดคิวอีนัก

ลงทุนต่างชาติคงจะขายหุ้นออก แต่ผลจริงขณะนี้ตรงกันข้าม ต่าง

ชาติกลับมาซื้อหุ้นเพิ่ม แสดงว่ามีความเชื่อมั่นและมองราคาหุ้นยัง

ต่ำา แค่ดู GDP ปี 2565 จะโตประมาณ 4% ก็ดีกว่าปีก่อนมาก จึง

มองตลาดยังไปต่อได้

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มธนาคารใกล้จะประกาศผลกำาไร 

Q4 ปี 2564 ซึ่งจะออกมาดี จึงน่ามองที่ BBL, SCB และ KBANK 

กลุ่มวัสดุก่อสร้างพบว่างานก่อสร้างยังเดิน

หน้าได้มาก ดีกับธุรกิจ จึงน่ามองที่ SCC, 

TPIPL และ TASCO กลุ่มพลังงานแม้

ราคาน้ำามันผันผวนแต่ก็อยู่ระดับสูงดีกับ

ธุรกิจนี้ จึงน่ามองที่ ACC, DEMCO และ 

EA กลุ่มพาณิชย์ยังคงรับผลดีจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ จึงน่ามองที่ CPALL, 

DOHOME และ GLOBAL หุ้นรายตัวที่

น่ามองมี WICE, BYD และ CFRESH 

เป็นต้น

ตลาดหุ้นปีเสือเป็นตลาดที่จะเดิน

หน้าได้มาก เป็นปีทองของการเลือกลงทุน 

ควรเลือกลงทุนเป็นรายตัวที่มีพื้นฐานดีจึง

จะได้ผลตอบแทนที่ดี.

เลือกลงทุนรายตัว

10/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,786.11 6,872.59 -1,086.48
 7,188.92 6,642.13 546.79
 32,858.81 31,487.82 1,370.99
 33,710.72 34,542.02 -831.30

79,544.57
-0.56

1,657.06
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.16 33.88
ยูโร 37.45 38.45
ปอนดสเตอรลิง 44.79 46.00
เยน (100 เยน) 28.46 29.29
หยวนจีน 4.96 5.36
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,550 28,650
ทองรูปพรรณ 28,030 29,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

‘สรรพากร’ยัน

ม.ค.เคาะเกณฑ์

รีดภาษีคริปโต

ไทยโพสต์ • นายเอกนิติ                  

นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรม

สรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้

กรมสรรพากรกำาลังเร่งดำาเนิน

การหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพิจารณาหาแนวทางในเรื่อง

ของหลักเกณฑ์การคิดภาษีจาก

กำาไรการขายหรือการลงทุนใน

สินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอร์ 

เรนซี) ให้มีความเหมาะสมและ

เป็นปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในเดือน ม.ค.2565

ทั้งนี้ ทางกรมสรรพากร

ได้เร่งหารือกับหน่วยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เป็นต้น รวมถึงเดินหน้าเปิดรับ

ฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่

ดำาเนินการในเรื่องของสินทรัพย์

ดิจิทัล เพื่อนำามาจัดทำาแนวทาง

การปฏิบัติในการเก็บภาษีจาก

สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เกิดความ

เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุน

และบริบทในปัจจุบัน โดยยึดถือ

ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

และทุกฝ่ายเป็นสำาคัญ

“กรมสรรพากรยังคงยึด

แนวทางของการถือเอาผู้ เสีย

ภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer-

Centric) จึงพร้อมที่จะหาแนว 

ทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็น

ธรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ที่

เกี่ยวข้องจากการถือครอง หรือ

ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์

ดิจิทัลเพื่ อส่ง เสริมการลงทุน 

และสร้างแรงขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการ

เงินดังกล่าวของประเทศต่อไป” 

นายเอกนิติกล่าว.

ราชดำาเนิน • คมนาคมกางแผน

ของบลงทุนปี 66 ด้านคมนาคม-

โลจิสติกส์ของประเทศวงเงิน 3.2 

แสนล้าน เดินหน้าโครงการบก-

น้ำา-ราง-อากาศ เล็งเสนอสำานัก

งบฯ พิจารณาวันที่ 14 ม.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำางบ                       

ประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประ 

จำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะ                                       

ที่ 3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนา

ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างคำาขอ

งบประมาณบูรณาการ ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงาน 

บูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม

และระบบโลจิสติกส์ วงเงินรวม 

324,233 ล้านบาท 

ทั้งนี้ แบ่งเป็นด้านการ

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

รวม 85 โครงการ วงเงิน 3.2 แสน

ล้านบาท คิดเป็น 99.30% ได้แก่ 

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์), บาง 

ปะอิน-นครราชสีมา, บางใหญ่-

กาญจนบุรี, ส่วนต่อขยายเข้า

สนามบินอู่ตะเภา, โครงการ 

สะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ 

และโครงการก่อสร้างทางรถไฟ 

สายบ้านไผ่-นครพนม และสาย

เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็น 

ต้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม

ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 

จัดทำาสรุปข้อเสนอการจัดทำา

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้าน

คมนาคมและระบบโลจิสติกส์ นำา

เสนอนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรี พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ก่อนจัดส่งให้สำานักงบ

ประมาณภายในวันที่ 14 ม.ค.

2565 ตามขั้นตอนต่อไป.
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โอมิครอนทุบค้าปลีกซึมยาว
ฉุดกำ�ลังซื้อผู้บริโภคห�ย

เสนอม�ตรก�รรัฐกระตุ้น

WP ทุ่มงบเสริมแกร่งลุยโซลาร์รูฟ

น�งส�วชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร   

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ หรือ WP เปิดเผยว่� กลยุทธ์ในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจปี 2565 บริษัทได้ตั้งงบลงทุนสำ�หรับขย�ยธุรกิจไว้

ที่ประม�ณ 500-600 ล้�นบ�ท โดยเน้นลงทุนในธุรกิจปล�ยน้ำ� 

รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้�งร�ยได้ ซึ่งที่ผ่�นม�ได้ลงทุนในธุรกิจ

ติดตั้งระบบผลิตพลังง�นแสงอ�ทิตย์บนหลังค� (โซล�ร์รูฟท็อป) 

และส่วนธุรกิจซ่อมบำ�รุงรักษ�ถังก๊�ซ อุปกรณ์ และส่วนควบ

ของเต�แก๊สหุงต้ม

NT-TRUE หนุนเปลี่ยนผ่านแหล่งเอราวัณ

ร�ยง�นข่�วจ�กบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและ

ผลิต จำ�กัด และบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำ�กัด (PTTEP ED) ว่�ได้บรรลุข้อตกลงด้�นโทรคมน�คม กับ 

บมจ.โทรคมน�คมแห่งช�ติ  หรือ NT และบริษัท ทรูมูฟ เอช 

ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด เพื่อให้บริก�รเครือข่�ย

โทรคมน�คมแก่แหล่งเอร�วัณ สนับสนุนก�รเปลี่ยนผ่�นแหล่ง

เอร�วัณให้กับ PTTEP ED ในเดือน เม.ย.2565  

ธอส.เปิดขายสลาก ‘ต่อเงินต่อทอง’

น�ยฉัตรชัย ศิริไล กรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รอ�ค�ร 

สงเคร�ะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่� ธอส.ได้จัดทำ�ผลิตภัณฑ์สล�กออม

ทรัพย์ ชุดต่อเงินต่อทอง มูลค่�หน่วยละ 1 หมื่นบ�ท กรอบ

วงเงิน 2 หมื่นล้�นบ�ท อ�ยุสล�ก 3 ปี เพื่อเป็นก�รเพิ่มท�ง

เลือกให้กับผู้ออม โดยสล�กดังกล่�วให้ผลตอบแทนหน้�สล�ก 

0.50% ต่อปี เมื่อฝ�กครบกำ�หนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

รวมหน่วยละ 10,150 บ�ท อีกทั้งยังมีสิทธิ์ลุ้นร�งวัลเป็นสล�ก

ออมทรัพย์ชุดต่อเงินต่อทองเพื่อเพิ่มโอก�สในก�รถูกร�งวัลม�ก

ขึ้นทุกเดือนรวม 36 ครั้ง โดยร�งวัลที่ 1 ได้รับสล�ก 100 หน่วย 

มูลค่� 1 ล้�นจำ�นวน 1 ร�งวัล/หมวด เริ่มจำ�หน่�ยตั้งแต่วันที่ 

12 ม.ค.2565 จนกว่�จะเต็มกรอบวงเงิน เริ่มออกร�งวัลครั้ง

แรกวันที่ 17 ม.ค.2565

S เตรียมปล่อย 3 โครงการให้ SPRIME เช่า

น�งฐิติม� รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร  

บมจ.สิงห์ เอสเตท หรือ S เปิดเผยว่� ที่ประชุมคณะกรรมก�ร

สิงห์ เอสเตท มีมติอนุมัติธุรกรรมให้เช่�ระยะย�วอ�ค�รสำ�นัก 

ง�นและพื้นที่ค้�ปลีกระดับพรีเมียมของบริษัท 3 อ�ค�รเพิ่มเติม 

ประกอบด้วย อ�ค�รสิงห์ คอมเพล็กซ์, อ�ค�รเมโทรโพลิศและ

พื้นที่ค้�ปลีกในอ�ค�รซันท�วเวอร์ส  ด้วยพื้นที่ใช้สอยรวมกว่� 

130,000 ต�ร�งเมตร และพื้นที่ให้เช่�รวมกว่� 64,000 ต�ร�ง

เมตรให้กับ SPRIME ด้วยมูลค่�รวมไม่ต่ำ�กว่� 6,450 ล้�น

บ�ท สร้�งคว�มแข็งแกร่งท�งก�รเงิน หนุนศักยภ�พเติบโตต่อ

เนื่อง นอกจ�กนี้ยังอนุมัติให้ สิงห์ เอสเตท จองซื้อหน่วยทรัสต์

เพิ่มทุนของ SPRIME ไม่ต่ำ�กว่� 15% ของจำ�นวนหน่วยทรัสต์

ของ SPRIME ที่จำ�หน่�ยได้แล้วทั้งหมด ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 

3,701.59 ล้�นบ�ท.

ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์

น�ยฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์                                             

รองประธ�นสม�คมผู้ค้�ปลีก

ไทย เปิดเผยว่� สม�คมผู้ค้�ปลีก                                          

ไทยร่วมกับธน�ค�รแห่งประ 

เทศไทย ได้ทำ�ก�รเผยผลสำ�รวจ

คว�มเชื่อมั่น (Retail Sentiment 

Index) ของผู้ประกอบก�รค้�                                                        

ปลีกประจำ�เดือนธันว�คม 2564 

พบว่�มีก�รปรับเพิ่มขึ้นเพียง

เล็กน้อย ก�รจับจ่�ยในช่วง

เทศก�ลปีใหม่ปล�ยปีคึกคัก แต่

ไม่เป็นไปต�มค�ด โดยมียอดซื้อ

ต่อบิลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและเกิด

จ�กร�ค�สินค้�ที่ปรับขึ้น ขณะ

ที่ผู้ประกอบก�รยังมีคว�มกังวล

ต่อจำ�นวนผู้ติดเชื้อโอมิครอนที่                                              

เพิ่มม�กขึ้น และม�ตรก�รของ                                             

ภ�ครัฐที่ ไม่ชัดเจนในก�รควบ 

ไทยโพสต์ • โอมิครอนฉุดค้าปลีกปลายปีซึม สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

เผยดัชนีประจำาเดือน ธ.ค.64 แค่กระเตื้อง ไม่สดใสคามคาด! ชี้

กำาลังซื้อประชาชนยังฝืด เร่งเสนอ 4 ข้อรัฐฟื้นเศรษฐกิจ

คุมก�รแพร่ระบ�ดของโอมิครอน  

สำ�หรับผลก�รสำ�รวจใน

ครั้งนี้ต้องยอมรับว่�ไม่สดใสเท่�

ที่ควร เนื่องจ�กก�รแพร่ของโอ

มิครอนเริ่มทวีคว�มรุนแรงขึ้น 

และเกรงว่�ภ�ครัฐจะกลับม�

ประก�ศม�ตรก�รก�รควบคุม

อย่�งเข้มงวดอีกครั้ง แม้จะมี

ก�รเพิ่มขึ้นของยอดข�ยส�ข�

เดิม แต่ก็เกิดจ�กคว�มถี่ในก�ร

จับจ่�ยที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศก�ล

ปีใหม่ และยอดซ้ือต่อบิลเพ่ิมข้ึน                                             

เล็กน้อยจ�กร�ค�สินค้�ที่ปรับ

ขึ้นเป็นหลัก ไม่ใช่เกิดจ�กกำ�ลัง                                                 

ซื้อที่แท้จริง สะท้อนว่�ยังต้อง 

ก�รแรงกระตุ้นจ�กม�ตรก�ร

ต่�งๆ ของภ�ครัฐ นอกจ�กนี้ 

ยังมีปัจจัยเสริมเรื่องก�รยกเลิก

กิจกรรมข้�มปีของบ�งพื้นที่ ที่

ส่งผลให้ก�รจับจ่�ยปล�ยปีต้อง

ชะงักอีกด้วย  

ทั้งนี้ ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้

ค้�ปลีกเดือนธันว�คมอยู่ที่ 68.4 

ปรับเพิ่มขึ้นเพียง 6 จุด เมื่อ

เทียบกับดัชนีเดือนพฤศจิก�ยน

ที่ 62.1 สะท้อนถึงอ�รมณ์ของ

ก�รจับจ่�ยในช่วงเทศก�ลปีใหม่                           

ปล�ยปีนี้ ไม่คึกคักเท่�ที่ควร 

ขณะที่ดัชนีคว�มเชื่อมั่นผู้ค้�

ปลีก RSI ในอีก 3 เดือนข้�ง

หน้�ปรับลดลง 4 จุด จ�กระดับ 

69.7 ในเดือนพฤศจิก�ยนม�ที่ 

65.1 เดือนธันว�คม  

สำ�หรับข้อเสนอต่อภ�ค

รัฐ ได้แก่ 1.ยกระดับคว�มพร้อม 

ของระบบส�ธ�รณสุข 2.มีม�ตร

ก�รเชิงรุกสำ�หรับพื้นที่ที่มีคว�ม

เส่ียงต่อก�รแพร่ระบ�ดให้มีก�ร 

ควบคุมอย่�งเคร่งครัด 3.ช่วย 

ภ�คเอกชนและประช�ชนลดค่�

ใช้จ่�ย และ 4.ผลักดันโครงก�ร 

กระตุ้นเศรษฐกิจของภ�ครัฐ 

เพื่อเป็นก�รอัดฉีดเม็ดเงินเข้�

ระบบเศรษฐกิจอย่�งต่อเนื่อง 

อ�ทิ ช้อปดีมีคืน ควรทำ�เพิ่มขึ้น

ม�กกว่� 1 ครั้งต่อปี เพื่อสร้�ง

เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบรวม

กันกว่�แสนล้�นบ�ทตลอดปี. 

เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ • น�งส�วศิรินทร� จิตตร�วงศ์ กรรมก�รผู้จัดก�ร พร้อมด้วยน�ยศิริพงค์ วิม�น

ทอง ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยและก�รตล�ด บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตส�หกรรม จำ�กัด และน�ยกฤษด� 

ส�ธุกิจชัย ที่ปรึกษ�และผู้เชี่ยวช�ญระบบอะคูสติก  จ�กแทรนด�ร์ อะคูสติก ในกลุ่มบริษัทแทรนด�ร์ 

จัดง�นเปิดตัว “MicroWhite” ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยข�วสูตรใหม่ ปร�ศจ�กส�รฟอร์ม�ลดีไฮด์ ผลิตจ�ก

ธรรมช�ติ ปลอดภัยต่อสุขภ�พผู้อยู่อ�ศัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมฟังก์ชันก�รใช้ง�นครบ

ครัน ตอบโจทย์เพื่อทุกคนในครอบครัว. 

เบรกไข่-เนื้อไก่ขึ้นราคา

จุรินทร์ย้ำาเร่งแก้หมูแพง

นนี้ขอพูดเรื่องหมอ.. หมอ ที่วันนี้.. กลายเป็นฮี โร่ ของ

โลกยุคโควิด-19 แต่ขอพักเรื่องฉ�ว...ก�รย้�ยไปม� 

ระหว่�ง “สองหมอ” ที่กล�ยเป็นปมร้�ว สังคม บุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ ก็ยังเป็นปุถุชนที่ยังมีทุกอ�รมณ์ ในทุกอณูเนื้อ  แม้

จะเป็นเทพบุตรในชุดก�วน์ก็เถอะนะ.....

หมอฉิก

วั

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ล

ขอนแก่นคนล่�สุด ประวัติไม่ธรรมด� เป็นลูกหล�นช�วหล่มสัก 

เพชรบูรณ์ ลูกคนเล็กของบ้�น คนนี้เรียนเก่ง สอบเข้�เรียนมัธยม

ปล�ยได้ที่ รร.เตรียมอุดม และสอบเรียนหมอ จุฬ�ฯ ด้วยคะแนนสอบ

เทียบพ�สชั้น  

หมอฉิก–แปลว่� ลูกคนเล็กของครอบครัว ย�มเมื่อเป็นหมอ

ระดับเด็ก อยู่แต่ละโรงพย�บ�ล ปักหลักน�น แต่ขึ้นระดับผู้บริห�รมี

ก�รโยกย้�ยเป็นว่�เล่น แต่โชคดีที่ครอบครัว และลูกๆ เรียนหนังสือ

กันที่ขอนแก่น จึงไม่กังวัลใจ จะอยู่จังหวัดไหนกี่ปี กี่สัปด�ห์ ก็ต�มนั้น 

วันนี้ที่โรงพย�บ�ลขอนแก่นเป็นก�รกลับม�ครั้งที่สอง มีคำ�ถ�ม

ม�กม�ยในใจของลูกน้อง-บุคล�กร ในโรงพย�บ�ลแห่งนี้ว่�เกิดอะไร

ขึ้นที่นี้....แต่ช่�งเถอะ...บอกแล้วไง ขอว�งเรื่องหนักๆ ไว้ข้�งๆ ก่อน...  

บุคลิกของหมอฉิกเป็นคนคุยสนุก เข้�ใจทุกเรื่องร�วได้ดี เรียน

รู้สังคมได้เร็ว มีคว�มคล่องตัวสูงม�ก จะว่�ไป ...บุคลิกอย่�งนี้น่�

จะเหม�ะกับง�นบริห�รใน       

ยุคนี้ ไหม... ยังเป็นคำ�ถ�มตัวโต

นะ ......

ล่�สุดออกแคมเปญช่วง

ปีใหม่เรื่องก�รไม่รับของขวัญ 

หรือ No Gift Policy ต�มรูป

นี่แหละ ติดต�มบอร์ด  ต�ม

ลิฟต์ ทั่วทุกตึก ได้ใจหล�ยคน 

แม้ยังมีกรุ่นๆ ในใจ ก็เถอะ..ชิน

แล้วล่ะ

ก�รบริห�รองค์กรขน�ด

ใหญ่ แถมยังเป็นบุคล�กร

ท�งก�รแพทย์ที่มีคว�มมี

อิสรภ�พสูงม�ก ยิ่งย�กขึ้น

• ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณอันห�ที่สุดมิได้ เดือน

ฉาย  คอมันตร์ นักอนุรักษนิยมหญิง นักเขียนและที่ปรึกษ�

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รสม�คมสภ�สังคมสงเคร�ะห์แห่งประ

เทศไทยฯ ในฐ�นะผู้เชี่ยวช�ญด้�นผ้�ไทย จึงได้เรียบเรียงเรื่อง

เกี่ยวกับผ้�ไทย สืบส�นพระร�ชปณิธ�น ในสมเด็จพระน�งเจ้�

สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง พระผู้มี

คุณูปก�รต่อวงก�รผ้�ไทย ตลอดระยะเวล�อันย�วน�น ทรงเป็น

ผู้สืบส�น ส่งเสริม พัฒน� ฟื้นฟู เผยแพร่ผ้�ไทย และก�รทอผ้�

พื้นบ้�นแต่ละท้องถิ่นทั่วภูมิภ�ค ให้พสกนิกรภ�คภูมิใจ ที่จะสวม

ใส่และอนุรักษ์ง�นหัตถกรรมสิ่งทอ โดยผลง�นล่�สุดคือหนังสือผ้�

ไทย “ฝ้ายไหม...สายใยแห่งความผูกพัน” ผู้สนใจติดต่อสอบถ�ม

ข้อมูลได้ที่ เบอร์ โทรศัพท์ 08-1831-9869 ...• 

• ผว� และสยอง กับโควิด-19 เพร�ะถูกปิดไปแล้ว 2 

บริษัท อานนท์ วังวสุ น�ยกสม�คมประกันวิน�ศภัยไทย จึงได้

แต่เตือนสม�ชิกถึงก�รคำ�นวณฐ�นคว�มเสี่ยง ในก�รถูกเคลม

ประกันแบบเจอ-จ่�ย-จบ ม�อีกรอบ คร�วนี้มีหน�ว...ใครว่� 

ประกันเสือนอนกินนะ.....ให้คิดใหม่นะ ...•

• ถูกแฮ็กไลน์ ตำ�รวจก็โดนนะ..ใช่ว่�แฮ็กเกอร์จะกลัว 

หม�ต๋�... “สุรพล  อยู่นุช” เกษียณแล้ว ออกโรงเตือนน้องๆ 

ข้�ร�ชก�รตำ�รวจว่� ห�กมีไลน์ของผมไปเที่ยวขอยืมเงิน อย่�

ได้หลงเชื่อเชียวนะ ล่�สุดมีโอนไปให้มิจฉ�ชีพแล้ว 4,000  ด้วย

สำ�คัญผิดว่� “รองน้อย” ..เดือดร้อนเรื่องเงิน.... • 

• ปรม ชันซื่อ กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รเจเนอเรชัน

ใหม่แห่ง TRSC ศูนย์เลสิคน�น�ช�ติ ฉลองก�รเติบโตเข้�สู่ปี

ที่ 25 เปิด NEW ZONE ขย�ยพื้นที่ใหม่ที่ให้บริก�รอย่�งกว้�ง

ขว�ง ภ�ยใต้แนวคิดเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ย และคว�มปลอดภัย

ในช่วงสถ�นก�รณ์ โควิด-19 โดยม�พร้อมกับนวัตกรรมเครื่องมือ

ท�งก�รแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ณ เวล�นี้ ...• 

ณัฐ  วรา 

บตั้งแต่ “Alois Alzheimer” จิตแพทย์ชาวเยอรมัน ได้ค้น

พบโรคอัลไซเมอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2449 และได้มีก�รนำ�ชื่อของ

ผู้ค้นพบม�เป็นชื่อโรค ที่มีอ�ก�รเสื่อมของเนื้อเยื่อสมอง ก่อ

ให้เกิดคว�มสูญเสียท�งเศรษฐกิจจ�กค่�รักษ�พย�บ�ลและก�รดูแลผู้

ป่วยจำ�นวนมห�ศ�ล จ�กอุบัติก�รณ์แนวโน้มของผู้ป่วย

โรคดังกล่�วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก โดยยังไม่พบ

ส�เหตุของก�รเกิดโรคที่แน่ชัด แต่นั่นคือคว�ม

เสื่อมของคว�มจำ� คว�มคิดอ่�น ที่ไม่ได้เกิด

ขึ้นต�มธรรมช�ติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต

ประจำ�วัน และอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมและอ�รมณ์ร่วมด้วย คืออ�ก�ร

ของสมองเสื่อม ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้�ใจ

ผิด เรียกอ�ก�รเหล่�นี้ของผู้สูงวัยว่�

เป็น “โรคอัลไซเมอร์” แท้ที่

จริงแล้วอ�ก�รหลงลืมของ

ผู้สูงวัยเป็น “คว�มเสื่อม

ต�มธรรมช�ติ” ที่อ�จเกิด

จ�กส�เหตุอื่นได้ด้วย และ

ส�ม�รถชะลอก�รเกิด

อ�ก�รดังกล่�วได้ตั้งแต่

อยู่ในวัยเย�ว์

ศ.นพ.วีรศักดิ์ 

เมืองไพศ�ล ภ�ควิช�

เวชศ�สตร์ป้องกันและ

สังคม คณะแพทยศ�สตร์

ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัย

มหิดล อธิบ�ยว่� “อ�ก�รสมอง

เสื่อมมีส�เหตุเกิดได้จ�กหล�ยโรค 

แม้จะป้องกันไม่ได้ 100% จ�กก�ร

เสื่อมต�มอ�ยุ แต่ก็

อีกหล�ยเท่� โรงพย�บ�ลขอนแก่นเป็นประเภทโรง

พย�บ�ลศูนย์ หม�ยถึงเป็นสถ�นีปล�ยท�ง ที่รับคนไข้

เป็นด่�นสุดท้�ย ไม่ส่งต่อไปที่ไหนอีก ด้วยอ�ยุก�รก่อ

ตั้งม�น�น 71 ปี จึงฟอร์มเต็มกับก�รพัฒน�ในหล�ย

ส�ข� อ�ทิ อุบัติเหตุ ท�รกแรกเกิด และอื่นๆ นับเป็น

คว�มหวังของคนไข้และญ�ติคนไข้ที่ฝ�กคว�มหวัง 

ฝ�กชีวิตไว้ที่นี่  

คว�มสมดุลระหว่�งคนกับง�น ต้องเดินท�งไป

พร้อมกัน  เพร�ะคน... เป็นคนมือบริห�ร จัดก�รง�น 

ต่อให้ใช้ “ร้อยหมอฉิก” ก็ย�กยิ่ง ห�กบุคล�กรยังไม่

ขยับ.... 

ประช�ชน/คนไข้ไม่ใช่ตัวประกันท�งอ�รมณ์

ของใครๆ นะจ๊ะ.... 

   ดาวเต็มฟ้า

ส�ม�รถป้องกันได้ถึงประม�ณ 40% จ�กก�รปรับเปลี่ยนวิถีก�ร

ใช้ชีวิตตั้งแต่ก่อนเป็นผู้สูงวัย โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลกระ

ทบต่อคว�มเสื่อมของหลอดเลือดทั้งท�งก�ยและท�งใจ ท�ง

ก�ย ควบคุมได้จ�กก�รเลือกรับประท�นอ�ห�รที่ไม่หว�น 

เค็ม และมันม�กเกินไป ควบคุมน้ำ�หนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่

เหม�ะสม ตรวจสุขภ�พเพื่อค้นห�โรคเบ�หว�น คว�มดัน

โลหิตสูง และห�กมีโรคดังกล่�วอยู่เดิม ก็ควรควบคุมให้ดี

นอกจ�กนี้ ควรงดสูบบุหรี่ และไม่อยู่ในอ�ก�ศที่เป็น

มลพิษ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ออกกำ�ลังก�ย

อย่�งสม่ำ�เสมอ ตลอดจนระวังก�รเกิดอุบัติเหตุที่ทำ�ให้

สมองได้รับคว�มกระทบกระเทือน ในส่วนของก�รเลือก

รับประท�นอ�ห�รเพื่อชะลอก�รเกิดอ�ก�รสมองเสื่อม 

ในวัยเด็กและวัยหนุ่มส�วมีคว�มแตกต่�งกันตรงที่ เด็ก

ต้องก�รอ�ห�รที่มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รครบถ้วน ไป

พร้อมๆ กับเสริมก�รเรียน

รู้เพื่อให้มีพัฒน�ก�รเจริญ

เติบโตทั้งท�งก�ยและท�ง

สมองต�มวัย แต่ในวัยหนุ่ม

ส�วเป็นต้นไป ควรเลือกรับ

ประท�นอ�ห�รให้เหม�ะสม

กับกิจกรรมในชีวิตประจำ�

วัน โดยให้เน้นผัก ธัญพืช 

อ�ห�รที่ให้ โปรตีนอย่�ง

เพียงพอ หลีกเลี่ยงอ�ห�รที่

มีแคลอรีสูงเกินจำ�เป็น และ

ไขมันอิ่มตัว 

ส่วนท�งใจ ควบคุม

ได้จ�กก�รปรับอ�รมณ์และ

สังคม โดยพย�ย�มไม่แยก

ตัวจ�กสังคม และมีก�รปรับ

สมดุลท�งอ�รมณ์ ซึ่งก�รปล่อยให้เกิดคว�มเครียดที่บ่อยครั้งและน�น

เกินไป จนตกอยู่ในภ�วะซึมเศร้� พบว่�เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลให้เกิด

อ�ก�รสมองเสื่อมก่อนวัยได้เช่นกัน และแม้จะมีคว�มก้�วหน้�ท�ง

เทคโนโลยี แต่ยังไม่มีฐ�นข้อมูลที่เป็นของคนไทย ซึ่งจะเป็นอุปสรรค

สำ�คัญในก�รต่อยอดรักษ�ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริง เนื่องจ�กส่วน

ใหญ่เป็นข้อมูลจ�กต่�งประเทศ 

นอกจ�กนี้ ศ.นพ.วีรศักด์ิ เมืองไพศ�ล ยังได้ทำ�วิจัยเก่ียวกับภ�พ

รังสีวินิจฉัยอ�ก�รสมองเสื่อม เครื่องมือทดสอบสมองเสื่อม และก�รใช้

สมุนไพรเพื่อป้องกันอ�ก�รสมองเสื่อม โดยท่ีผ่�นม� คณะแพทยศ�สตร์

ศิริร�ชพย�บ�ล ได้มีก�รจัดประชุมวิช�ก�รระดมสมอง แพทย์ผู้

เช่ียวช�ญในด้�นดังกล่�ว ร่วมกับองค์กรต่�งๆ ท้ังในระดับช�ติและ

น�น�ช�ติอย่�งต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังจะเป็น “ปัญญ�ของแผ่นดิน” ต�ม

ปณิธ�นของมห�วิทย�ลัยมหิดล ให้คนไทยห่�งไกลจ�กอ�ก�รสมองเสื่อม 

และเพื่อให้ผู้ป่วยท่ีมีอ�ก�รสมองเสื่อมได้มีคุณภ�พชีวิตท่ีดีข้ึนต่อไป. 

นั

‘ลลิล’เล็งผุด 

12โครงการ  

ดันเป้าโต10%
ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” เบรก 

“ไข่ไก่-เนื้อไก่” ปรับขึ้นร�ค� ยัน                                                       

จะดูแลท้ังผู้บริโภคและเกษตรกร 

ร�ยย่อย เร่งแก้ปัญห�หมูแพง

เตรียมของบกล�งใช้ชดเชยไม่

เกินกิโลกรัมละ 150 บ�ท  

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ เปิดเผย

ว่�กระทรวงพ�ณิชย์ยังไม่อนุญ�ต

ให้ไข่ไก่และเน้ือไก่ปรับร�ค�ข้ึน 

ห�กมีก�รฉกฉวยข้ึนร�ค�ก็จะมี

ก�รดำ�เนินคดีอย่�งเคร่งครัด เพื่อ

ไม่ให้เป็นก�รเอ�รัดเอ�เปรียบผู้                            

บริโภค แต่ห�กมีคว�มจำ�เป็นต้อง                      

ข้ึนร�ค�สินค้�ในร�ยก�รใด ก็

ส�ม�รถทำ�เร่ืองม�ยังกระทรวง

พ�ณิชย์ เพื่อพิสูจน์เป็นร�ยกรณี

ไปว่�มีคว�มจำ�เป็น เพื่อไม่ให้กระ 

ทบต่อเกษตรกรร�ยย่อย จ�กก�ร

กดร�ค�ท�งนโยบ�ย และเพื่อ

ป้องกันไม่ให้สินค้�ข�ดตล�ดอีก

ส่วนก�รแก้ไขปัญห�อย่�ง 

เร่งด่วนหลังจ�กเน้ือหมูข้ึนร�ค�

ไปแล้วน้ัน ขณะน้ีมีโครงก�รพ� 

ณิชย์ลดร�ค�! ช่วยประช�ชน ท่ี

กำ�หนดร�ค�หมูเน้ือแดงไว้คงท่ี

ในกิโลกรัม (กก.) ละ 150 บ�ท 

กว่� 600 จุด และได้เตรียมเสนอ

ของบกล�งเพ่ือเร่งม�ชดเชย

ร�ค�ในโครงก�รท่ีตรึงไว้ 150 

บ�ทต่อกิโลกรัม และอุดหนุน

เกษตรกรผู้เล้ียงหมูร�ยย่อย เพื่อ

ให้มีกำ�ลังใจในก�รเล้ียงหมูต่อไป 

และไม่ให้เกิดภ�วะหมูข�ดแคลน

ในอน�คต โดยในวันท่ี 11 ม.ค.

2565 จะช้ีแจงด้วยว�จ�ให้น�ยก                           

รัฐมนตรีได้รับทร�บก่อนในเบ้ือง

ต้น

สำ�หรับก�รพิจ�รณ�นำ�

เข้�เนื้อหมูจ�กต่�งประเทศนั้น 

จะต้องพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ 

โดยเฉพ�ะจะต้องระมัดระวังโรค                                                  

ติดต่อท่ีม�กับหมู และสุขอน�มัย 

รวมถึงม�ตรก�รท�งก�รค้�อื่นๆ  

ประกอบด้วย.

ไทยโพสต์ • น�ยไชยยันต์ ช�คร

กุล ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ หรือ 

LALIN เปิดเผยว่� ในปี 2565 

นี้ ค�ดว่�เศรษฐกิจของไทยจะ                                                  

ขย�ยตัวได้ประม�ณ 3-4% โดย

ยังมีคว�มเสี่ยงในเรื่องของก�ร                                            

ระบ�ดระลอกใหม่ของโควิด-19                                                

ส�ยพันธุ์ใหม่ ตลอดจนก�รเร่ง                                                    

ตัวขึ้นของอัตร�เงินเฟ้อทั่วโลก                                                      

นำ�ไปสู่ก�รเร่งปรับขึ้นอัตร�ดอก 

เบี้ยนโยบ�ยในหล�ยประเทศ  

สำ �หรับภ�คอสั งห�ริ ม 

ทรัพย์มีปัจจัยสนับสนุนจ�กม�ตร 

ก�รภ�ครัฐที่ ได้มีก�รต่ออ�ยุ

ม�ตรก�รลดค่�ธรรมเนียมก�ร

โอน และค่�ธรรมเนียมจำ�นอง 

สำ�หรับที่อยู่อ�ศัยที่ร�ค�ไม่เกิน 3 

ล้�นบ�ทออกไปจนถึงสิ้นปี 2565 

ก�รผ่อนปรนเกณฑ์ LTV จ�ก

ธน�ค�รแห่งประเทศไทย รวม

ถึงตล�ดแนวร�บที่ยังได้แรงหนุน

จ�กพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ป้องกันสมองเสื่อมต้องใส่ใจดูแลสุขภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

 

จ�กคว�มต้องก�รซื้อที่อยู่อ�ศัย

แนวสูงม�เป็นที่อยู่อ�ศัยแนว

ร�บซึ่งตอบโจทย์ก�รอยู่อ�ศัยได้

ดีกว่�ในยุคนิวนอร์มอล

อย่�งไรก็ดี บริษัทเชื่อ                                                        

มั่นในแผนกลยุทธ์ ก�รบริห�ร

ง�นและคว�มเชี่ยวช�ญ โดย                                                     

เฉพ�ะในตล�ดแนวร�บของ

บริษัทโดยพร้อมขย�ยโครงก�ร

เพิ่มเติมอีก 10–12 โครงก�ร 

มูลค่�รวม 7,000–8,000 ล้�น

บ�ท และตั้งเป้�หม�ยยอดข�ย

สำ�หรับปี 2565 นี้ ไว้ที่ 8,500 

ล้�นบ�ท และยอดรับรู้ร�ยได้ที่ 

7,200 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นก�ร

เติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 10% จ�ก                                                     

ปีก่อนที่ทำ�ผลง�นได้ดีกว่�เป้�

หม�ย.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

เคียงด้วยฉัตรบริวาร ๒ ข้าง ที่ริมขอบทั้ง 
๒ ข้างมีพานสองชั้น

ทางด้านซ้ายวางสมุดตำารา ด้านขวาวาง
พระแว่นสุริยกานต์เพชร

เป็นการเจริญรอยจำาลองมาจาก
พระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชลัญจกรประจำา
พระองค์รัชกาลที่ ๕

เป็นตรางา ลักษณะกลมรี  
รูปพระเกี้ยว ยอดมีรัศมี 
ประดิษฐานบนพานทอง
สองชั้น เป็นสัญลักษณ์
ของพระปรมาภิไธยว่า 

จุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นศิรา 
ภรณ์ชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระนามเดิมว่า

สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระเทพ              
ศิรินทรา บรมราชินี เสด็จพระราช

สมภพเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๓๙๖ ณ พระบรม

มหาราชวัง

ทรงได้รับการศึกษาศิลปวิทยาการทั้ง
ปวง อันสมควรแก่ขัตติยราชกุมาร

เฉพาะด้านรัฐศาสตร์
ราชประเพณีและโบราณคดี
สมเด็จพระบรมชนกนาถ

ทรงฝึกสอนด้วยพระองค์เอง

ด้านภาษาต่างประเทศ
ทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับนางแอนนา เลียว

โนเวนส์ นายจอห์น เอช ชันด์เลอร์ หรือ               
หมอจันดเล นายฟรานซิส จอร์จ แปตเตอร์สัน

เมื่อมีพระราชกิจมากขึ้น
ทรงศึกษาเพิ่มเติมด้วย

พระองค์เอง จนทรงชำานาญ
แตกฉาน

พุทธศักราช ๒๔๐๔ ขณะพระชนมพรรษา ๙ พรรษา 
ทรงได้รับการสถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ

ทรงประกอบพระราชพิธี
โสกันต์ และทรงบรรพชา

เป็นสามเณร ทรงจำาพรรษา 
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรง
ศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสนา
และทรงฝึกการแสดงพระธรรม
เทศนาเป็นเวลา ๖ เดือน  

จึงทรงลาสิกขา

จากนั้น เสด็จฯ ไปประทับ
ณ พระตำาหนักสวนกุหลาบ

เพื่อปรนนิบัติ
สมเด็จพระบรมชนกนาถ
ทรงรับฟังพระบรมราโชวาท

ในเรื่องราชการ
และราชประเพณี
เตรียมพระองค์

เป็นพระมหากษัตริย์

พุทธศักราช ๒๔๑๐
ทรงได้รับการสถาปนา

พระราชอิสริยยศ
เป็น กรมขุนพินิตประชา
นารถ ทรงรับหน้าที่บังคับ
บัญชา กรมมหาดเล็ก
กรมทหารบกวังหน้า
และกรมพระคลังมหา

สมบัติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๑
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จสวรรคต พระบรมวงศานุวงศ์ และเสนาบดี
ต่างพร้อมใจกันกราบบังคมทูลเชิญ

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๕

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามว่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกจัดขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๑๑
พระชนมพรรษา ๑๕ พรรษา

ในช่วง ๕ ปีแรกของรัชกาล ยังไม่ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะ
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

จึงรับหน้าที่เป็นผูสำาเร็จราชการแทนพระองค์
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำาราบปรปักษ์
ทรงรับหน้าที่กำากับดูแลราชสำานัก
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9กีฬา

พักคำ�ว่�พี่น้อง ‘ตะวันฉ�ย’ บู๊ ‘เสม�เพชร’ 

กรุงเทพฯ • ศึก ONE: HEAVY HITTERS ซึ่งจะถ่ายทอดสด

ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 หลังจากที่ตะวันฉาย พี.เค.

แสนชัยมวยไทยยิม และเสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ คลาดชกกัน

มาถึงสองครั้งสองคราก่อนหน้านี้ ทั้งคู่โคจรกลับมาเจอกัน

สักที เพื่อชี้ชะตาว่าคนใดคนหนึ่งอาจคว้าตั๋วขึ้นชิงแชมป์โลก 

ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กับเจ้าบัลลังก์ฆ่าไม่ตายอย่าง 

น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว โดยตะวันฉายเผยว่า ศึกนี้สำาคัญมาก

กับเส้นทางนักสู้บนเวที ONE เพราะเป็นโอกาสที่เขาจะได้สู้

กับเบอร์หนึ่งของแรงกิงรุ่นนี้อย่างเสมาเพชร เพื่อไต่เต้าเข้า

ใกล้เป้าหมายในการชิงแชมป์ที่ตั้งใจไว้ แม้จะรู้สึกลำาบากใจ

ที่ต้องเจอกับรุ่นพี่ที่สนิทสนมและนับถือเหมือนพี่เหมือนน้อง

กันนอกสังเวียน แต่หน้าที่ย่อมเป็นหน้าที่ และเส้นทางที่ทั้ง

สองเลือกเดินก็บังคับให้ต้องมาเผชิญหน้ากันอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ งานนี้ตะวันฉายเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อรับมือมวยรุ่นพี่

ที่แข็งแกร่งอย่างเสมาเพชร โดยเขาเร่งฝึกซ้อมร่างกายใน

ทุกด้านเพื่อสร้างความแข็งแรง ที่สำาคัญยังเตรียมทีเด็ดไว้

เซอร์ ไพรส์รุ่นพี่บนเวทีอีกด้วย โดยเจ้าตัวขออุบเป็นความ

ลับ พร้อมทั้งแสดงความมั่นใจว่าจะเล่นงานเสมาเพชรได้อยู่

หมัด “ผมเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเจอกับพี่เสมาเพชรมานาน

แล้วครับ ผมตั้งใจเต็มร้อย การได้เจอกับเบอร์หนึ่งอย่างพี่เขา

ก็เป็นโอกาสสำาคัญของผมที่จะผ่านไปชิงแชมป์กับน้องโอ๋ ทาง

ของเรามันหนีกันไม่ได้จริงๆ ครับ ผมมองว่านี่เป็นแค่เกมกีฬา 

บนเวทีเราก็ทำาหน้าที่ ลงจากเวทีแล้วเราก็กอดคอกัน เป็นพี่

น้องกันเหมือนเดิมครับ” แฟนๆ สามารถติดตามชมศึก ONE: 

HEAVY HITTERS ถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่ 14 ม.ค.65 เริ่มคู่แรก

เวลา 17.00 น. ผ่านทาง ONE Super App, YouTube ของ 

ONE Championship, AIS Play และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 

รับสัญญาณสด เวลา 21.30 น.  

‘ปัญณ์ณวัชญ์’ คว้�แชมป์เทนนิสพีทีทีภ�คเหนือ 

เชียงใหม่ • ดาวรุ่งเมืองรถม้า ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 

จากจังหวัดลำาปาง ชนะ พชร ใจน้อย จากจังหวัดตาก 6-3, 

6-2 คว้าแชมป์ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขัน

เทนนิสเยาวชน “พีทีที จูเนียร์ แชมเปียนชิพส์ ภาคเหนือ 

2021” ที่สนามเทนนิสสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 

มกราคม 2565 และปรากฏสรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

ดังนี้ ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 

(ลำาปาง) ชนะ พชร ใจน้อย (ตาก) 6-3, 6-2 หญิงเดี่ยวอายุ

ไม่เกิน 18 ปี ณัฎฐนิช คงสุจริต (พิษณุโลก) ชนะ วริศรา มุย

สุข (ขอนแก่น) 6-4, 6-1 ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี พีรวัชร 

สุขใจ (ชลบุรี) ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) 6-3, 6-4 หญิงเดี่ยว

อายุไม่เกิน 14 ปี โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ ชิญญาดา 

วิทูประพัทธ์ (เพชรบุรี) 6-0 และได้ผ่านเพราะชิญญาดาเจ็บ

นิ้วมือทั้งสองข้าง ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี พัทดนย์ ไลอ้อน 

(ชุมพร) ชนะ อริยพล หลีกุล (สงขลา) 3-5, 4-2, 1-0 (7) หญิง

เดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี พรปวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) 

ชนะ ณัฐธิดา แท่นวัฒนกุล (ขอนแก่น) 4-0, 4-0 ชายเดี่ยว

อายุไม่เกิน 10 ปี พัชรพล หลีกุล (สงขลา) ชนะ พิระภัทร 

พิระภาค (อุตรดิตถ์) 5-3, 4-5 (5), 1-0 (5) หญิงเดี่ยวอายุไม่

เกิน 10 ปี อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ (เชียงใหม่) ชนะ นภัสภรณ์                                                               

สุเมรุไหว (เชียงใหม่) 4-1, 4-2 ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี 

ณัฎฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์ (เพชรบุรี) ชนะ ภัทรภูมินทร์ กางทอง 

(สกลนคร) 4-2, 1-4, 1-0 (8) หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี ศิริกร 

พูลผล (พิษณุโลก) ชนะ พินมุกดา สมศรี (เชียงใหม่) 5-4 (1), 

4-1 สำาหรับรายการต่อไป “พีทีที จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพส์ ภาค

ใต้ 2021” ที่สนามเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 22-23 

มกราคม 2565. 

อาร์เตตาไร้ข้อแก้ตัวหลังปืนร่วง

ครั้งหลังกักตัวครบตาม

กำาหนด เนื่องจากติด

เชื้อโควิด-19 โดยหงส์

แดงเป็นฝ่ายตามหลัง 

แต่สุดท้ายแซงกลับ

มาชนะ ชรูว์สบิวรี                                  

ทาวน์ 4-1 โดย

แมตช์นี้ลิเวอร์พูล

ส่งผู้เล่นจากชุด                      

เยาวชนลงสนาม

ถึง 5 คน

โดย เคด กอร์ดอน ด้วยวัย 17 ปี 96 วัน 

สามารถยิงประตูในแมตช์นี้ ได้ด้วยเป็นประตูให้

ทีมเสมอ ทำาให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุด

อันดับ 2 ของสโมสรที่ทำาประตูในศึกเอฟเอคัพได้ 

ซึ่งคล็อปป์กล่าวชื่นชมกอร์ดอนว่ามีสัญชาตญาณที่

ยอดเยี่ยม

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันในรอบ 4 เคม

บริดจ์ ทีมระดับดิวิชั่น 3 ที่พลิกล็อกเขี่ยทีมพรีเมียร์

ลีกอย่างนิวคาสเซิลตกรอบ จะเข้าไปเจอกับ ลูตัน 

ทาวน์ ส่วนทีมนอกลีกอย่างคิดเดอร์มินสเตอร์จะได้

เล่นในบ้านเจอกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด.

ลอนดอน • น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เขี่ยอ�ร์เซนอล 

แชมป์เอฟเอคัพ 14 สมัยตกรอบ ขณะที่ ท็อตแนม 

ฮอตสเปอร์ และลิเวอร์พูล เอ�ตัวรอดไปได้ในก�ร

เจอกับลีกที่ต่ำ�ชั้นกว่�ในก�รแข่งขันรอบ 3 

เอฟเอคัพ รอบ 3 มีทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอ

กันเพียง 2 แมตช์ โดย เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เอาชนะ 

ลีดส์ ยูไนเต็ด ไป 2-0 และอีกคู่ วูล์ฟแฮมป์ตัน 

ชนะ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3-0

แต่ลูกทีมอาร์เซนอลของ มิเกล อาร์เต

ตา บุกไปเยือนถิ่นซิตี กราวด์ ของน็อตติงแฮม 

ฟอเรสต์ และด้วยผลงานที่ต่ำากว่ามาตรฐานจึงโดน

ฟอเรสต์เขี่ยตกรอบไปด้วยชัยชนะ 1-0

“ผมไม่มีคำาแก้ตัวใดๆ ผมคาดหวังว่าทีมที่ผม

ทำาอยู่จะมีผลงานดีขึ้น และเมื่อผลการแข่งขันออก

มาอย่างท่ีเห็นก็คือคุณตกรอบ” อาร์เตตากล่าวอย่าง                                                              

สิ้นหวัง โดยในซีซั่นนี้พวกเขาสามารถกลับไปมี

สมาธิกับพรีเมียร์ได้อย่างเต็มที่

“วันนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่สามารถบุก

มาเอาชนะฟอเรสต์ได้ เราไม่สามารถยกระดับเกม

ขึ้นมาเพื่อคว้าชัยชนะได้” อาร์เตตากล่าว “มันเป็น

ปัญหาร่วมกันและวันนี้เราทำามันไม่สำาเร็จ”

ส่วน ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ คู่ปรับ

ร่วมลอนดอนที่เปลี่ยนทีมเกือบยกชุด และ

ตกเป็นฝ่ายตามหลังทอร์แคมบ์ในครึ่งแรก 

แต่ในช่วงครึ่งหลังมาได้ประตูตีเสมอจาก

แฮร์ริ วิงค์ และตัวสำารองอย่าง ลูคัส มูรา และ

แฮร์รี เคน ลงมายิงให้ทีมแซงชนะไป 3-1

อันโตนิโอ คอนเต กุนซือท็อตแนม ฮอต                  

สเปอร์ ซึ่งมีอันดับเหนือกว่ามอร์แคมบ์ในลีกฟุต                   

บอลอังกฤษถึง 59 อันดับ กล่าวว่า “พวกเรา

สมควรเป็นฝ่ายชนะ เพราะในเกมประเภทนี้คุณ

ต้องแสดงความแข็งแกร่งออกมาให้เห็น สุดท้ายแม้

จะไม่พอใจเท่าไหร่ แต่เราก็ทำาได้ตามเป้า และได้

เลือกน�ยกมวยปล้ำ�ซัดกันเละ

36เสียงให้‘วิสุทธิ์’ผู้นำ�คนใหม่

ให้ โอกาสนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลง”

คอนเตกล่าวต่อว่า “หนึ่งในนั้นคือ โจวานี 

โล เซลโซ เขาเจ็บมานาน และผมคิดว่าเกมแบบนี้

จะช่วยเขาได้ แต่คุณก็ต้องคำานึงด้วยว่าเพื่อจะเข้า

รอบต่อไป เราต้องหาสมดุลให้ได้ในสถานการณ์

เหล่านี้”

“พวกเขาป้องกันด้วยผู้เล่นทั้ง 11 คน ซึ่งนั่น

เป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งที่สำาคัญคือเราต้องหา

วิธีแก้ไขให้ได้ เราลำาบากกันในการ

สร้างสรรค์ และยิงประตู เราก็มี

โอกาสบ้าง แต่ไม่มาก สุดท้ายผม

คิดว่าเราผิดหวังกัน เพราะเรา

ทำาได้ดีกว่านี้ แต่เป้าหมายคือการ

เข้ารอบ และให้ โอกาสนัก

เตะที่ ไม่ค่อยได้ลง 

ได้ลงเล่น ให้นัก

เตะที่ลงเล่น

เยอะได้พัก”

ทา งด้ าน                     

เจอร์เกน คล็อปป์ 

ผู้จัดการทีมลิเวอร์  

พูลกลับมาคุมทีม

ที่แอนฟิลด์ ได้อีก

หลอมใจกันเป็นหนึ่งเดียวและสามารถสร้างบิ๊กเพลย์ ได้ ในการเล่น

ดาวน์ที่ 3 จากนั้นเป็นหน้าที่ของทีมรับ และแอมบรีก็อินเตอร์เซปต์

บอลลูกนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม ตอนนี้พวกเรากำาลังจะไปดัลลัสและผมรู้

ดีว่าทุกคนพร้อมแล้ว”

อีกเกมที่น่าสนใจ ไรอัน แทนเนฮิลล์ ขว้าง 4 ทัชดาวน์พา 

เทนเนสซี ไททันส์ คว้าทีมวางอันดับ 1 ของสายเอเอฟซี หรืออเมริกัน 

คอนเฟอเรนซ์ หลังเฉือนชนะ ฮิวสตัน เท็กซานส์ 28-25 

เทนเนสซี ไททันส์ คว้าแชมป์ดิวิชั่นเอเอฟซี เซาธ์ เป็นปีที่ 2 

ติดต่อกัน โดยในฤดูกาลนี้พวกเขาจบเรกกูลาร์ซีซั่นด้วยสถิติชนะ 12 

แพ้ 5 เป็นอันดับ 1 ของเอเอฟซีได้บายในรอบแรกของการเพลย์ออฟ

และจะเล่นในบ้านตลอดการเพลย์ออฟ

“พวกเราต่างรู้ดีว่าพวกเราลงมาเล่นกันเพื่ออะไร” แทนเนฮิลล์

กล่าว “พวกเราสามารถหาวิธีสร้างเพลย์ได้เสมอยามที่เราจำาเป็น และ

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไมผมถึงได้ภูมิใจในตัวพวกเขา”

ถ้าจากเกมนี้ เทนเนสซี ไททันส์ เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ 

แคนซัส ซิตี ชีฟส์ จะคว้าตำาแหน่งทีมวางอันดับ 1 ของสาย

เอเอฟซี ส่วนฝั่งเอ็นเอฟซีนั้น กรีนเบย์ แพ็กเกอร์ส คว้าทีม

วางอันดับ 1 ไปแน่นอนแล้ว

ส่วน ลาสเวกัส เรด                 

เดอร์ส ต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลากว่า

จะคว้าตั๋วเพลย์ออฟของฝั่งเอเอฟซี

พร้อมกับเขี่ย ลอสแองเจลิส ชาร์จ

เจอร์ส ตกรอบด้วยชัยชนะ 35-32 

นับเป็นการเข้าเพลย์ออฟครั้งแรกนับ

ตั้งแต่ปี 2016 

พร้อม

จูง พิตต์สเบิร์ก 

สตีลเลอร์สท เข้าไป

ด้วย 

เกมนี้หากเรด                                       

เดอร์สและชาร์จเจอร์ส

เสมอกันจะเข้ารอบ

ไปด้วยกันทั้งคู่ และจะ

เขี่ย พิตต์สเบิร์ก สตีล                              

เลอร์ส ตกรอบ ทว่า 

ดีเรก คาร์ ควอเตอร์แบ็กของเรดเดอร์สที่ขว้างไป 36 ครั้ง เพื่อน

รับได้ 20 ครั้ง 186 หลา 2 ทัชดาวน์ กล่าวว่า “พวกเราทุกคนรู้ดีว่า

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม พวกเราไม่ต้องการเสมอ พวกเราเล่นเพื่อชนะ”

สตีลเลอร์สนั้นยังมีหวังหลังชนะ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ ใน

ช่วงต่อเวลา 16-13 จากชัยชนะบวกกับ

ชัยชนะ 26-11 ของแจ็กสันวิลล์ จา 

กัวร์ส เหนือ อินเดียนาโปลิส โคลต์ส 

ทำาให้สตีลเลอร์สจะเข้ารอบ ถ้าผล

คู่ชาร์จเจอร์สและเรดเดอร์สไม่จบ

ลงด้วยผลเสมอ

สรุปผลอเมริกันฟุตบอล

เอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 18 ซิน

ซินเนติ แพ้ คลีฟแลนด์ 16-

21, กรีนเบย์ แพ้ ดีทรอยต์ 

30-37, ชิคาโก แพ้ มินเน

โซตา 17-31, วอชิงตัน 

ชนะ นิวยอร์ก ไจแอนต์ส 

22-7, อินเดียนาโปลิส แพ้ 

แจ็กสันวิลล์ 11-26, พิตต์สเบิร์ก 

ชนะ บัลติมอร์ 16-13 (ต่อเวลา), 

เทนเนสซี ชนะ ฮิวสตัน 28-25, นิวออร์ลีนส์ 

ชนะ แอตแลนตา 30-20, 

นิวยอร์ก เจ็ตส์ แพ้ บัฟฟาโล บิลล์ส 10-

27, ซานฟรานซิสโก ชนะ ลอสแองเจลิส แรมส์ 27-

24, นิวอิงแลนด์ แพ้ ไมอามี 24-33, ซีแอตเติล ชนะ 

แอริโซนา 38-30, แคโรไลนา แพ้ แทมปาเบย์ 17-41, 

ลอสแองเจลิส ชาร์จเจอร์ส แพ้ ลาสเวกัส 32-35 (ต่อ

เวลา), แคนซัส ซิตี ชนะ เดนเวอร์ 28-24 และดัลลัส ชนะ 

ฟิลาเดลเฟีย 51-26. 

อินเตอร์เซปต์ • แอมบรี โธมัส (เบอร์ 20) ตัวคุมปีกของ ซาน           

ฟรานซิสโก อินเตอร์เซปต์ ลูกแรกในการเล่นอาชีพ พาฟอร์

ตีไนเนอร์สบุกมาเฉือนชนะ ลอสแองเจลิส แรมส์ ในช่วงต่อ

เวลา 27-24 ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล ท่ีโซฟิ สเตเดียม 

ในอิงเกิลวูด แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ไนเนอร์สเฉือนแรมส์ซิวตั๋วเพลย์ออฟ
ลอสแองเจลิส • ซ�นฟร�นซิสโก ฟอร์ตี ไนเนอร์ส คว้�ตั๋วเข้�

เพลย์ออฟได้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 8 ปี หลังไล่จ�กที่ต�ม 17 

คะแนน แซงชนะ ลอสแองเจลิส แรมส์ ในช่วงต่อเวล� 27-24 

ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปด�ห์ที่ 18 เมื่อวันที่ 10 

ม.ค.ที่ผ่�นม�

ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ซึ่งสตาร์ทฤดูกาลด้วย

สถิติ 3-5 และเกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติที่มาเยือน ลอสแองเจลิส                                                                               

แรมส์ นั้นตกเป็นรองถึง 17-0 ในช่วงครึ่งแรก ก่อนที่พวกเขา

จะเริ่มบรรเลงการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งหนึ่งของเอ็นเอฟแอล 

พร้อมคว้าตั๋วในสุดท้ายของสายเอ็นเอฟซี หรือเนชั่นแนล คอน

เฟอเรนซ์ มาครองสำาเร็จ

“พวกเราเป็นทีมที่อันตราย เป็นความอันตรายอย่างแท้จริง 

มันเป็นเรื่องของความน่ากลัวที่กำาลังจะเกิดขึ้น ไปกันเถอะ” ดีโบ 

ซามูเอล ปีกนอกของซานฟรานซิสโกกล่าว โดยเกมนี้เขาถือบอล

วิ่ง 1 ทัชดาวน์ และยังเล่นแผนหลอกขว้างบอลได้อีก 1 ทัชดาวน์

ชัยชนะส่งให้ฟอร์ตีไนเนอร์สคว้าทีมวางอันดับ 6 ของฝั่ง                                                                               

เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ์ โดยเกมแรกของการเพลย์ออฟใน

สัปดาห์หน้าซานฟรานซิสโกจะไปเบือน ดัลลัส คาวบอยส์ ส่วน 

ลอสแองเจลิส แรมส์ นั้นแม้จะแพ้ แต่ก็คว้าแชมป์ดิวิชั่นเอ็นเอฟซี 

เวสต์ ไปครอง แต่ตกมาเป็นทีมวางอันดับ 4 ของเอ็นเอฟซี

ชัยชนะเกมนี้ทำาให้การเจอกันของคู่นี้ 6 ครั้งหลังสุดนั้นเป็น

ฝั่งของ ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ที่สามารถคว้าชัยชนะมา

ครองได้ทั้ง 6 เกม

จิมมี การ็อปโปโล ควอเตอร์แบ็กของฟอร์ตีไนเนอร์สต้องลง

เล่นทั้งที่ยังมีอาการบาดเจ็บนิ้วโป้ง แต่ยังโชว์ผลงานขว้างไป 32 

ครั้ง เพื่อนรับได้ 23 ครั้ง 316 หลา เป็นการคว้า 1 ทัชดาวน์

“มันเป็นเรื่องของบททดสอบ” การ็อปโปโลกล่าวถึงอาการ

บาดเจ็บนิ้วโป้งของเขา “พวกเราคว้าชัยชนะมาครอง นั่นคือสิ่งที่

เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตาม”

การ็อปโปโลพาทีมบุกในช่วงต่อเวลาพิเศษจนไปต้ังให้ ร็อบบี 

กูลด์ เตะฟิลด์ โกล์ระยะ 24 หลาเข้าไป ในการบุกกลับของเจ้าบ้าน 

แอมบรี โธมัส ตัวคุมปักของซานฟรานซิสโก การันตีชัยชนะให้ทีม

ด้วยการอินเตอร์เซปต์ครั้งแรกในการเล่นระดับอาชีพ

“มันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมาก” การ็อปโปโลกล่าว “ทุกคน

จิมมี การ็อปโปโล

ล้มยักษ์ • แฟนบอลน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เข้าไปร่วมยินดีด้วยกับประตูโทนของ ลูอิส 

แกรบบัน ที่ช่วยให้ฟอเรสต์เขี่ยอาร์เซนอลตกรอบ 3 ด้วยชัยชนะ 1-0 ในศึกฟุตบอล

เอฟเอคัพ รอบ 3 ที่สนามซิตี กราวด์ ในเมืองน็อตติงแฮม ประเทศอังกฤษ 

กรุงเทพฯ • เลือกตั้งนายก ส.มวยปล้ำาระอุ ซัดกัน

เละกลางที่ประชุม พร้อมปะทะคารมคืนหมาหอนจน

โร่แจ้งความ สน.หัวหมาก ก่อนที่ วิสุทธิ์ ตั้งวาริธร 

จะคว่ำาชนะ ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร นายกฯ คนเก่า

ถึง 5 สมัยไป 36-28 เสียง พร้อมตั้งข้อสังเกตมีการ

ล็อบบี้คะแนนจากมือที่มองไม่เห็นฝากฝั่งของ ม.กีฬา

แห่งชาติ  

ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร นายกสมาคมกีฬามวย

ปล้ำาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

ใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 25 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีสโมสรสมาชิก 67 

สโมสร เข้าประชุม 64 สโมสร ไม่มา 3 สโมสร ร่วม

ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ก่อนการประชุม 

จะเริ่มขึ้นได้มีการยืนไว้อาลัยให้แก่นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น                                                          

ผอ.โรงเรียนกีฬา จ.ศรีสะเกษ ที่เสียชีวิตอย่างกะทัน 

หันหลังลงเตะฟุตบอลในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

สำาหรับวาระสำาคัญคือ การเลือกตั้งนายก

สมาคมคนใหม่ และก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นนั้น                                                                 

นายสุรเชษฐ ขวัญใน จาก ม.การกีฬาแห่งชาติ 

จ.สุพรรณบุรี ได้เผยว่า คืนก่อนการเลือกตั้ง นายก

สมาคมฯ ได้พบเจอกับ ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร นายก

สมาคมฯ คนปัจจุบัน ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งหลัง 

กกท. ซึ่งตนได้เข้าไปพูดคุยตามปกติ แต่ ผศ.กิตติพศ

ได้ต่อว่าตนอย่างเสียหาย จนคนรอบข้างต้องเข้ามา

ห้ามและแยกย้ายกันไป จากนั้นเพื่อความปลอดภัย

ของตัวเองจึงได้เดินทางไปแจ้งความที่ สน.หัวหมาก

จากนั้นเข้าสู่วาระการเลือกตั้ง ที่ประชุมได้

เสนอชื่อให้ ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร เป็นประธานใน

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ชั่วคราว พร้อมให้สโมสร

สมาชิกเสนอชื่อนายกสมาคมฯ ประกอบด้วย นาย

วิสุทธิ์ ตั้งวาริธร ลงเป็นเครดิตเดส และจับเบอร์

ได้หมายเลข 1 ชิงตำาแหน่งนายกสมาคมกีฬามวย

ปล้ำาแห่งประเทศไทยกับ ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร 

ที่จับได้เบอร์ 2 ผลปรากฏว่าสโมสรสมาชิกลง

คะแนนให้วิสุทธิ์ ตั้งวาริธร ไป 36 เสียง เอาชนะ 

ผศ.กิตติพศ ที่ได้รับคะแนน 28 เสียง พร้อมเข้า

มานั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯ คนใหม่ต่อไป

หลังจากนั้น นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร นายก

สมาคมกีฬามวยปล้ำาแห่งประเทศไทยคนใหม่ ได้

กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ โหวตให้ตัวเองได้

รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬามวยปล้ำาฯ ต่อจาก

นี้สัญญาว่าจะดูแลทุกคนในวงการมวยปล้ำาเป็น

อย่างดี และจะพยายามทำาให้กีฬามวยปล้ำาเป็นที่

รู้จักในวงการกีฬาไทย ส่วนในการแข่งขันซีเกมส์

กับเอเชียนเกมส์ที่จะมีขึ้นในปีนี้ ตนมองว่าซีเกมส์

กระชั้นชิดเกินไปอาจจะไม่ทัน แต่เอเชียนเกมส์นั้น

ที่จะมีขึ้นอีก 9 เดือน ก็ต้องการที่จะทำาให้ทีมมวย

ปล้ำาทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีที่สุด คือคว้าเหรียญ

รางวัลกลับมา ส่วนเรื่องการสนับสนุนสมาคมนั้นก็

พร้อมจะทำาเต็มที่ในการหาสปอนเซอร์เข้าสมาคม

ขณะเดียวกันการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่า                                                                 

สังเกตว่า ได้มีการล็อบบี้คะแนนเสียงจากสโมสร                                                             

สมาชิกที่มาจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ , 

โรงเรียนกีฬาจากจังหวัดต่างๆ มาแล้วจากนาย                                                               

ปริวัฒน์ วรรณกลาง รักษาการอธิการบดีมหา 

วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ท่ีต้องการล้มข้ัวอำานาจ

เก่าและเอาคนท่ีตัวเองส่ังได้ข้ึนมาทำาหน้าท่ีแทน                                                               

นอกจากนี้กรณีนายสุรเชษฐที่ ไปได้แจ้งความ

ตำารวจเอาเรื่อง ผศ.กิตติพศนั้น ล่าสุดทาง ผศ. 

กิตติพศเองก็ให้ทีมงานเตรียมดำาเนินคดีเกี่ยว

เรื่องนี้แล้วเช่นกัน.

มิเกล อาร์เตตา

นายกฯ คนใหม่ • นายวิสุทธิ์ ตั้งวาริธร ได้รับการแสดงความยินดีและความไว้วางใจจากสโมสรสมาชิก

ให้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำาแห่งประเทศไทยคนใหม่วาระ 4 ปี ด้วยคะแนนเสียง 36 ต่อ 28 

เสียง ที่ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กกท.หัวหมาก เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา.  
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

9 ศิลปินเดนมาร์กโชว์ดีไซน์เครื่องประดับ

อัตตา แกลเลอรี่ เตรียมจัดนิทรรศการ COPENHAGEN 

ReARRANGED งานกลุ่มของ 9 ศิลปินหญิงเดนมาร์ก แสดงถึงความ

หลากหลาย และงานของศิลปินที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน งานดีไซน์ของ

เดนมาร์กมีความหลากหลายและมีสีสันมากกว่าที่คิด งานเครื่องประดับ

มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยได้รับ

แรงบันดาลใจจากบุคลากรในวงการ

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน วัฒนธรรม

ของคนเดนมาร์กเน้นความเป็นหนึ่ง

เดียวกันในการสร้างสังคมที่แข็งแรง

ขึ้นมา เป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสำาคัญ

ต่อการร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคม ความมั่งคั่งให้กับทุกคนในประเทศ 

เหตุนี้ ทาง Art Jewellery Copenhagen ตั้งใจนำาเสนอนิทรรศการที่แสดง 

ให้เห็นถึงการร่วมมือกันสร้างสรรค์งานนิทรรศการ คาดว่าจะจัดแสดง

สิ้นเดือน ม.ค.นี้ ที่อัตตา แกลเลอรี่ ขึ้นกับสถานการณ์ โควิด

ชมภาพวาดการกุศลที่สิรินธรทันตพิพิธ

พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธเชิญชวนเข้าชมภาพวาดการกุศล

จากนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ “ครุศิลป์จุฬาฯ ๕๐ ปี : 50 Years 

Art Ed Chula” ตลอดเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป นิทรรศการแสดง

ภาพวาดเทคนิคสีน้ำาบนกระดาษ งดงามด้วยภาพทิวทัศน์ ดอกไม้ สัตว์

นานาชนิด นอกจากนี้มีผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกบนกระดาษ และ

ประติมากรรมเซรามิกรูปทรงต่างๆ รายได้จากการจำาหน่ายผลงาน

นำามาสนับสนุนกิจการของพิพิธภัณฑ์สิรินธรพิพิธให้เป็นแหล่งเรียน

รู้ที่ยั่งยืนสืบไป ติดตามได้ทางเพจสิรินธรทันตพิพิธ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 ล้านคนร่วมสวดมนต์ข้ามปี

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้รับรายงาน

ผลการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า

วิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565” ในส่วนกลางจัด

กิจกรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม 

กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่วัดพระธาตุดอยตุง 

จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี และ

ภาคใต้ ที่วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีการถ่ายทอด

สดผ่านออนไลน์ นอกจากนี้จังหวัดที่

มีพื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน

ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน  

15 จังหวัด อีกทั้งจัดกิจกรรมสวดมนต์

ข้ามปีในต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประสาน

กับวัดไทยและวัดพุทธในต่างประเทศเข้าร่วม 38 แห่งใน 22 ประเทศ 

ซึ่งกรมการศาสนาได้รับความร่วมมือจากสำานักงานสถิติแห่งชาติสรุป

สถิติ พบว่ามีวัดและศาสนสถานร่วม 17,806 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์รวมทั้งหมด 4,040,256 คน นอกจากนี้ 

วธ.มอบหมายให้ ศน.จัดทำาแอปพลิเคชันวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน

อาสาฬหบูชา สอดรับกับสถานการณ์ โควิด-19 ด้วย. 

ระกาศเรียบร้อยแล้วผลการตัดสินรางวัล

ซีไรต์ ประเภท “นวนิยาย” ประจำาปี 2564 

ซึ่งคณะกรรมการดำาเนินงานรางวัลวรรณ 

กรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) 

ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทางเพจสมาคมภาษาและ

หนังสือแห่งประเทศไทยฯ @penthailand เพจสมาคม 

นักเขียนแห่งประเทศไทย @thaiwriterassociation 

ตามรัฐบาลได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยโรคโค

วิด-19 เป็นระดับ 4 ซึ่งคณะกรรมการตัดสินพิจารณา

จากนวนิยาย 10 เรื่องสุดท้ายที่เข้ารอบ ดังนี้ 1.24-

7/1 โดยภูกระดาษ สำานักพิมพ์มติชน 2.เกิดในฤดู

หนาวที่แดดส่องถึง โดยนทธี ศศิวิมล แพรวสำานัก

พิมพ์ 3.ดำาดิ่งสู่เบื้องบน โดยวัฒน์ ยวงแก้ว ผจญ

ภัยสำานักพิมพ์ 4.เดฟั่น โดยศิริวร แก้วกาญจน์ ผจญ

ภัยสำานักพิมพ์ 5.ภูเขาน้ำาตา โดยอนุสรณ์ มาราสา  

สำานักพิมพ์บลูเบิร์ด

6.รอยสนธยา โดยทรงศีล ทิวสมบุญ  

Sosin Things 7.วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะ ต้องใช้คอม 

พิวเตอร์ เขียนเท่านั้นไม่รู้ เหรอ โดย ร เรือ

ในมหาสมุท บริษัท พะโล้ พับลิชชิ่ง จำากัด  

8.วายัง อมฤต โดยอนุสรณ์ ติปยานนท์ สำานัก 

พิมพ์ Din-Dan Book 9.สุสานสยาม โดยปราปต์  

แพรวสำานักพิมพ์ และ 10.อาณาเขต โดยนิธิ นิธิวีร 

กุล สำานักพิมพ์สมมติ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้

นวนิยายเรื่อง เดฟั่น ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ ได้

รับรางวัลซีไรต์ปี 2564 สำาหรับศิริวร แก้วกาญจน์ 

เป็นนักเขียนที่มีผลงานเข้าชิงซีไรต์มาอย่างต่อเนื่อง 

และสามารถคว้าแชมป์ได้ในประเภทนวนิยายปีนี้ 

จากคำาประกาศของคณะกรรมการตัดสินฯ 

นวนิยายเรื่อง เดฟั่น เล่าเรื่องการก่อตั้งชุมชนท้อง

ถิ่นในอดีต เชื่อมโยงกับการตั้งถิ่นฐานของคนภาคใต้

ในบริเวณเทือกเขาบรรทัดและลุ่มทะเลสาบ แสดง

ให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คน 

ส่งสาระสำาคัญว่าด้วยความทรงจำาบาดแผลที่ถูก

ลบเลือน เป็นเสมือนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เขียน

ตอบโต้ประวัติศาสตร์กระแสหลัก 

เดฟั่นใช้ตำานานวีรบุรุษที่เล่ากันในท้องถิ่น

ภาคใต้เป็นตัวเดินเรื่องให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจริงในสังคม เล่าเรื่องในลีลาวรรณกรรมแนว

สัจนิยมมหัศจรรย์อย่างมีวรรณศิลป์ ผ่านตัวละคร

เอก คือ “เดฟั่น” ซึ่งสูญเสียความทรงจำาและหลงอยู่

ในมิติของห้วงคำานึงที่แหว่งวิ่น นวนิยายเรื่องนี้เดิน

เรื่องโดยใช้วิธีตัดต่ออย่างกระชับฉับไว เอื้อให้ผู้อ่าน

ต่อเติมจินตนาการและทาบเทียบประสบการณ์ของ

ตนเข้ากับการล่มสลายของชุมชนท้องถิ่นที่เกิดจาก

โครงสร้างอำานาจที่ ไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดอารมณ์

สะเทือนใจต่อชะตากรรมของมนุษยชาติ 

เดฟั่นแสดงให้เห็นพลังของวรรณกรรมใน

การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ที่เล่าไม่ได้และไม่ได้

เล่า  

สำาหรับคณะกรรมการตัดสินฯ ประกอบด้วย 

ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ประธานกรรม 

การตัดสิน ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา, รศ.ดร.ธัญญา 

สังขพันธานนท์, รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม, 

ผศ.สกุล บุณยทัต, นายพิบูลย์ ศักดิ์ ละครพล และ  

‘เดฟั่น’นิยายซี ไรต์ปี 64 ตอบโต้ประวัติศาสตร์ชาติ

ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ 

ในทัศนะ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ 

กล่าวว่า ภาพรวมนิยายเรื่องนี้เล่นกับประวัติศาสตร์

ท้องถิ่น โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ถูกทำาให้ลืมเลือน 

เล่าผ่านความทรงจำาที่ถูกทำาให้ลืม เหมือนสร้างวาท

กรรมเรื่องเล่าท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อต่อรอง กับเรื่องเล่า

กระแสหลัก หรือประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติศาสตร์

นิพนธ์เป็นเรื่องเล่าเล็กๆ เป็นเรื่องเล่าชายขอบที่ทำา

หน้าที่ปฏิเสธเรื่องเล่าแม่แบบ นั่นคือ ประวัติศาสตร์

รัฐชาติ หลายเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึง จงใจที่

มองไม่เห็น จงใจที่จะลืมทั้งที่มันมีอยู่ 

“ศิริวรเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่อีก

เวอร์ชั่นหนึ่ง  โดยนำาเรื่องเล่าและความทรงจำาที่มัน

กระจัดกระจายมาร้อยเรียง ถักทอขึ้นมา เพื่อตอบโต้ 

ต่อรอง ยั่วแย้งประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการ ในคำานำา

หนังสือเดฟั่น ตอนหนึ่ง ศิริวร แก้วกาญจน์ เขียนไว้

ว่า ความทรงจำากำาหนดตัวตน ตัวตนกำาหนดเรื่องเล่า 

เรื่องเล่ากำาหนดประวัติศาสตร์ แต่ในสายตาผมความ

ทรงจำากำาหนดเรื่องเล่า เรื่องเล่ากำาหนดอัตลักษณ์ 

นิยายเรื่องนี้ทำาให้อัตลักษณ์ผู้คนท้องถิ่นภาคใต้กลุ่ม

หนึ่งชัดเจนขึ้นมา” 

นวนิยายเรื่อง “เดฟั่น” ยั่วแย้งประวัติศาสตร์กระแสหลัก ศิริวร แก้วกาญจน์ นักเขียนรางวัลซี ไรต์ ปี 64

กรรมการกล่าวด้วยว่า ศิริวรไม่ได้เป็นนัก

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ แต่เป็นนักประพันธ์ จึงนำา

ความทรงจำาที่กระจายทั้งในตำานานปรัมปรา เรื่อง

เล่าที่มีสีสัน รวมถึงเหตุการณ์จริงที่มีในสังคมนำา

มาจัดวางอย่างมีเชิงชั้น และมีความเป็น magical  

realism หรือสัจนิยมมหัศจรรย์ เป็นนิยายเรื่อง

แรกๆ ที่ทำาให้งานเขียนแนวนี้ชัดเจนขึ้นในลีลาของ

นักเขียนไทย ทั้งหมดนี้มาจากประสบการณ์อ่านและ

เขียนที่สั่งสมมายาวนาน ผ่านการครุ่นคิดอย่างเป็น

ระบบ คิดในเชิงโครงสร้าง มีข้อมูลที่แม่นยำา นำามา

ผูกกับจินตนาการที่ทรงพลังอย่างลงตัว เดฟั่นมีเสน่ห์ 

มีกลิ่นอายลึกลับ เหมือนอยู่บรรยากาศต่างแดน แต่

จริงๆ แล้วคือดินแดนที่เราอยู่ ผู้เขียนไม่ได้เขียนแบบ

ประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวจารีต แต่ใช้ศิลปะของการ

เล่าเรื่องแบบวรรณกรรม ซึ่งมีพลังมาก 

ด้าน พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาวรรณศิลป์ กรรมการตัดสิน กล่าวว่า ผลงาน

เดฟั่น โดยศิริวร แก้วกาญจน์ เหมือนงานศิลปะ

แนวเอ็กเพรสชั่นนิสของศิลปินโกแกง สีสันจัดจ้าน 

ภาษาสวยงามอาจด้วยเป็นกวี  สั้น กระชับ ดำาเนิน

เรื่องอย่างรวดเร็ว ชวนติดตาม ตนอ่านรวดเดียว

จบ อ่านแล้ววางไม่ลง ผลงานศิริวรแตกต่างจากนัก

เขียนคนอื่น เพราะรู้จักใช้ข้อมูล เด่นที่สุดภาษาที่

สร้างบรรยากาศ ฉาก ใช้วิธีตัดต่อเหมือนงานละคร 

ภาพยนตร์ ย้อนกลับไปมา ขณะเดียวกันความเจิด

จ้าของตัวละคร สะท้อนอีกด้านที่ขุ่นมัว เจ็บปวด

รวดร้าวของประวัติศาสตร์ที่เล่าไม่ได้ คือความจริง

ที่เล่าความจริงไม่ได้ ศิริวรทำาได้ดี ทำาได้สวยงามมาก

“ความทรงจำาที่ถูกทำาให้หลงเลือน เป็นความ

จริงที่ศิริวรฉลาดมากในการใช้ตัวละครเอก เดฟั่น 

ที่มีความฟั่นเฟือน เป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่บาง

อย่างถูกทำาให้เลือนราง เป็นความจริงที่ต้องพูดด้วย

ความจริงลวง เหมาะสมมากที่ได้รับรางวัลซีไรต์” 

รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม เห็นว่า 

นวนิยายเรื่องนี้นำาเสนอสารว่าด้วยความทรงจำาที่

เป็นบาดแผลฝังจำาในสังคมไทย โดยเฉพาะเป็นความ

รุนแรงที่กระทำาโดยรัฐ และมนุษย์กระทำาต่อกัน 

ความทรงจำาดังกล่าวถูกลืมในความทรงจำาทางการ 

นวนิยายรื้นฟื้นบาดแผลผ่านเรื่องเล่าปรัมปราของ

ท้องถิ่น ความทรงจำาของการก่อตั้งชุมชนกับการ

เปลี่ยนแปลงในวิถีโลก เพื่อแสดงความรุนแรงมีผล

สะท้อนวงกว้าง นำาสู่ความล่มสลายชุมชน ครอบครัว 

และปัจเจกบุคคล เดฟั่นยืนยันกับผู้อ่านวรรณกรรม

เป็นเครื่องมือสำาคัญในการช่วงชิงอำานาจ ถ่ายทอด

อดีตจากสถาบันความทรงจำา และเป็นแหล่งกักเก็บ

ความทรงจำาที่ถูกบังคับให้ลืม ร่วมกับการฉลองความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นกระแสที่เชี่ยวแรง

ในวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมนานาชาติ คู่ควร

รางวัลซีไรต์

ด้าน ผศ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียน

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เดฟั่นเป็นงานเขียนที่

เต็มเปี่ยมไปด้วยความอหังการทั้งของเผ่าพันธุ์ตัว

ละครและความอหังการของผู้เขียนที่มีพลัง งดงาม

ด้วยภาษาสำานึก สะท้อนถึงปมชีวิตของคนที่ถูกลืม 

ประวัติศาสตร์พื้นถิ่นของเราถูกลืม แต่เดฟั่นได้กลับ

บ้านสู่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ศิริวรได้ค้นถึงหัวใจของ

การดำารงอยู่ การต่อสู้ชีวิต ความหม่นมืดที่คนภาค

ใต้ถูกกระทำา ในภาวะที่สังคมลืมเลือนเรื่องราวที่เกิด

ขึ้นในแดนใต้ แท้กระทั่งเรื่องถังแดนที่เกิดขึ้นล่าสุด 

“ประวัติศาสตร์แบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว 

แต่ศิริวรได้นำามาคลี่คลายตอนนี้ด้วยการค้นคว้า

และเทียบเคียงอดีตภาคใต้ ภาคกลางศูนย์กลาง

ประวัติศาสตร์ เหนืออื่นใดศิริวรเขียนเรื่องนี้งามด้วย

ภาวะทางธรรมชาติ งามด้วยภาษา และจินตนาการ

ที่สูงสุด ลึกลงไปในใจผู้เขียน สะท้อนภาพหม่นหมอง

ของประวัติศาสตร์พื้นถิ่นออกมาได้อย่างมีชีวิต และ

หยั่งรู้ในการให้อภัยเพื่อให้ผู้อ่านสำานึกในประเทศเรา

มีประวัติศาสตร์ที่ถูกกลับด้าน เป็นความยิ่งใหญ่และ

นิยายที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษ” นายกสมาคมฯ ชวน

ติดตามผลงานรางวัลซีไรต์เล่มล่าสุด

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

จัดกิจกรรมวันพบนักเขียนซีไรต์ 2564 ร่วมพูดคุย

โดยกรรมการตัดสินรางวัลซีไรต์ ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์

ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศ

ไทยฯ ผศ.สกุล บุณยทัต นายกสมาคมนักเขียนแห่ง

ประเทศไทย เป็นรูปแบบออนไลน์ ทางเพจสมาคม

ภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ วันเสาร์ที่  

15 ม.ค. เวลา 15.00-17.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง

เพจสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ เพจ

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย.

ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณีพิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ

ป

ศึกษาธิการ • ศธ.ผนึก สธ.เห็นพ้อง ถึงโควิด

ระบาดอีกรอบ ไม่ควรปิดโรงเรียนแล้ว ‘หมอสรา

วุฒิ’ เผยสถานศึกษาเป็นแห่งสุดท้ายท่ีควรจะปิด 

ด้านตรีนุชยันการเรียนแบบ on site เป็นวิธีการ

เรียนท่ีได้ผลท่ีสุด เผยตัวเลขผู้ปกครองยินยอม

เด็ก 5-11 ปีฉีดวัคซีน 71% เร่ิมลงเข็มปลาย ม.ค.น้ี

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มี

การเสวนา “โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิด

โรงเรียน” โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ช้ีแจงถึง

นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับ

การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ (5 on) เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้ทุกท่ี ทุกสถานการณ์ และการเตรียม

ความพร้อมท่ีจะเปิด On Site ของทุกโรงเรียน

อย่างปลอดภัย โดยความร่วมมือของ ศธ.กับ 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า ขณะน้ีมีการแพร่

ระบาดของ “โอมิครอน (Omicron)” เช้ือไวรัสโค

วิด-19 สายพันธ์ุใหม่ ศธ.ได้เปิดโอกาสให้แต่ละ

สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบริบทของการแพร่

ระบาดในพ้ืนท่ีแล้ว สำาหรับสถานศึกษาท่ีจัดการ

เรียนการสอนในช้ันเรียนแบบ On-Site ทุกแห่ง 

ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 

มาตรการเข้มสำาหรับสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด 

นอกจากน้ีตนยังได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ให้ครูเป็นลำาดับต้นๆ ต้ังแต่เดือนเมษายน 2564 

และฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กอายุ 12-18 ปี ซ่ึง

ข้อมูลการวัคซีนโควิด-19 และการเปิดเรียนแบบ 

On-Site ของ ศธ. ณ วันท่ี 8 มกราคม 2565 มี

ดังน้ี ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีน

เข็ม 1 แล้ว ร้อยละ 99.99 เข็ม 2 ร้อยละ 78.11 

ส่วนนักเรียนผู้ประสงค์รับวัคซีนได้รับวัคซีนเข็ม 

1 ร้อยละ 94.76 เข็ม 2 ร้อยละ 69.52

“ขณะน้ีรัฐบาลก็ได้ส่งเสริมให้มีการฉีด

วัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 กันแล้ว ซ่ึงท่ีผ่านมาการ

ปิดประเทศ lock down นำามาสู่การปิดโรงเรียน 

ทำาให้เด็กสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ ศธ.จึงต้อง

จัดรูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลาย แต่ท่ีสุดแล้ว 

ศธ.ก็พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดสำาหรับเด็ก 

คือการมาโรงเรียน ดังน้ัน การปิดโรงเรียนจึงไม่ใช่

มาตรการหลักของเรา ขณะน้ีมีสถานศึกษาใน

สังกัด ศธ.เปิด On-Site 18,672 แห่ง จากท้ังหมด 

35,172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.09 และจากการท่ี

ตนได้ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมสถานศึกษาหลายแห่งท่ัว

ทุกภูมิภาค ส่ิงหน่ึงท่ีพบคือ สถานศึกษาได้มีการ

ปรับตัวและกวดขันในเรื่องมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดกันเป็นอย่างดี” รมว.ศธ.กล่าว

ด้าน นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรม

อนามัย กล่าวว่า อัตราการติดเช้ือในเด็กอาจเพ่ิม

ข้ึนจากเดิม แต่อัตราการป่วยและรุนแรงยังเท่า

เดิม รวมถึงอัตราการเสียชีวิตยังคงท่ี เพราะผู้ติด

เช้ือท่ีเสียชีวิตส่วนใหญ่มาจาก 7 กลุ่มโรคเส่ียงและ

ผู้สูงอายุ และผู้ท่ียังไม่ได้รับวัคซีน แต่ในเด็กเรายัง

ไม่เจอว่าเด็กติดเช้ือแล้วเสียชีวิตแต่อย่างใด ส่วน

เด็กวัยไหนท่ีน่าเป็นห่วงมากท่ีสุดน้ัน เราพบว่าเด็ก

ติดเช้ือเร็วแต่ความรุนแรงไม่มาก อีกท้ังการติดเช้ือ

รุนแรงในเด็กจะเกิดกับเด็กในกลุ่มโรคเส่ียง เช่น 

โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น ขณะท่ี

เด็กกลุ่มอายุ 12 ปีข้ึนไปได้รับวัคซีนแล้วกว่า 4 ล้าน

คน ซ่ึงคิดว่าเด็กกลุ่มน้ีมีภูมิคุ้มกันรุนแรงของโรคได้ 

ส่วนเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีได้เตรียมความพร้อม

การฉีดวัคซีน Pfizer ไว้หมดแล้ว ระหว่าง สธ.กับ 

ศธ. โดยเป็นโดสเฉพาะสำาหรับเด็กเล็กกลุ่มน้ีเรา

วางแผนปลายเดือนมกราคมได้เร่ิมฉีดได้ ซ่ึงขณะ

น้ีมีผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 

5-11 ปี มีอยู่ประมาณ 3 ล้านคน

ส่วนการเรียน On site หรือการเรียนท่ี

โรงเรียนปกติน้ัน ตนมองว่าเราได้มีการหารือร่วม

กับทีมนักวิชาการจาก สธ.และ ศธ.เห็นควรให้เปิด

เรียน เพราะสถานศึกษาเป็นท่ีแห่งสุดท้ายท่ีควร

จะปิดหากมีการระบาดของโรคเกิดข้ึน เนื่องจาก

สถานท่ีอื่นๆ ยังเปิดได้ตามปกติ แต่เรากลับมาน่ัง

ปิดโรงเรียน ท้ังท่ีโรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีสามารถ

ทำาตามมาตรการได้ดีกว่าสถานท่ีเส่ียงอื่นๆ ดังน้ัน 

ตนหวังว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะพิจารณาการ

เปิดสถานศึกษาได้ อย่างไรก็ตาม เราต้องเรียนรู้ท่ี

จะอยู่กับโรคน้ีให้ได้ และท่ีสำาคัญต้องสร้างเกราะ

ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน สวมใส่หน้ากากอนามัย 

และล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

ขณะท่ี นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด ศธ. 

กล่าวว่า สำาหรับการฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กอายุ 5- 

11 ปี อยู่ในระบบการศึกษาของ ศธ. 5,200,000 

ล้านคน ตนได้มอบให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 

ประสานกับผู้อำานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใน

การสำารวจกลุ่มเด็กจำานวนดังกล่าว ซ่ึงข้อมูล

ล่าสุดมี 33 จังหวัดท่ีผู้ปกครองยินยอมให้บุตร

หลานฉีดวัคซีน ประมาณร้อยละ 71 ส่วนท่ีเหลือ

ยังไม่ให้ความยินยอมในการฉีดวัคซีน แต่เราไม่

กังวล เพราะเชื่อม่ันว่าเมื่อเด็กท่ีเข้ารับการฉีด

วัคซีนแล้วเห็นเพื่อนไม่มีอาการข้างเคียงก็จะลง

ทะเบียนฉีดวัคซีนเพ่ิมเติมภายหลังได้  

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า ส่วนการเรียนออนไลน์ท่ี พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย โดย

กำาชับ ศธ.ดูแลการเรียนการสอนออนไลน์ให้

ดีน้ัน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องอุปกรณ์

การเรียนการสอนท่ีไม่เพียงพอ ซ่ึง ศธ.จะเข้าไป

เติมให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ได้

อย่างไร รวมถึงการเรียนออนไลน์อาจทำาให้เด็ก

ขาดปฏิสัมพันธ์การทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ดัง

น้ัน การเรียนออนไลน์ท่ีมีคุณภาพคือครูผู้สอน

ต้องให้เด็กงดการเรียนผ่านจอให้น้อยท่ีสุด และ

ฝึกปฏิบัติได้มากข้ึน สำาหรับการเปิดเรียน On 

ศธ.-สธ.เห็นพ้องถ้าโควิดระบาดอีกไม่ควรปิดรร.
‘ตรีนุช’ยันเรียน‘on site’ได้ผลที่สุด/ผู้ปกครองยินยอมเด็ก5-11ปีฉีดวัคซีน71%เริ่มปลายม.ค.

ศึกษาธิการ • สอศ.พบแก๊งอ้างผู้บริหารระดับ

สูง วิ่งเต้น ผอ.สถานศึกษาอาชีวะได้ มีมูล “สุเทพ” 

สั่งแจ้งความดำาเนินคดี พร้อมตั้ง คกก.ดำาเนิน

การทางวินัย เบื้องต้นพบว่ามีบุคคลทั้งในราช 

การและนอกราชการร่วมขบวนการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าว

ว่า ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งระดับผู้อำานวยการ

สถานศึกษา และได้แจ้งผู้ใดที่พบเบาะแสการทุจริต 

หรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำาเนินการผิดพลาด

อันอาจทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งมา

ได้ที่สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมี

บุคคลหวังดีได้แจ้งมาว่า มีกลุ่มคนอ้างว่าสามารถ

วิ่งเต้นเพื่อให้เป็นผู้อำานวยการสถานศึกษาได้ โดย

อ้างอิงถึงผู้บริหารระดับนโยบายระดับสูงของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น ขณะนี้ สอศ.ได้

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีมูลความจริง จึงได้

ดำาเนินการตามมาตรการดังนี้ 1.แจ้งความดำาเนิน 

คดีที่สถานีตำารวจนครบาลดุสิต เพื่อเอาผิดอาญา 

2.ตั้งคณะกรรมการดำาเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยว 

ข้องที่เป็นข้าราชการ ทั้งนี้ เบื้องต้นพบว่ามีบุคคล

ทั้งในราชการและนอกราชการร่วมขบวนการ

“ทั้งนี้ สอศ.จะทำาหนังสือแจ้งเวียนให้กับ

สถานศึกษาเพื่อแจ้งข่าวให้กับบุคลากรในสังกัด 

ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งตกเบ็ด และหากมีผู้ใดพบ

เบาะแสการกระทำาดังกล่าวอีก สามารถแจ้งมา

ที่สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อ

ดำาเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป” เลขาฯ กอศ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • เลขาฯ กพฐ.เผย ปฏิทินรับนักเรียน

ปีการศึกษา 65 ย้ำา รร.ห้ามจัดสอบเข้า ป.1 เด็ด

ขาด ใช้วิธีจับฉลากเท่าน้ัน ส่วน ม.1 เน้นให้สิทธ์ิ

เด็กพ้ืนท่ีบริการก่อน รวมท้ังคุมการเปิดห้องเรียน

พิเศษสัดส่วนไม่เกิน 20/80 ของแต่ละช่วงช้ัน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าว

ว่า เมื่อเร็วๆ น้ี ตนได้ลงนามประกาศสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 

2565 ซ่ึงนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ

นักเรียน สังกัด  สพฐ.จะต้องมีส่วนร่วม โดยการ

เปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการ

ท่ีเก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการรับ

นักเรียน ซ่ึงการดำาเนินการรับนักเรียนมีองค์กรและ

หรือคณะกรรมการกระทำาตามหน้าท่ีท่ีกำาหนดไว้ 

เพื่อให้การรับนักเรียนมีความเป็นธรรม เสมอภาค 

สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกท้ังจากการ

ท่ี สพฐ.ได้ดำาเนินการเรื่องการรับนักเรียน ร่วมกับ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.มาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว 

ท้ังมีการลงพ้ืนท่ีสุ่มติดตามและสังเกตการณ์การรับ

นักเรียนในพ้ืนท่ีต่างๆ จะทำาให้ปัญหาเรื่องการจ่าย

เงินเพื่อแลกกับท่ีน่ังเรียน หรือแป๊ะเจ๊ียะลดลง

นายอัมพรกล่าวต่อว่า สำาหรับแนวปฏิบัติ

การรับเด็กช้ันก่อนประถมศึกษาให้รับเด็ก อายุ 4-5 ปี 

ในเขตพ้ืนท่ีบริการเข้าเรียนช้ันอนุบาล 2 และ 3 โดย

ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากโรงเรียน

มีความจำาเป็นและมีความพร้อมด้านคุณภาพการ

ศึกษา ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้าน

อาคารสถานท่ี ท่ีจะรับเด็กเข้าเรียนช้ันอนุบาล 1 

(3 ปีบริบูรณ์) ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการรับ

นักเรียนระดับโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด โดยห้ามสอบวัดความสามารถ

ทางวิชาการ การรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ให้รับเด็กท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ี 7 หรือจบการศึกษา

ช้ันก่อนประถมศึกษาท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีบริการของ

โรงเรียนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน โดย

ห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็ม

แผนการรับนักเรียนให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการได้

สำาหรับการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 1 โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัด

เลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียน

ของโรงเรียน ต้องคำานึงถึงโอกาสของนักเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัด 

สพฐ. และไม่นำาผลคะแนนการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน หรือโอเน็ต มาใช้ใน

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1 และการรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยทุกคนมีสิทธ์ิท่ี

จะเรียนต่อในโรงเรียนเดิมตามศักยภาพ ความ

ถนัดของนักเรียน และตามแผนการรับนักเรียน

ของโรงเรียน กรณีท่ียังมีนักเรียนไม่เต็มแผนการ

รับนักเรียน ให้สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียน

อื่นได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัด

เลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียน

ของโรงเรียน โดยไม่นำาผลคะแนนโอเน็ตมาใช้  

“สำาหรับสัดส่วนการขอเปิดห้องเรียน

พิเศษต่อห้องเรียนปกติ กำาหนดให้ไม่เกินสัดส่วน 

20:80 (รวมห้องเรียนพิเศษทุกประเภทในแต่ละ

ช้ัน) หากโรงเรียนท่ีเปิดห้องเรียนพิเศษอยู่

แล้ว มีศักยภาพและมีความพร้อมท่ีจะประสงค์

ดำาเนินการเกินกว่าสัดส่วนท่ีกำาหนด ให้สามารถ

เปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่อห้องปกติ ได้

ไม่เกินสัดส่วน 40:60 โดยให้ โรงเรียนเสนอ

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน คณะ

กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะ

กรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พิจารณาเป็นรายกรณี” เลขาฯ กพฐ.กล่าว

สำาหรับปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 

2565 มีดังน้ี ก่อนประถมศึกษา รับสมัครวันท่ี 12-

15 กุมภาพันธ์ 2565 จับฉลาก วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 

2565 ประกาศผลวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 รายงาน

ตัววันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 และมอบตัววันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2565 ประถมศึกษาปีท่ี 1 รับสมัครวัน

ท่ี 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 จับฉลากวันท่ี 5 มีนาคม 

2565 ประกาศผลวันท่ี 5 มีนาคม 2565 รายงาน

ตัว 5 มีนาคม 2565 มอบตัววันท่ี 12 มีนาคม 2565 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 รับสมัครวันท่ี 9-13 มีนาคม 2565 

สอบคัดเลือกวันท่ี 26 มีนาคม 2565 ประกาศผลวันท่ี 

30 มีนาคม 2565 รายงานตัววันท่ี 30 มีนาคม 2565 

จับฉลากวันท่ี 1 เมษายน 2565 ประกาศผลจับฉลาก

วันท่ี 1 เมษายน 2565 และรายงานตัววันท่ี 1 เมษายน 

2565 มอบตัววันท่ี 2 เมษายน 2565 มัธยมศึกษาปีท่ี 

4 ประเภทสอบคัดเลือกกับสมัครวันท่ี 9-13 มีนาคม 

2565 สอบคัดเลือกวันท่ี 27 มีนาคม 2565 ประกาศ

ผลวันท่ี 31 มีนาคม 2565 และรายงานตัววันท่ี 31 

มีนาคม 2565 มอบตัววันท่ี 3 เมษายน 2565 และ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ

โรงเรียนเตรียมศึกษาภูมิภาค รับสมัครวันท่ี 19-23 

กุมภาพันธ์ 2565 สอบคัดเลือกวันท่ี 5 มีนาคม 2565 

ประกาศผลวันท่ี 12 มีนาคม 2565 รายงานตัววันท่ี 

15 มีนาคม 2565 มอบตัววันท่ี 21 มีนาคม 2565.  

site สภาพความจริงไม่ได้แพร่ระบาดทุกพ้ืนท่ี

ในจังหวัด แต่บางจังหวัดระบาดแค่ตัวอำาเภอ

เท่าน้ัน สพฐ.จึงมองว่าควรจะอนุมัติให้อำาเภอ

หรือตำาบลอื่นๆ ท่ีไม่ได้มีการระบาดเปิดเรียนได้

ตามปกติ เพื่อโอกาสการเรียนรู้ของเด็กอย่างเต็ม

ท่ี ซ่ึงตนไม่ต้องการให้ใช้กติกาเดียวท้ังจังหวัด แต่

ควรพิจารณาในระดับอำาเภอหรือตำาบลด้วย โดย

มอบหมายให้เขตพ้ืนท่ีไปหารือกับ ศบค.จังหวัด

และสาธารณสุขจังหวัดแล้ว อีกท้ังในหลายพ้ืนท่ี

ก็ได้มีคณะกรรมการท่ีติดตามในระดับพ้ืนท่ี หรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้นายอำาเภอเป็น

ผู้ดูแลร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีด้วย.

สั่งแจ้งความแก๊งแอบอ้าง

บิ๊กสอศ.วิ่งเต้นผอ.อาชีวะ

พบเป็น‘คนใน-นอก’เอี่ยว

รับนักเรียนปี65ชั้น‘ป.1’ห้ามสอบ‘จับฉลากเท่านั้น’
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11บันเทิง

ม่มี้ ไม่มี!

นี่..ไม่ใช่เสียงปฏิเสธจากคนที่ไปแย่งฉีดวัคซีนคนแก่ที่ รพ. 

พระสมุทรเจดีย์ ที่กำาลังถูกขุดคุ้ย-ลากไส้อยู่ในขณะนี้หรอก!

แต่เป็นเสียงของผมเองแหละ เพราะพลันที่เห็นพาดหัวข่าว

ของผู้จัดการออนไลน์.. “โควิดเงินหดดาราสาวอินโดฯ ยอมขายตัว

แลกเงินก่อนโดนจับคาโรงแรมโป๊คาเตียง”

ใจก็สั่นระทึกขึ้นมาทันที และไม่รีรอที่จะอ่านรายละเอียด

ข่าวต่อด้วยใคร่รู้ ซึ่งผู้จัดการฯ รายงานดังนี้.. 

“เรียกได้ว่าวิกฤตโควิดทำาเอางานหดเงินหาย รายได้ไม่มี

เข้ากระเป๋ากันถ้วนหน้า แม้แต่อาชีพที่รายได้ดีอย่างการเป็นนัก

แสดง ก็โดนผลกระทบไปด้วย

ล่าสุด นักแสดงสาวชาวอินโดนีเซียต้องมาโดนตำารวจจับ

ขณะกำาลังขายเรือนร่างภายในโรงแรมจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่ว

ตามรายงานระบุว่าสถานการณ์ โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง

โดยไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ ส่งผลให้ คาสซานดรา แองเจลี นัก

แสดงละครทีวีของอินโดนีเซียหาลำาไพ่พิเศษ

ด้วยการขายตัว สนนราคาอยู่ที่ 30 ล้านรูเปียห์ หรือประ 

มาณ 70,000 บาทต่อคืน

เจ้าหน้าที่ตำารวจจาการ์ตาได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการ

ค้าประเวณีที่โรงแรม จึงเดินทางเข้าจับกุมเธอที่ Ascott Hotel 

ขณะกำาลังทำางานค้าบริการทางเพศ 

ซึ่งรายงานระบุว่าตอนที่ตำารวจบุกเข้าห้อง นักแสดงสาว

กำาลังโป๊เปลือยอยู่บนเตียง นักแสดงสาววัย 24 ปีได้ยอมรับว่าเธอ

ทำางานดังกล่าวมา 5 ครั้งแล้ว ก่อนจะถูกจับกุม

ซึ่งเธอกล่าวว่า เพราะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสส่ง

ผลกระทบอย่างมากต่อสถานะทางการเงินของตนเอง เธอจึงต้อง

จำาใจยอมทำางานนี้

ครับ..แม้ใจจะคิดอยู่บ้าง แต่ด้วยวงการบันเทิงไทยไม่เคย

ปรากฏข่าวตำารวจบุกจับนักแสดง-ดาราสาวคาเตียง-คาโรงแรม

ขณะขายตัวมาก่อน!

ผมก็ต้องยืนยันให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ-ได้เข้าใจ เพื่อที่จะได้

ไม่ต้องระแวง-สงสัย จะว่าเป็นการ “ปฏิเสธแทน” ก็เห็นจะไม่เถียง

ล่ะ แต่อยากให้เชื่อ..

ดารา-นักแสดงไทยไม่ว่าจะหญิงหรือชาย ไม่ขายตัว..ไม่มี้

ไม่มี!

ก็..น่าเห็นใจ เรื่องพรรค์อย่างนี้ ถูกจับได้ไม่รู้จะเอาหน้า

ไปไว้ที่ไหน อย่าง “คาสซานดรา แองเจลี” ทั้งขายหน้า ทั้งยังถูก

ลงโทษทางกฎหมาย จะหนัก-เบาไม่รู้ แต่ที่รู้..

เธอน่าจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอินโดฯ อีกต่อไป เพราะ

คงไม่มีผู้สร้าง-ผู้กำากับ หรือบริษัท-ค่ายไหน ยังจะให้การสนับสนุน

เธออยู่!

ไม่ต่างจากดารา-นักแสดงไทย ถ้าถึงข้ันถูกจับได้นอนแบขายตัว 

คาเตียง-คาโรงแรม ก็เห็นจะหน้าด้าน-หน้าทนอยู่ต่อไปไม่ได้

ฉะนั้น ข่าวของคาสซานดรา แองเจลี อยากให้เป็นกรณี

ศึกษา ไม่ว่าจะเรื่องของการใช้ชีวิต-การใช้เงินท่ีฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ รวม

ถึงการขายตัว

ต้องพยายามเหยียบเท้าตัวเอง เตือนสติกันเอาไว้ตลอด

เวลา อย่าเผลอ อย่าลำาพองกับชื่อเสียง-เงินทอง และไม่ว่าจะอยู่

ในสภาวะคับขัน ขัดข้องทางการเงินแค่ไหน-อย่างไร?

อย่าได้คิดขายตัวเด็ดขาด ยิ่งแค่ 70,000 บาทต่อคืน..

ถูกไป (เสี่ยว่า)!.

บทเรียนดารา(คิด)ขายตัว

ไ

• จีน่ี เรคคอร์ดส เปิดศักราช

ใหม่ด้วยการปล่อย “เด็กเอ๋ยเด็กดี”                                         

ซิงเกิลใหม่จากวงดนตรีไฟแรง BOMB 

AT TRACK (บอมบ์ แอท แทร็ค) 

ที่หมายมั่นปั้นความสดใหม่ให้กับ

วงการเพลงไทย ด้วยการชวน 

MILLI (มิลลิ) - ดนุภา คณาธีรกุล 

แรปเปอร์สาวที่ฮอตที่สุดของยุคนี้มาร่วมกันบอกเล่า

ความคิดของเยาวชน ผ่านการตั้งคำาถามถึงค่านิยมที่

เด็กดีควรจะเป็น! สร้างความน่าสนใจให้แฟนเพลงรุ่น

ใหม่ไม่น้อยเลยทีเดียว

• ท่ามกลางกระแสดรามาจากคนกลุ่มเล็กๆ 

ที่ศิลปินสาว หนิง ไอลีน ต้องเจอมาตลอดหลังจาก

ปล่อยเพลง “อยากถูกขึ้นฟีดในใจอ้าย” ก็ไม่ได้ทำาให้

เจ้าตัววิตกกังวลแต่อย่างใด เพราะในขณะเดียวกัน 

หนิงก็ได้รับกำาลังใจและคำาชื่นชมมากมายจากแฟนๆ 

อีกทั้งกระแสเพลงและเอ็มวีเพลง #อยากถูกขึ้นฟีด

ในใจอ้าย ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี งานนี้ทำาเอา 

หนิง ไอลีน หัวใจพองโต เพราะได้กำาลังใจที่ดีจาก

ทุกคน และทำาให้เจ้าตัวมีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงาน

เพลงในบ้านไทดอลมิวสิคต่อไป

• “MONOMAX” (โมโน

แมกซ์) ผู้นำาดูหนังออนไลน์แบบ

ถูกลิขสิทธิ์ ในเครือโมโน เน็กซ์ 

ยังคงเดินหน้าส่งความสนุกอย่าง

ต่อเนื่องให้กับคอซีรีส์แนวแอ็ก 

ชั่น-ผจญภัย-สืบสวน กับการลุ้น

ไขปริศนาในซีรีส์ “Explore With 

the Note บันทึกจอมโจรแห่งสุสาน ภาค ตำาหนักทิพย์

พิมานเมฆ” โดยซีซั่นนี้ ได้พระเอกหนุ่ม ไป๋ซู่ มารับ

บทนำาอย่าง อู๋เสีย กับการออกเดินทางผจญภัยครั้ง

ใหม่พร้อมกับเพื่อนๆ ท่ามกลางพายุหิมะสุดแสนจะ

อันตรายตลอดทั้ง 24 EP

• ทำาเอาคนดูใจส่ัน เมื่อเห็นพระเอกหนุ่ม เกรท 

วรินทร อวดหุ่นแซ่บตัวเปียกน้ำาชุ่มฉ่ำาสาดความหล่อ

พุ่งทะลุจอ ใน “เพชฌฆาตจันทร์เจ้า” โดยเรื่องน้ีหนุ่ม 

เกรท วรินทร รับบทเป็น “อติรุจ” หัวหน้าเขตอุทยาน

แห่งชาติ ป่าเกาะงาม ประกบคู่คร้ังแรกกับนักแสดง

สาว แยม มทิรา ท่ีสวมบทเป็น “มูน” หรือ “จันทร์เจ้า” 

เซ็กซ่ีขนาดน้ีแฟนคลับ เกรท วรินทร ห้ามพลาด เร็วๆ 

น้ีทางช่อง 3 กด 33 ดูมือถือกด CH3Plus.  

มักเกิ้ล

ลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าว

ลือว่านักแสดงสาว ซู

ซี่-สุษิรา แน่นหนา ติด

เชื้อโควิด-19 และมีการไปปาร์ตี้

กับเพื่อนๆ ที่เชียงใหม่จนเพื่อนๆ ก็

ติดเชื้อไปด้วย หวั่นจะกลายเป็น

คลัสเตอร์ใหม่

ล่าสุด นักแสดงสาวได้ โพสต์

ชี้แจงว่าตนได้มีการตรวจหาเช้ือโค

วิด-19 ต้ังแต่ช่วงปลายปีจนมาถึงวันท่ี 

3 มกราคม ก็ยังตรวจและผลออกมาว่า

ตนไม่ได้ติดเช้ือแต่อย่างใด จนเมื่อภาย

หลังมีอาการจึงเข้ารับการตรวจ PCR 

ท่ีคลินิกจึงทราบว่าติดเช้ือโควิด-19 ใน

วันท่ี 6 มกราคมท่ีผ่านมา ซ่ึงก่อนหน้า

น้ีตนไม่ทราบมาก่อนอย่างท่ีข่าวหลาย

สำานักได้เผยแพร่ออกไป พร้อมท้ังยัง

เผยไทม์ไลน์ต้ังแต่วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564-6 มกราคม 2565 อย่างละเอียด

ลงในอินสตาแกรมอีกด้วย

ผู้บริหารหญิงแกร่ง • รายการ “เปอร์สเปกทิฟ” นำาโดย เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ เดิน

ทางมาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อที่จะพาไปพบกับหญิงแกร่ง “ดร.ดาริกา ลัทธ

พิพัฒน์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และประธานบริหารโรงเรียนนานาชาติ

เวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ เพื่อพูดคุยถึงการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและการจับ

มือกับสถาบันการศึกษาระดับโลกที่ทำาให้เกิดโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพ 

ในรายการ “เปอร์สเปกทิฟ” ทางช่อง 9 MCOT HD เมื่อวันก่อน

ห

pider-Man: No 

Way Home 

ยังคงครองอัน

ดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศของ

สหรัฐอย่างต่อเนื่อง กวาด

รายได้เพิ่มอีก 33 ล้านยูเอส

ดอลลาร์ ในช่วงสัปดาห์ที่

ผ่านมา ตามรายงานของ 

The Hollywood Reporter

ภาพยนตร์แนวซู

เปอร์ฮีโร่จากทาง Marvel ซึ่ง

นำาแสดงโดย ทอม ฮอลแลนด์ กับเซนดายา ที่ชีวิตจริงก็ตกลงเป็น

แฟนกันไปเรียบร้อย ออกฉายเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่ผ่าน

ปีใหม่มาได้สัปดาห์กว่าก็ยังคง

ครองอันดับหนึ่งในโรงภาพยนตร์

ตั้งแต่กลับมาเปิดให้ประชาชน

ทั่วไปเข้าชมกันได้

รวมๆ แล้ว Spider-Man: 

No Way Home มีรายได้คิด

เฉพาะแค่ในสหรัฐก็มากถึง 668 

ล้านยูเอสดอลลาร์ไปแล้ว

มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า 

ผู้ชมส่วนใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่

ผ่านมาเป็นเพศชาย อยู่ในช่วง

อายุ 18-34 ปี

ตอนนี้ถือว่า Spider-Man: No Way Home แซงหน้า Titanic 

ซึ่งเคยกวาดรายได้ 659.4 ล้านยูเอสดอลลาร์ไปเรียบร้อยใน 10 

อันดับแรก โดยยังไม่ได้ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ

คาดว่า No Way Home จะทะยานแซงหน้า Avengers: 

Infinity War ได้ด้วย โดยหนัง

เรื่องนี้เคยทำารายได้ไป 678.8 

ล้านยูเอสดอลลาร์หลังการ

เปิดตัว

อย่างไรก็ตาม ต้อง

ตามดูกันต่อว่าหนังฮอต

เรื่องนี้จะทำาได้เหนือกว่า 

Black Panther ที่กวาด

รายได้ไป 700 ล้านยูเอสดอลลาร์

ด้วยหรือไม่

Spider-Man: No Way Home ฝ่าเข้าไปติดท็อปเท็นราย

ชื่อ 10 อันดับแรกของโลกได้แล้ว ปัจจุบันอยู่อันดับ 8 ด้วยราย

ได้รวม 1.53 พันล้านยูเอสดอลลาร์

ตามมาเป็นอันดับสองตอน

นี้คือ ภาพยนตร์แอนิเมชัน Sing 

2 ซึ่งทำาเงินได้อีก 12 ล้านยูเอส

ดอลลาร์ รวมทั่วโลกเป็น 190.8 

ล้านยูเอสดอลลาร์

ส่วน The 355 ภาพยนตร์

สายลับที่นำาโดย เจสซิกา แชสเตน 

ตามมาเป็นอันดับ 3 ในสัปดาห์นี้ 

โดยเปิดตัวในสหรัฐที่รายได้รวม 4.8 

ล้านยูเอสดอลลาร์

แม้ที่ผ่านมาเคยมีข่าวว่า

ฮอลแลนด์อาจไม่เล่นต่อในบทสไปดี้ 

สาเหตุมาจากปัญหาระหว่าง Marvel Studios กับ Sony แต่เอมี 

ปาสคาล โปรดิวเซอร์ ยืนยันชัดเจนแล้วว่าเขาจะได้กลับบมาเล่นให้

กันอีกหลายเรื่องแน่นอน

“เรากำาลังเตรียมพร้อมที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องต่อไป

ของ Spider-Man กับทางทอม ฮอลแลนด์ และมาร์เวลแล้ว เรา

วางแผนต่ออีก 3 เรื่องรวด และตอนนี้เราเริ่มเดินหน้าแล้วสำาหรับ 

3 เรื่องต่อไป นี่ไม่ใช่หนัง MCU เรื่องสุดท้ายของเราแน่นอน”

S

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘ซูซี่’เผยไทม์ ไลน์ละเอียด

โต้เป็นคลัสเตอร์เชียงใหม่

‘เดมี เลอวาโต’ซุ่มบำาบัด3ครั้ง

หลังใช้ยาเกินขนาดเกือบถึงตาย

เดมี เลอวาโต เสร็จสิ้นการเข้ารับการบำาบัดครั้งที่ 3 

หลังจากเกือบเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดเมื่อ 3 ปีก่อน

หน้านี้

นักร้องสาวรายนี้เจอประสบการณ์เฉียดตายเมื่อปี 

2018 ก่อนกลับไปใช้ชีวิตแบบหลีกห่างจากแอลกอฮอล์และ

การสูบกัญชา หรือ

มาริฮัวนา

เดมี วัย 30 

เข้ารับการบำาบัด

สารเสพติดที่สถาน

พยาบาลแห่งหนึ่ง

ในยูทาห์อย่าง

เงียบๆ ล่าสุดมีข่าว

ว่ากลับบ้านที่แอลเอ

แล้ว และสบายดี

เมื่อช่วงต้น

เดือนธันวาคม เลอ

วาโตเผยว่า ไลฟ์

สไตล์ของเธอตอนนี้

หลังจากเกือบตาย

เพราะใช้ยาเกิน

ขนาด “ตอนนี้ฉันไม่สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบแต่ก่อนอีกแล้ว 

การมีสติสัมปชัญญะเป็นวิถีทางเดียวเท่านั้นที่ใช่”

เดมี อดีตดาราดังทาง Disney Channel เคยคิดที่จะแค่

เพลาๆ การดื่มหรือเสพกัญชา แต่หลายคนไม่เห็นด้วยอย่าง 

เซอร์เอลตัน จอห์น แนะว่า การพยายามดื่มหรือเสพแต่พอดี

ไม่อาจช่วยได้ เพราะสุดท้าย คุณก็จะดื่มมากขึ้น เสพมากขึ้น

อย่างแน่อน

“ถ้าคุณดื่ม คุณจะดื่มมากขึ้น ถ้าคุณเสพยา คุณจะ

ต้องเสพมันอีก คุณต้องเลือกเอาว่าจะดื่มเสพ หรือไม่ก็ต้อง

ตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้ ไปเลย”.

‘ปอ อินสติงต์’โพสต์ระบาย

เจอสาวสติไม่ดีป่วนร้านกาแฟ
เรียกได้ว่า ทั้งงง ทั้งหัวเสียเลยทีเดียว สำาหรับศิลปิน

หนุ่ม ปอ-อนุกานต์ จันทร์อุไร จากวงอินสติงต์ (Instinct) ที่

นอกจากงานในวงการเพลงแล้ว เจ้าตัวยังเปิดธุรกิจร้านกาแฟ 

“PROGRESSIVE Coffee Studio” อีกด้วย แต่ล่าสุดดันเจอ

สาวนิรนามคนหนึ่งเข้ามาขอ

เงิน แถมพูดจาไม่ดี คว้าขนม

ด้วยมือเปล่าแล้วหนีออกไป

จากร้าน ทำาให้หนุ่มปอต้องทิ้ง

ขนมในถาดทั้งหมดเพื่อความ

สะอาดและปลอดภัยของลูกค้า

ท่านอื่น ซึ่งจากภาพวงจรปิด สาวคนนั้นก็ไม่มีการสวมใส่หน้ากาก

อนามัยด้วย

โดยหนุ่มปอโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “พรุ่งนี้จะปิดร้านแล้ว ก็

เลยไม่ได้ทำาขนมอะไรวางไว้หน้าบาร์ ปกติจะมี quiche ที่ทำายาก 

ทำานาน และต้นทุนสูง ส่วนที่เห็นเป็นแค่มัฟฟินกล้วยหอม นางเปิด

ฝาแล้วฉกไปเลย เราก็เลยจำาเป็นต้องทิ้งทั้งหมดเพื่อการันตีความ

สะอาดปลอดภัยให้ลูกค้า ก็ยังดีนะเหลือแค่ 3 ชิ้น

เรื่องมาจากนางเดินเข้ามาขอเงิน จะเอา 20 บาท แล้วบ่น

หิวข้าว เนื้อตัวมอมแมมสกปรกมากๆ แถมพูดจาไม่ดี ซึ่งปกติ

ถ้ามาแนวน้ีแล้วไม่ได้ตามต้องการก็จะออกจากร้านไปเงียบๆ แต่

น่ีต๊ือจะเอาเงินให้ได้ ซ่ึงเราไม่โอเคกับคนประเภทน้ีอยู่แล้ว น่ีไม่ใช่

คนงกแต่ก็ใจบุญแบบมีสติพอสมควร เราบอกว่าให้ไม่ได้เจ้านาย

ไม่อยู่ เพื่อตัดการสนทนาไป แต่นางไม่สนใจ แล้วก็เป็นอย่างท่ี

เห็น ทรงน้ีไม่ใช่หิวแต่เ-้ียครับ สรุปไม่อยากติดใจเอาเรื่องอะไร

เพราะดูจะสติไม่ค่อยเต็ม ก็ยังถือว่าโชคดีท่ีไม่หยิบอย่างอื่นหรือมา

พังข้าวของ ไปวุ่นวายกับลูกค้า สวัสดีปีใหม่จ้าา ตามน้ัน”.

No Way Homeยังกวาดรายได้ ไม่หยุด

ติดท็อปเท็นหนังทำาเงินสูงสุดตลอดกาล

interthaipost69@gmail.com
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 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๖๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายสมพล ทับศรี กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

ศาลายา เลขท่ีบัญชี ๔๐๖-๒-๙๘๙๑๕-๕ 

ช� อบัญชี นายสมพล ทับศรี

- นายสมพล 

ทับศรี

๑๑๔,๗๗๔.๕๙ 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาราษฎร

บูรณะ เลขที่บัญชี ๑๘๐-๑-๕๔๔๗๙-๙ 

ช� อบัญชี นายสมพล ทับศรี

- นายสมพล 

ทับศรี

๘,๐๖๐.๗๒ 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓. เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร

ออมสิน สาขาทุงครุ เลขที่บัญชี 

๐๒๐๑๗๒๓๔๙๐๐๑ ช� อบัญชี 

นายสมพล ทับศรี

- นายสมพล 

ทับศรี

๒๕,๒๙๖.๓๖

(ณ วันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๔๘,๑๓๑.๖๗ บาท 

(หน่ึงแสนส่ีหม� นแปดพันหน่ึงรอยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค)

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นายสมพล ทับศรี กับพวก

(นางสาวอภิรดี โอภิธากรณ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(หน่ึงแสนส่ีหม� นแปดพันหน่ึงรอยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค)(หน่ึงแสนส่ีหม� นแปดพันหน่ึงรอยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค)

(นายปุณกฤษ ยศสิรสกุล)(นางสาวอภิรดี โอภิธากรณ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

(นายสุทธิศักดิ์ สุมน)

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

RESTONIC ที่นอนแบรนดนําเขาจาก 

U.S.A. การันตีคุณภาพ ดวยรางวัล Women's 

Choice Award 10 ปซอน เคยไดยินไหมวา 

เช� อคุณผูหญิง..ชีวิตยิ่งสบาย 

ประโยคนี้ ไมไดเปนเพียงมุกตลกที่เอา

ไวคุยกันเลนในกลุมพอบานยุคสมัยใหม แตมี

เคาโครงความจริงที่ชวยยืนยันไดวา ถา “เช� อ

ผูหญิง” แลวไดผลลัพธที่ดีกวาอยางชัดเจน 

แตมันเพราะอะไรกันละ?

คําตอบน้ันแฝงอยูในความ “ชางเลือก” 

ของคุณผูหญิง “เพศหญิง” เปนเพศท่ีธรรมชาติ

มอบของขวัญชิ้นพิเศษใหมากมาย แตหนึ่ง

ในของขวัญเหลาน้ัน มีส่ิงท่ีแมกระท่ังตัวผูหญิง

เองอาจไมเคยทราบถึงความพิเศษมากอน 

ส่ิงน้ันถูกเรียกอยางงายๆ วา “ความละเอียดออน” 

อันไรขีดจํากัด

อยากรู ไหม..ความพิเศษนี้เกิดขึ้นได

ยังไง? โดยหลักชีววิทยาจะระบุไดวาผูหญิง

มีความสามารถดานสัมผัส และแยกแยะ

สิ่งตางๆ รอบตัวไดมีประสิทธิภาพมากกวา

ผูชายซึ่งเปนผลมาจากลักษณะเฉพาะของ

ฮอร โมน การวิวัฒนาการของพหุปญญา 

(Multiple Intelligence) และยังรวมไปถึง

ลักษณะการทํางานของสมองของผูหญิง 

ที่มีการสงขอมูลจากสัมผัสตางๆ สลับไปมา

ระหวางสมองทั้งสองซีกกอนจะประมวลผล

เปนหนึ่งความหมาย ซึ่งเปนหลักฐานยืนยัน

ไดวาผูหญิงมีศักยภาพดานการใชสมองได

อยางเหลือเช� อ สงผลใหสามารถแยกแยะ 

จัดกลุม และพิจารณาขอดีและขอเสียของ

สิ่งตางๆ รอบตัวได ในระดับที่ทําใหผูชาย

หลายคนอึ้งมานักตอนัก

ลองนึกภาพวาคุณผูหญิงกําลังยืนอยู

ในโซนเฟอรนิเจอรในบาน เธอกําลังพิจารณา

ที่นอนหลังใหมสําหรับครอบครัวของตนเอง  

และในชวงการตัดสินใจสุดทาย ที่ตองเปรียบ

เทียบระหวางที่นอนสองรุน ทันใดนั้นเซลล

สมองนับแสนลานก็สงกระแสไฟฟาออนๆ 

เชื่อมถึงกันราวกับระบบอัลกอลิทึมของ

ซุปเปอรคอมพิวเตอร เธอไมไดกําลังมองที่

ความชอบของตนเองเทานั้น แตยังรวมไปถึง

ความสะดวกในการขนยาย อายุการใชงาน 

ความแตกตางของชั้นวัสดุ ความสบายที่ตอบ

โจทยทั้งตนเองและคนขางกาย ความเขากัน

ไดของบรรยากาศเม� อตองวางกับเฟอรนิเจอร

อ� นๆ ในหอง และอีกหลายปจจัยที่คุณผูชาย

คิดไมถึง 

แลวแบบนี้จะไมเช� อผูหญิงไดอยางไร.. 

เพราะความ “ลงดีเทล” ของผูหญิงแบบน้ีเอง 

จึงสามารถการันตีคุณภาพสิ่งตางๆ รอบตัว

ไดเปนอยางดี และเปนท่ีมาของรางวัล Women 

Choice รางวัลซึ่งเปนเสียงสะทอนจากกลุม

ผูบริโภคสุภาพสตรี โดยจะมอบใหแกธุรกิจ

และแบรนดที่ ไดสรางความประทับใจดาน

ประสบการณใหกับคุณผูหญิงทั้งหลาย กลุม

ธุรกิจและแบรนดดังกลาวจะผานการรับรอง

โดย Women Certified อันถือเปนแหลง

อางอิงที่เช� อถือไดจากการเปนที่ยอมรับโดย

คุณลูกคาผูหญิง โดยเกิดขึ้นจากการสํารวจ

ความตองการ, ความช� นชอบจากกลุมลูกคา

เพศหญิงจํานวนหลายหม� นคน รวมถึงงาน

วิจัยที่ดําเนินการรวมกับ Wharton School 

of Business ซึ่งงานวิจัยนี้ ไดนําไปสูการ

พัฒนาแนวทางการขายและความพึงพอใจ

ในบริการสําหรับทั้งผูหญิงและผูชายอีกดวย 

เช� อคุณผูหญิง..ชีวิตยิ่ง “หลับสบาย” 

ท่ีนอน RESTONIC แบรนดนําเขาจาก U.S.A. 

การันตีคุณภาพดวยรางวัล Women's Choice 

ดีจริง..ถาผูหญิง Say Yes!

Award นับต้ังแตป ค.ศ. 2011 ซ่ึง RESTONIC 

ไดทําการสํารวจลูกคาของตนเองอยางตอเน� อง 

และผลสํารวจไดแสดงอัตราสวนวาเปนที่น�า

พอใจกับคุณภาพเกินระดับมาตรฐาน ซึ่งกวา 

96% ของกลุมสุภาพสตรีระบุวาจะแนะนํา 

RESTONIC ใหกับครอบครัวและกลุมเพ� อน

อยางแน�นอน เพราะสามารถตอบโจทยดาน

สรีรศาสตรที่แตกตาง และเขากับไลฟสไตล

การพักผอนของยุคสมัยใหม 

กลุมสมาชิก The Elites เล้ียงสังสรรคแสดงความยินดีอวยพรวันเกิดเพ� อนรัก   กลุมสมาชิก 

The Elites  เลี้ยงสังสรรคทานอาหารค่ํา และแสดงความยินดีอวยพรเน� องในวันคลายวันเกิด 

รัตนา จิราธิวัฒน นรพัลลภ นําทีมโดย มุกดา จิราธิวัฒน เอื้อวัฒนะสกุล วิภา เจาพิทักษวงศ 

วิมลศรี ผลวาณิชย และสุจิรา จันทรวิสูตร พรอมดวยเพ� อนๆ กลุมสมาชิก The Elites รวม

อวยพร เลี้ยงสังสรรคในครั้งนี้ ณ หองอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด

โรงพยาบาลวรรณสิริ เปดศูนย “Wellness Center” รวมองคความรู เพ� อการดูแลความ

งามลงลึกถึงระดับเซลล    นายแพทยศรัณย วรรณจํารัส พรอมดวย แพทยหญิงวรรณา 

ศุภศิริลักษณ และวนิก มโนมัยพิบูลย จัดงานเปด “WANSIRI Wellness Center” เปดตัว

ศูนยเวลเนส เซ็นเตอร รวมองคความรู บวกกับเทคโนโลยีล้ําสมัยในทุกมิติ มุงมั่นในการมอบ

ประสบการณความงามที่ลงลึกถึงระดับเซลล โดยมี ขวัญลดา รุงโรจนอําภา สุภาพร 

อัษฎมงคลพันธ สมบัษร ถิระสาโรช และแพทยหญิงอภิรดี พวงทับทิม รวมงาน ณ โรงพยาบาล

วรรณสิริ พระราม 3 

ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

พระผูมีคุณูปการตอวงการผาไทย ตลอด

ระยะเวลาอันยาวนาน ทรงเปนผูสืบสาน 

สงเสริม พัฒนา ฟนฟู เผยแพรผาไทย และ

การทอผาพื้นบานแตละทองถิ่นทั่วภูมิภาค 

“นางเดือนฉาย คอมันตร” นักอนุรักษนิยมหญิง 

นักเขียนและที่ปรึกษาคณะกรรมการอํานวย

การสมาคมสภาสั งคมสงเคราะหแห ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ในฐานะ

ผูเชี่ยวชาญดานผาไทย จึงไดเรียบเรียงเร� อง

เกี่ยวกับผาไทย สืบสานพระราชปณิธาน 

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ใหพสกนิกร

ภาคภูมิใจ ท่ีจะสวมใสและอนุรักษงานหัตถกรรม

สิ่งทอ ผลงานลาสุดของตัวเอง ผานหนังสือ

ผาไทย “ฝายไหม...สายใยแหงความผูกพัน” 

เปนการสงทายป 2564 สําหรับรายละเอียด

ผูสนใจติดตอสอบถามขอมูลไดที่ โทร.08-

1831-9869 เพ� ออนุรักษสืบสาน และตอยอด

งานหัตถกรรมสิ่งทอใหคงอยูตอไป  

โรงภาพยนตร ในเครือ เอส เอฟ 

รวมกับ โคก สงมอบความสุขตอนรับป 2022 

จัดโปรโมชั่นเอาใจคนรักหนังดวยแพ็กเกจ

สุดพิเศษเฉพาะสมาชิก SF+ เทานั้น กับ 

“SF x COKE HAPPY SET” โดยภายใน

ชุดประกอบดวยบัตรชมภาพยนตร Deluxe 

Seat จํานวน 4 ที่นั่ง และเคร� องด� มขนาด 32 

ออนซ จํานวน 4 แกว ในราคาสุดพิเศษเพียง 

700 บาท สมาชิก SF+ สามารถซื้อแพ็กเกจ 

“SF x COKE HAPPY SET” ผานแอปพลิเคชัน 

SF Cinema และwww.sfcinema.com ได

ตั้งแตวันนี้ – 31 มกราคม 2565 พรอมใช

สิทธิ์ไดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ลูกคา 

เอส เอฟ และโคก สามารถเติมความสุขสุด

คุมกับ “SF x COKE HAPPY SET” พรอม

ใชบริการดวยความมั่นใจภายใตมาตรการ 

“ดูแลดวยใจ” ไดที่ โรงภาพยนตร ในเครือ 

เอส เอฟ ทุกสาขา ตรวจสอบรายละเอียด

เพิ่มเติมไดผานแอปพลิเคชัน SF Cinema, 

www.sfcinema.com พรอมท้ังสามารถติดตาม

ขาวสารและสอบถามรายละเอียดไดผานโซ

เชียลมีเดียWeLoveSF หรือ #SFcinema

ปใหมน้ี เฮเฟเลชวนคุณเปล่ียนตัวเอง

เปนคนใหม ตอนรับชีวิตปง ๆ ไฉไลกวาเดิม !! 

กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ “HAPPY NEW YOU” 

เช็คทุกลิสตเตรียมความพรอมเปลี่ยนลุคดูดี

กอนใคร กับสินคาคุณภาพจากคลังเฮเฟเลโฮม 

ไมวาจะเบิรนนํ้าหนักตนป ดวยอาหารโฮมเมด

แสนอรอยไดสุขภาพ จากสินคาอยาง #หมอ

หุงขาวลดน้ําตาล #หมอทอดไรน้ํามันดิจิทัล 

#เคร� องคั้นน้ําสมสไตลเรโทร #เคร� องสกัดน้ํา

ผลไม #เคร� องชงกาแฟชนิดแคปซูล หรือเริ่ม

จากเปล่ียนบาน-รถยนตคันโปรดใหสะอาดเอ่ียม 

ก็สรางบรรยากาศใหม ๆ ไดสดใสไมแพกัน 

จาก #ไมถูพ้ืนไฟฟาไรสาย #เคร� องดูดฝุนไรสาย 

#เคร� องดูดฝุนในรถยนต และสินคาอ� น ๆ อีก

มากมาย รวม 50 รายการ เปลี่ยนตัวเองรับ

ปใหมกับ HAPPY NEW YOU เริ่ม 7 – 13 

มกราคม นี้ บนเฮเฟเลโฮม ชอปเลยที่ www.

hafelehome.co.th

ซีคอน บางแค ชวนนองๆหนูๆ มา

ฉลองเทศกาลวันเด็กแหงชาติกับ เหลาริลัคคุมะ

และกวนซูมิกโกะ การตูนสุดฮิตบินตรงจาก

ประเทศญ่ีปุน  ทองไปในอาณาจักรบานริลัคคุมะ  

บานซูมิกโกะแกงมุมหอง  ใกลชิดเหลามอนส

เตอรคิวทกับแมวจอมซนและผองเพ� อน  ต� น

ตาต� นใจกับการแสดงโชวของเหลาตัวการตูน  

สนุกกับกิจกรรมที่มีของรางวัลมาแจกเพียบ 

ชอปสินคาคอลเลกชั่นพิเศษลิขสิทธิ์แทจาก

ญี่ปุนมากมาย ในงาน “หมีสายชิลล และ

ผองเพ� อน”  ระหวางวันที่ 7 – 16 มกราคม 

ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนยสรรพสินคาซีคอน 

บางแค ถนนเพชรเกษม

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

สัมผัสประสบการณแหงการนอนหลับ

ที่สมบูรณแบบกับที่นอน  RESTONIC 

THAILAND ไดที่ SB Design Square, 

HomePro, Lotus Outlet Sale และ Mattress 

City ทุกสาขา และชองทางออนไลน Website: 

https://restonic.co.th/th/ Facebook: 

Restonic Thailand Line ID: @restonicthailand 

IG: restonicthai Call Center : 09-5204-

9565

มอบเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดร.สุนทร อรุณานนทชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแกน มอบเงิน จํานวน 8,000,000 บาท (แปดลานบาท) ใหกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมี รศ.ดร.ลําปาง แมนมาตย คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ

จัดการ เปนผูรับมอบ พรอมดวยนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ขอนแกน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมเปนตัวแทนรับมอบ ณ Toscana Valley 

จังหวัดนครราชสีมา เพ� อนําไปใชในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการและใชในการบูรณะและปรับปรุงอาคารสุนทร – อารยา 

อรุณานนทชัย ใหมีสภาพที่ทันสมัยพรอมใชในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ การสรางชุมชนธุรกิจ บนการเปลี่ยนแปลงสูโลกเสมือนจริง (Metaverse) ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ฝกอบรมโครงการเสริมสรางประสบการณวิชาชีพการบิน     รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปนประธานนํานักศึกษา

คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน เขาฝกอบรมโครงการเสริมสราง

ประสบการณทางวิชาชีพในสถานประกอบการ RMUTT Sky Expedition - Explore and 

Expand your Aviation Knowledge with BATC กับ บริษัท บางกอกแอร เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง 

เซ็นเตอร ณ ศูนยฝกการบิน Bangkokair  Aviation Training Center (BATC) จ.สุโขทัย  

CKPower รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รวมตานโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บริษัท ซีเค พาวเวอร (CKPower) ผูนําโรงไฟฟาพลังน้ํา รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะองคกรสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการฉีดวัคซีน 

KU สู COVID-19 ดวยการรวมสมทบทุนจํานวน 2 ลานบาท เพ� อเพิ่มโอกาสใหคนไทยไดเขา

รับการฉีดวัคซีน รวม 213,182 โดส 

โดย ตวงพร บุณยะสาระนันท ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการส� อสารและ

การบริหารความยั่งยืนองคกร เปนตัวแทนรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ในฐานะองคกรสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการฉีดวัคซีน KU สู COVID-19 

จาก ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถายภาพ ณ หองประชุม

สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
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ใครที่ช� นชอบทานเนื้อวัวอาจจะเคย

ไดยินช� อ “KU Beef” ผานหูผานตามาบาง 

KU Beef เปนเน้ือโคขุนเกรดพรีเม่ียม เน้ือวัว

มีความนุม ไขมันนอย รสชาติดี เปนที่ถูกอก

ถูกใจสายเนื้อโดยเฉพาะ ทําจากวัวพันธุ

กําแพงแสนซ่ึงพัฒนาสายพันธุ โดยมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ซ่ึงมีสหกรณโคเน้ือมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด

เกิดขึ้นมารองรับการพัฒนาสายพันธุ 

คุณนายสุรชัย  เปยมคลา  ผูจัดการ

สหกรณ โคเนื้อกําแพงแสนจํากัด  กลาววา  

สหกรณ โคเนื้อกําแพงแสนจํากัดนับเปนอีก

หนึ่งสหกรณที่ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จากโครงการปรับโครงสรางการผลิต การ

รวบรวม และการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

ของสถาบันเกษตรกรจากกรมสงเสริม

สหกรณในการนํามาเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตโคเนื้อใหมีขีดความสามารถในการแขง

ชันในตลาด  โดยนํามาปรับปรุงโรงงานแปร

สภาพโค  และจัดซื้ออุปกรณการตลาดดังนี้  

1. เคร� องบรรจุสุญญากาศแนบผิว 2. แท็งค

น้ํารอนสําหรับถุงหด 3. เคร� องสไลดเนื้อ

บทความพิเศษ 

กรมสงเสริมสหกรณหนุนงบปรับโครงสรางการผลิตฯ  

เพิ่มขีดความสามารถการผลิต“สหกรณโคเนื้อกําแพงแสน” 

อัตโนมัติ 4. เคร� องตรวจสอบวัตถุปลอมปน 

5. เคร� องทําความเย็นพรอมอุปกรณ ขนาด 

-20 องศาเซลเซียส 6. เคร� องลางตะกรา

7.รถบรรทุก 4 ลอ และระบบทําความเย็น

สามารถทําความเย็นได -20 องศาเซลเซียส 

ทั้งนี้   สหกรณ โคเนื้อกําแพงแสนใช

ประโยชนจากครุภัณฑท่ีไดรับการสนับสนุน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สหกรณ

จะใชเคร� องบรรจุสุญญากาศแบบแนบผิว แท็งค

นํ้ารอนสําหรับถุงหด เคร� องสไลดเน้ืออัตโนมัติ 

และเคร� องลางตะกรา พรอมเคร� องทําความเย็น 

เพ� อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จากท่ีสามารถ

ตัดแตงไดวันละ 3 ตัน ก็เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตไดเปนวันละ 4 ตัน การเพิ่มมูลคา

ของผลิตภัณฑ โคเน้ือ การใชรถบรรทุก 4 ลอ

ก็จะชวยลดตนทุนในการขนสง ที่สําคัญที่สุด

ก็คือการรักษาหรือการเพ่ิมมาตรฐานของสินคา

เพ� อการสงออกน่ันก็คือเร� องของเคร� องตรวจสอบ

วัตถุปลอมปน อันน้ีจะเปนคียเวิรดหลักสําหรับ

มาตรฐานเพ� อการสงออกในอนาคตขางหนา 

ทานที่สนใจเปนสมาชิกสหกรณ โค

เนื้อกําแพงแสน จํากัด หรือสนใจผลิตภัณฑ

ที่ทางสหกรณจัดจําหน�ายสามารถติดตอไดที่ 

สหกรณ โคเนื้อกําแพงแสนจํากัด 1 หมู 6 

ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

โทร : 081-5509162, 089-6142920, 098-

8533670, Email: kubeef@gmail.com, Facebook :  

KubeefShop หรือท่ีเวปไซต www.kubeef.com 

ผู้ที่ชื่นชอบรสชาติทุเรียนกรอบนอก

นุมใน หวานออกมัน เนื้อไมเละ กลิ่นไมฉุน 

เม� อแตะลิ้นแลวจะสัมผัสไดถึงรสชาติที่แตก

ตางจากที่อ� น ๆ ที่เคยไดลิ้มลองมา จะเขาใจ

ในความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อลิ้นสัมผัส

กับเนื้อของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซึ่งเปน

ทุเรียนพันธุหมอนทอง เชนเดียวกับทุเรียน

ภาคตะวันออก และภาคใตของประเทศไทย 

ที่สามารถยกระดับสูการผลิตที่มีคุณภาพสูง 

(Premium Grade) และไดรับการขึ้นทะเบียน

ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical Indication 

: GI) ซึ่งเปนสัญลักษณรับรองแหลงที่มาและ

คุณภาพของผลผลิตชุมชนที่เกิดจากแหลง

ภูมิศาสตรเปนอัตลักษณเฉพาะถิ่น

นายปรีดา มุงหมาย หนึ่งในเกษตรกร

ชาวศรีสะเกษ ท่ีปลูกทุเรียนภูเขาไฟ

ศรีสะเกษเลาใหฟงวา เดิมทีมีฐานะ

ยากจน  ไดลงทุนคาขายหมากกับ

ชาวจังหวัดจันทบุรี และปลูกยาง

พาราบนพื้นที่ 22 ไร ที่บานซํามวง 

ตําบลซํา อําเภอกันทรลักษณ จังหวัด

ศรีสะเกษ ตอมาราคายางพารา

ตกตํ่าประกอบกับไดรับแรงบันดาลใจ

จ า ก เ ก ษต ร ก ร ผู ป ลู ก ทุ เ รี ย น

จังหวัดจันทบุรี โดยไดรับความชวยเหลือจาก

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

จังหวัดศรีสะเกษ ในป พ.ศ. 2560

ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเน� อง

มาจากพระราชดําริ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

ไดเขาไปใหคําแนะนําเทคนิคทางวิชาการเพ่ิมเติม

ในการผลิตตามมาตรฐานทางการเกษตรที่ดี 

เพื่อให้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัย

ตามมาตรฐานที่กําหนด (Good Agricultural 

Practices: GAP) และใหการรับรองมาตรฐาน

ในป พ.ศ. 2563 รวมถึงการใหความรูในการ

เกษตรกรภูสิงห ศรีสะเกษ ปลูกทุเรียนเพียง 3 ป ….กําไรเนนๆ ปละ 3 ลานบาท

ปรับปรุงบํารุงดิน การทําแนวกันชน เพ� อปองกัน

การปนเปอนทางดิน ทางน้ํา และทางอากาศ 

การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การจดบันทึก

ขอมูล และการเก็บเก่ียวท่ีเปนมาตรฐานสากล 

โดยยึดแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สอน 

คือ จดบันทึกรายรับรายจาย 

ดูแลไมใหเงินขาดมือ ลงทุน

เทาท่ีมีจนกวาทุเรียนจะใหผลผลิต 

“ไดนําความรูท่ีอบรมมาใช 

ตั้งแตการพนสารเคมีปองกัน

เช้ือราชวงทุเรียนตนเล็ก การให

ปุยบํารุงตน บํารุงใบ การให

ฮอร โมนเรงราก การใสปุยเรง

ยอด เรงดอก และบํารุงผล ใชเวลา

ปลูกเพียง 3 ปก็ไดผลผลิต ที่ผานมาจะมีลงมา

รับซื้อถึงหนาสวนในราคา 130 - 140 บาทตอ

กิโลกรัม โดยเฉลี่ยแตละปขายไดไมนอยกวา 

4 ลานบาท ปตอ ๆ มาผลผลิต

จะเพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง ทําให

รายไดยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย” 

นายปรีดา มุงหมาย กลาว

ทางดานนายสมชาย เช้ือจีน 

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการ

เกษตรภูสิงหอันเน� องมาจากพระ

ราชดําริ เผยวาศูนยฯ นอกจาก

จะศึกษา ทดลอง เพ� อหาแนวทาง

การทําเกษตรในพ้ืนท่ีภาคอีสานแลว 

ยังเปนหน�วยตรวจรับรองมาตรฐานแปลง

เกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP : Good Agricultural 

Practices) อีกดวย 

“นายปรีดา มุงหมาย เปนเกษตรกร

ผูปลูกทุเรียนท่ีไดรับความรูจากศูนยฯ ไปประยุกต

ใชจนประสบความสําเร็จ และไดรับคัดเลือก

ใหเปนเกษตรกรดีเดนป 2565 สาขาเกษตรที่

ดีเหมาะสม GAP เปนเกษตรกรที่นอมนําแนว

พระราชดําริเรื่องการผลิตให้มีความมั่นคง 

ทั้งการผลิตและการจําหน�ายมาดําเนินการ” 

นายสมชาย เชื้อจีน กลาว

สําหรับจังหวัดศรีสะเกษ ณ เมษายน 2564 

มีเน้ือท่ีปลูกทุเรียนท้ังหมด 8,404 ไร ใหผลผลิต 

3,479 ไร เฉลี่ย 4,213 ตันตอป ตนทุนการ

ผลิตเฉล่ีย 18,430 บาทตอไรตอป โดยธรรมชาติ

จะใหผลผลิตในปท่ี 5 แตหากมีการดูแลบํารุงรักษา

อยางดีจะใหผลผลิตท่ีอายุปลูกต้ังแต 3 ปข้ึนไป

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พจน ใจชาญสุขกิจ 

นายกสมาคมประชาสัมพันธ ไทย ไดกลาววา 

จากการที่สมาคมประชาสัมพันธไทย  ไดเปด

รับสมัครบุคคลเขารับการประเมินเพ� อรับรอง

สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ 

ในรูปแบบ การเทียบโอนประสบการณการ

ทํางานเพ� อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition 

of Existing Skills and Knowledge : RESK) 

รวม 7 คุณวุฒิวิชาชีพ ไดแก อาชีพ นักส� อสาร

องคกรสัมพันธ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 / 4 / 

5, อาชีพ นักสรางส� อประชาสัมพันธ คุณวุฒิ

วิชาชีพระดับ 4 / 5, และ อาชีพ นัก

ประชาสัมพันธออนไลน คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 

4 / 5 โดยเปดรับสมัครใหเขารับการประเมินแลว 

โดยไดรับการตอบรับอยางดีจาก นักประชาสัมพันธ 

ส� อสารองคกร นักส� อสารออนไลน ผูประกอบอาชีพ

ทางดานการส� อสาร วิชาการ ทั้งภาคราชการ

และเอกชน ตลอดจนนักส� อสารการตลาดรุนใหม 

นิสิต นักศึกษา ใหความสนใจสมัครเขารับการ

ประเมินเพ� อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐาน

อาชีพประชาสัมพันธกันเปนจํานวนมาก

ท้ังน้ี นับเปนคร้ังแรกของการจัดทํามาตรฐาน

วิชาชีพประชาสัมพันธของไทย ที่สมาคม

ประชาสัมพันธไทยไดรวมกับ สถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องคการมหาชน) เพ� อเปนการสราง

ใหเกิดความเขมแข็งตามมาตรฐานคุณวุฒิ

วิชาชีพ โดยไดใชการอางอิงตาม ISO/IEC 

17024 ในการรับรอง “สมรรถนะของบุคคล” 

อันเปนมาตรฐานที่ ไดมีการยอมรับในระดับ

สากล โดยจะไดทยอยเปดทดสอบตามคุณวุฒิ

วิชาชีพประชาสัมพันธอ� นๆ ในแตละอาชีพ

และระดับคุณวุฒิ ตอไป 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อ

รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขา

ประชาสัมพันธ ตามที่ระบุขางตน สามารถ

สงใบสมัคร ใบแสดงหลักฐานฯ หลักฐาน

การศึกษา ภาพถาย ขอมูลหลักฐาน ผลงาน 

ชิ้นงานที่สามารถแสดงประสบการณการ

ทํางานเพ� อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ตรง

กับคุณสมบัติ ผลงานตามสมรรถนะของ

แตละอาชีพ ระบุรายละเอียดของผลงาน 

รับรองสําเนา หรือมีผูรับรองผลงาน พรอม

เอกสารแสดงการชําระคาธรรมเนียม ตามที่

ไดระบุไว ในใบสมัคร ซึ่งในการทดสอบ 

ครั้งที่ 1/2565 นี้ ไดเปดรับสมัครถึง วันที่ 20 

มกราคม 

ติดตามขอมูลเพิ่มเติม หรือสอบถาม

รายละเอียดไดที่ สมาคมประชาสัมพันธไทย 

เลขที่ 62 ชั้น 17 อาคารเดอะมิลเลนเนีย 

หอง 1707 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2651-

8989

สมาคมประชาสัมพันธ ไทยเผย PR นักส� อสารรุนใหม ใหการตอบรับดีมาก 

สนใจสมัครเขารับการประเมิน เพ� อรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ รุน 1/2565 เปดถึง 20 ม.ค.นี้

มอบเงินพระราชทานแกสภากาชาดไทย    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจา ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให นางรติรส จุลชาต 

มอบเงินพระราชทานแกสภากาชาดไทย เน� องในโอกาสวันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2565 โดยมี เตช บุนนาค เลขาธิการ

สภากาชาดไทย รับมอบเงินพระราชทาน ณ หองรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

แคนนอน มอบผาหม เสื้อกันหนาวจํานวนกวา 1,500 ชุดใหนักเรียนในชุมชนบนดอยสูง 

บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จัดกิจกรรม “มอบไออุนสูนองๆ บนดอยหนาว 

ปที่ 2” สงตอความอบอุนใหแกชุมชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคเหนือ ของประเทศไทย โดย

จัดสรรงบประมาณกวา 200,000 บาท ในการจัดซ้ือผาหมกันหนาวคุณภาพดีจํานวน 1,000 ผืน 

เสื้อกันหนาว จํานวน 500 ชุด พรอมดวยถุงเทากันหนาว อุปกรณการเรียนการสอนและชุด

เคร� องเขียน รวมถึงหนังสือสําหรับเด็กซึ่งเหลาพนักงานจิตอาสาแคนนอนรวมสมทบเพิ่มเติม 

เพ� อมอบใหกับนักเรียน รวมถึงสมาชิกในชุมชนอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน อําเภอ

แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  และ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย  

ทั้งนี้ กิจกรรม “มอบไออุน สูนองๆ บนดอยหนาว ปที่ 2” เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมเพ� อ

สังคมภายใตหลักปรัชญาเคียวเซของแคนนอน ที่มุงเนน “การใชชีวิตและทํางานรวมกันเพ� อ

ประโยชนสุขแกสวนรวม” ซึ่งบริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด ยึดถือปฏิบัติมา

โดยตลอด เพ� อความสุขของพนักงานและสังคมไทย

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาล

เอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแหงแรกในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มอบของขวัญแบงปน

ความสุข สรางรอยย้ิมใหผูปวยมะเร็ง ตอนรับ

ปขาล 2565 รวมกับมูลนิธิจากนางฟาถึงคุณ

วันใหมจัด “โครงการตัด-ตอความสุข” บริจาค

เสนผมเพ� อผูปวยโรคมะเร็งโรงพยาบาลรัฐฯ 

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว 3 แหง  

โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลอํานาจเจริญ 

และโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพ� อสรางคุณภาพ

ชีวิตที่ดี เสริมความมั่นใจ และสรางกําลัง

ใจใหกับผูปวยมะเร็ง ตอสูกับความเจ็บปวย

เพ� อตัวเองและคนในครอบครัว พรอมตั้งเปา

รพ.มะเร็งชีวามิตรา จัด “โครงการตัด-ตอความสุข”  

บริจาคเสนผมเพ� อผูปวยโรคมะเร็ง

“สีสัน” นับเปนพลังความอัศจรรย ท่ีมี

อิทธิพลตออารมณและความรูสึกในการดํารง

ชีวิตของมนุษยมาอยางชานาน ตั้งแตอาหาร

การกิน เสื้อผา วัตถุสิ่งของ อาคารบานเรือน

และสถาปตยกรรมตางๆ TOA ในฐานะผูเช่ียวชาญ

ดานสีสันและการออกแบบสีเพ� อที่อยูอาศัย        

พรอมคนหาเทรนดสีใหม เพ� อเติมเต็มพื้นที่

แหงความสุข สรางแรงบันดาลใจ ท่ีตอบโจทย

ไลฟสไตลการใชชีวิตในยุค Now Normal

จตุภัทร ต้ังคารวคุณ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

เผยวา “นับจากท่ีเราตองเผชิญกับวิกฤตการณ

แพรระบาดของโควิด-19 จวบจนปจจุบัน 

ทํ า ใ ห พฤติ ก ร รมการ ใช ชี วิ ต ขอ งผู ค น

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางส้ินเชิง จากชีวิต

วิถีใหมแบบ “New Normal” เร� อยมาจน

กระทั่งสูยุค “Now Normal” ที่เราตองเดิน

หนาใชชีวิตอยูกับปจจุบันใหไดอยางเปนปกติ

และมีความสุข ตั้งตนอยูในความไมประมาท 

และคิดอยางรอบคอบอยูเสมอ รวมถึงการ

ใสใจตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และคนรอบ

ขางใหมากขึ้น นี่จึงเปนที่มาของการคนหา

เทรนดสีใหม ภายใตแนวคิด “The Color of 

Thoughtful Living” 

โดยในปนี้ ไดรับเกียรติจากสถาปนิก

ช� อดังของไทย อยาง อยุทธ มหาโสม สถาปนิก

ผูกอตั้ง Ayutt and Associates Design (AAd) 

เจอรรี่ หง และ กุลธิดา ทรงกิตติภักดี ผูรวม

กอตั้งบริษัท HAS Design and Research  

ไพทยา บัญชากิติคุณ แหง ATOM Design 

ศิริยศ ชัยอํานวย และ อริศรา 

จักรธรานนท สองสถาปนิกผูนําทีม Onion 

TOA เผยเทรนดสี 2022 สะทอนไลฟสไตลในยุค Now Normal

Studio และ ศ.ดร.ตนขาว ปาณินท อาจารย

ประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ม.ศิลปากร 

สถาปนิกและผูกอต้ัง Research Studio Panin 

ท่ีรวมกันถายทอดแรงบันดาลใจ ผานการสํารวจ

ทิศทางการออกแบบสีสันเพ� อที่อยูอาศัย 

โดยผูเช่ียวชาญของทีโอเอ ไดนําแนวคิด

ดังกลาวจากเหลาสถาปนิกมาวิเคราะห จน

ออกมาเปน Trendscope 5 กลุมเทรนดสีใหมได

อยางลงตัว (TOA COLOR 

TRENDS 2022) ประกอบ

ดวย 1. กลุมสีขาวสะอาดตา 

หรือ BIO-CENTRIC (เฉดสี 

W9119, W9109)   

ในแนวคิด Hygienic 

Design เนนความปลอดโปรง 

และการยกระดับสุขภาวะ

ทางกายและใจที่ดี ที่คํานึง

รวบรวมเสนผมจากผูบริจาคใหครบ 100 วิกผม 

สามารถลงทะเบียนเพ� อบริจาคเสนผมโดยตรง

ไดทางhttps:// forms.gle/ jhguaCiEfG-

MXzdRq9 หรือลงทะเบียนผานทาง Facebook 

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา หรือ Line : @

chiwamitra หมายเลขโทรศัพท 045-958888 

หรือบริจาคดวยตนเอง สงไปรษณียมาที่ 

แผนกการตลาด โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา 

เลขท่ี 355 หมู 14 ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4595-

8888 สอบขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ“จัดโครงการ

ตัด-ตอความสุข”: wwwchiwamitra.com

ถึงความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. กลุมสีมวงสวาง หรือ UNIVERSE WE 

(เฉดสี V3096) สะทอนถึงความเปนหน่ึงเดียว

ไมแบงแยก หรือเปนสีของทุกสรรพส่ิงบนโลก  

3. กลุมสีเบจ แดงหมน สมอิฐ หรือ AUTHENTIC 

IMPRESS (เฉดสี N6161, R2170, O1105) 

กลุมสีที่เปนแทนของการใหความสําคัญถึง

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม โดยสะทอน

ใหเห็นถึงการผสมผสานความเกาและใหม  

4. กลุมสีฟาตุน เทากลาง และเขียวออน 

หรือ SHELTERAL (เฉดสี B4224, N6262, 

N6316) ใหความรูสึกสงบและสบายใจแลว  

ชวยลดทอนความตึงเครียดและเพิ่มความ

ผอนคลาย 5. กลุมสีเทาเขม นํ้าเงินเขม 

และสีดํา หรือ UNREFINED WORLD 

(เฉดสี K7050, N6272, K7055) กลุมสีที่

แสดงถึงความเรียบเทสไตล โมเดิรน สะทอน

ความรูสึกถึงสัจจะแทจริงของโลกในปจจุบัน 

ผานการตีความความงามของโลกที่ ไม

สมบูรณแบบ ความดิบ และความขรุขระของ

สัจจะวัสดุ เชิดชูความเปนเอกลักษณ และ

ความแตกตางที่สามารถอยูรวมกันไดอยางมี

ความหมาย 

“และนี่คือเรื่องราวของเทรนด์สีใหม่ 

ประจําป 2022 ที่ถายทอดจากหลากหลาย

มิติและมุมมอง สะทอนความเปนไปใน

สังคมยุค The Age of Now Normal 

เพ� อใหทุกคนไดรวมคนหาโทนสีแหงความสุข

เพ� อที่อยูอาศัย ในแบบฉบับที่เปนตัวคุณ

อยางแทจริง”
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จำ�คุก‘ซูจี’เพิ่มอีก4ปี

มีวิทยุสื่อส�รผิดกม.

ฮุน เซน มอบ ‘ความชอบธรรม’

ให้ มิน อ่อง หล่าย สำาเร็จหรือ?

ลการไปเยือนเมียนมาของนายกฯ ฮุน เซน แห่ง

กัมพูชา จะนำาไปสู่ความคืบหน้าในการแก้วิกฤต

ของประเทศนั้นหรือไม่ยังต้องรอการพิสูจน์

ที่แน่ๆ คือ พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย แห่ง

พม่า คงตัดสินแล้วว่านี่คือชัยชนะของตนที่ทำาให้ประธาน

อาเซียนปีนี้บินมาหาถึงบ้าน...และยังออกแถลงการณ์ร่วม

อย่างเข้าอกเข้าใจกันอย่างดียิ่ง

ทั้งๆ ที่ในถ้อยคำาสวยหรูหลายประโยคนั้นมีเงื่อนไข

ซ่อนเอาไว้หลายประการ

ตอนหนึ่ง มิน อ่อง หล่าย ขอแสดงความยินดีกับ ฮุน 

เซน ที่ได้เป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนปีนี้

และขอต้อนรับ “ปรัก สุคน” รองนายกฯ และ

รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่ได้รับตำาแหน่งเป็น “ทูต

พิเศษของประธานอาเซียน”

มิน อ่อง หล่าย รับปากว่าจะ “สนับสนุน” ให้ ปรัก 

สุคน ทำาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายผ่านฉันทามติ 5 ข้อ

ของผู้นำาอาเซียน “ตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน (ที่

มิน อ่อง หล่าย ไปร่วมประชุมด้วยเมื่อ 24 เมษายนปีที่

แล้วที่จาการ์ตา แต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ดำาเนินการตามนั้น

แม้แต่ข้อเดียว)

แต่ประโยคต่อมาของแถลงการณ์ มิน อ่อง หล่าย ก็

ย้ำาว่าการทำาตามฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียนนั้นจะต้อง 

“สอดคล้องกับ 5 ข้อของ Roadmap ของรัฐบาลทหารพม่า 

หรือ State Administration Council (SAC) ด้วย

เท่านั้นก็เห็นแล้วว่า มิน อ่อง หล่าย พร้อมจะ 

“เบี้ยว” ได้ตลอดเวลา

ด้านหนึ่งก็บอกว่าพร้อมจะอำานวยความสะดวกให้ทูต

พิเศษอาเซียนเข้ามาทำาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพม่า

อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าจะต้องคำานึงถึงสถานการณ์ในพม่า

พร้อมกันไปด้วย

ด้านหนึ่งบอกว่าพร้อมจะให้เดินทางฉันทามติ 5 ข้อของ

อาเซียน

อีกด้านหนึ่งก็บอกว่า 5 ข้อของอาเซียนต้องตรงกับ 5 

ข้อของรัฐบาลทหารพม่าด้วย

นั่นแปลว่าถ้าหากผู้นำาทหารพม่าเห็นว่าสิ่งที่อาเซียนขอ

ให้ทำาไม่ตรงกับที่ผู้กุมอำานาจพม่าไม่ต้องการ ก็จะมีข้ออ้างที่จะ

ไม่ทำาตามที่ประชาคมโลกต้องการ

และตีความได้อีกว่าสิ่งที่ประชาชนชาวเมียนมาเรียกร้อง

ต้องการก็ไม่มีความหมายอะไรเช่นกัน

มิน อ่อง หล่าย อ้างอีกตอนหนึ่งในคำาแถลงการณ์ร่วม

ว่าพม่าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของกัมพูชาว่ากระบวนการ

สันติภาพและสมานฉันท์แห่งชาติจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการ

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด้วย

“ดังนั้น พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย จึงให้ความมั่นใจ

ที่จะอำานวยความสะดวกสำาหรับการมาเยือนเมียนมาของทูต

พิเศษจากกัมพูชาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

องค์กรติดชาติพันธุ์ติดอาวุธ (EOAs) 

แต่ก็เสริมด้วยเงื่อนไขที่ว่า

“...ท้ังน้ี ให้พิจารณาสถานการณ์ในเมียนมาขณะน้ันๆ ด้วย”

ความหมายก็คือว่า ในท้ายที่สุดผู้นำาทหารพม่าจะเป็นคน

กำาหนดเองว่าปัจจัยที่จะให้ทูตพิเศษอาเซียนมาทำาหน้าที่ไกล่

เกลี่ยในพม่านั้นพร้อมเมื่อไหร่

ไม่มีการระบุว่าจะให้ทูตพิเศษคนนี้พบกับ อองซาน ซูจี 

หรือผู้นำาของฝ่าย “รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ” ที่เป็นรัฐบาล

คู่ขนานกับรัฐบาลทหารหรือไม่อย่างไร

อีกทั้งไม่รู้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ใดเข้าข่าย “ผู้มีส่วนได้

เสีย” อย่างไรหรือไม่

ภารกิจของ “ปรัก สุคน” รัฐมนตรีต่างประเทศ

กัมพูชาจึงหนักพอสมควร

เพราะสิ่งที่ต้องทำาทันทีคือการทำาความเข้าใจกับ

สมาชิกอาเซียนอื่นๆ ทั้งหลายว่าแนวทางต่อไปนี้ควรจะ

เป็นเช่นไร

แม้ ฮุน เซน คิดว่าตัวเองคือประธานอาเซียนปีนี้ จึง

มีอาณัติที่จะเดินเรื่องตามที่ตนเห็นสมควรในกรณีพม่า 

แต่ถ้าหาก ฮุน เซน ไม่สามารถทำาให้ มิน อ่อง หล่าย 

เปิดทางให้ทูตอาเซียนเข้าไปทำาหน้าที่ในพม่าได้ในกรอบ

เวลาใกล้ๆ นี้ ก็จะเกิดคำาถามว่า

ฮุน เซน ถูกมิน อ่อง หล่าย หลอกใช้เพื่อซื้อเวลาไป

อีกหรือไม่

จะว่าไปแล้วประเทศอาเซียนที่มีความระแวง

คลางแคลงผู้นำาทหารพม่า เช่น อินโดนีเซีย, มาเลเซียและ

สิงคโปร์ ก็ยังไม่เชื่อว่า มิน อ่อง หล่าย จะทำาอะไรตรงไป

ตรงมา

เพราะในแถลงการณ์ร่วมนั้นไม่ได้กำาหนดกรอบเวลา

ว่าอาเซียนจะเข้าไปทำาหน้าที่ตามที่ตกลงในฉันทามติ 5 ข้อ

ได้เมื่อไหร่ และมีกรอบการทำางานอย่างไร

อีกทั้งยังน่าสงสัยว่ากลุ่มต่างๆ ที่อยู่ตรงกันข้ามกับ 

มิน อ่อง หล่าย นั้นมีความไว้วางใจ ฮุน เซน มากน้อย

เพียงใด

ที่แน่ๆ คือกลุ่มที่คัดค้านรัฐประหารมาตลอดนั้นเชื่อ

ว่าการที่ ฮุน เซน ตัดสินใจบินไปหา มิน อ่อง หล่าย โดย

ไม่มีเงื่อนไขอะไรล่วงหน้าเลยนั้นเท่ากับเป็นสร้างความชอบ

ธรรมให้กับรัฐประหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ปีที่แล้วอย่าง

ชัดเจน

นั่นคืออุปสรรคที่สำาคัญที่สุดของการทำาให้เกิดบรรยา 

กาศแห่งการพูดจาระหว่างฝ่ายต่างๆ ในพม่า

อินโดฯ และมาเลเซียกับสิงคโปร์ที่เคยประกาศไม่

ยอมให้ มิน อ่อง หล่าย มาร่วมประชุมกับผู้นำาอาเซียนในปี

ที่ผ่านมาก็เป็นเพราะไม่ต้องการยื่น “ความชอบธรรม” ให้

กับการโค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

แต่วันนี้ ฮุน เซน เล่นบทพระเอกมาอุ้ม มิน อ่อง 

หล่าย อย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ ผู้นำาอาเซียนอื่นๆ 

คงต้องปิดประตูคุยกันแบบรัวๆ หลายๆ รอบ จึงจะเกิด 

“แนวทางร่วม” ของอาเซียนต่อพม่าแน่นอน

เป็นการทดสอบความยั่งยืนของ “วิถีแห่งอาเซียน” 

ครั้งสำาคัญอีกครั้งหนึ่งทีเดียว.

กาแฟดำ

ผ

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๑๓๕/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท ศตวรรษพลาสติก จํากัด โดยนางอรวรรณ ช� นมีเชาว ผูรับมอบอํานาจ โจทก ไดย� นฟอง 

บริษัท มิตราคม จํากัด ที่ ๑ บริษัท โซลาร ซินเนอรยี่ จํากัด ที่ ๒ นายชัยยุทธ เกียรติภิญโญ ที่ ๓ นางสาวปราณี 

จําเนียรวัฒนพันธุ ที่ ๔ นายกมลภูหรือบุญธรรม จําเนียรวัฒนพันธุ ที่ ๕ นายปการ เกียรติภิญโญ ที่ ๖ จําเลย วา

จําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๓๓,๗๘๔,๘๓๑.๒๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๔)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งหกเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมาย

เรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๕ ไมสามารถกระทําได

   จึงประกาศให นายกมลภูหรือบุญธรรม จําเนียรวัฒนพันธุ จําเลยที่ ๕ ทราบแทนการ สงหมายเรียกวา 

ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๕ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาว

และขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง             

     

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๑๐๓/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง สิบเอกอิทธิพล โรจจะณะ หรือสิบโทกิตต์ิดนัย 

ทัพพเดโชกิตติ์ ที่ ๑ จาสิบเอกหรือนายธวัชชัย จันทรัตน ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคํา

พิพากษา รวมจํานวน ๒,๐๓๖,๑๓๕.๕๕ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัว โดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ 

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให สิบเอกอิทธิพล โรจจะณะหรือสิบโทกิตติ์ดนัย ทัพพเดโชกิตติ์ จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการ

สงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตาม

กําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง    

                 

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

         ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ย่างกุ้ง • ศาลเมียนมามีคำาพิพากษาเมื่อวัน

จันทร์ว่า นางอองซาน ซูจี มีความผิดอาญา

อีก 3 ข้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการนำาเข้าและ

ครอบครองวิทยุสื่อสารอย่างผิดกฎหมายและ

ฝ่าฝืนกฎควบคุมโควิด-19 และตัดสินลงโทษ

จำาคุกนางเพิ่มอีก 4 ปี 

เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่ง

ข่าวท่ีรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการพิจารณาคดีน้ีเม่ือ                                                            

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ว่าศาลพิ                                           

เศษของรัฐบาลทหารเมียนมาในกรุงเนปยีดอมี

คำาพิพากษาคดีของนางอองซาน ซูจี ในวัน

เดียวกัน โดยตัดสินว่า อดีตผู้นำารัฐบาลพล 

เรือนวัย 76 ปีผู้นี้มีความผิด 2 ข้อหาตาม

กฎหมายส่งออกและนำาเข้า และตัดสินจำาคุก

นาง 2 ปี ฐานนำาเข้าและครอบครองวิทยุสื่อ 

สารโดยไม่ได้รับอนุญาต กับอีก 1 ปีฐานครอบ

ครองอุปกรณ์รบกวนสัญญาณ ทั้ง 2 ข้อหา

รับโทษจำาคุกพร้อมกัน 

นางซูจีถูกควบคุมตัวมาต้ังแต่ทหารก่อ

รัฐประหาร เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 เอก 

สารของตำารวจเผยว่า การตรวจค้นบ้านของ

นางท่ีกรุงเนปยีดอ พบวิทยุสื่อสารท่ีนำาเข้าอย่าง

ผิดกฎหมาย 6 เครื่อง

ในคำาพิพากษาเมื่อวันจันทร์ นางซูจียังมี

ความผิดตามกฎหมายจัดการภัยพิบัติ จากการฝ่า                                                                   

ฝืนกฎระเบียบควบคุมไวรัสโคโรนา และถูกตัด 

สินจำาคุก 2 ปี รวมโทษจำาคุกท้ังหมดเป็น 4 ปี

คำาพิพากษาล่าสุดเพ่ิมเติมจากคำาพิพากษา 

เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม ท่ีนางถูกตัดสินจำาคุก 4 ปี 

ในความผิดฐานยุยงปลุกป่ันและฝ่าฝืนกฎควบ                                                                 

คุมไวรัสโควิด-19 ระหว่างการหาเสียงเลือกต้ังปี 

2563 แต่ต่อมาพลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย 

อภัยโทษให้นางเหลือโทษจำาคุก 2 ปี โดยให้รับ

โทษด้วยการกักบริเวณท่ีบ้านในกรุงเนปยีดอ 

การพิจารณาคดีของนางซูจีไม่อนุญาต

ให้สื่อมวลชนเข้ารับฟัง และทนายความของ

นางถูกห้ามให้ข่าวหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ 

แต่เอเอฟพีกล่าวว่า พลตรีซอ มิน ตุน โฆษก

รัฐบาลทหารยืนยันว่า ศาลมีคำาพิพากษาและ

ตัดสินลงโทษจำาคุกนางซูจีเมื่อวันจันทร์ และ

นางจะยังคงถูกกักบริเวณท่ีบ้านต่อไประหว่างรอ

การพิจารณาคดีที่เหลือ 

นางซูจียังเผชิญข้อกล่าวหาอื่นๆ อีกกว่า 

10 คดี รวมถึงข้อหาเก่ียวกับการคอร์รัปชัน

หลายข้อหา ซึ่งแต่ละข้อหามีโทษจำาคุก 15 ปี 

และข้อหาละเมิดกฎหมายความลับทางราช 

การ โทษจำาคุกสูงสุดรวมท้ังหมดมากกว่า 100 

ปี นางซูจีปฏิเสธทุกข้อหา

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีท่ีผ่านมา นางซูจี

พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลชุดท่ีแล้วอีก 15 

คน รวมถึงประธานาธิบดีวิน มยิน ถูกต้ังข้อหา

เพ่ิมเติมเก่ียวกับการทุจริตเลือกต้ังในการเลือก

ต้ังท่ัวไปปี 2563 ซ่ึงพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ

ประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) ของนางซูจี ชนะ

อย่างถล่มทลาย แต่กองทัพกล่าวหาว่ามีการ

ทุจริตและใช้เป็นข้ออ้างในการก่อรัฐประหาร

คำาพิพากษาจำาคุกนางซูจีเมื่อเดือนธันวา 

คมเรียกเสียงประณามจากนานาชาติ ภายใน

เมียนมา ประชาชนแสดงออกถึงความโกรธด้วย

กลยุทธ์แบบเก่าคือการตีหม้อตีกระทะ

ก่อนหน้าคำาตัดสินเมื่อวันจันทร์ แมนนี 

หม่อง นักวิจัยของฮิวแมนไรต์วอตช์ กล่าวว่า 

คำาพิพากษาโทษนางซูจีเพ่ิมเติมจะย่ิงทำาให้ความ

ไม่พอใจทั่วเมียนมาทวีขึ้น คำาตัดสินลงโทษ

นางซูจีในคร้ังท่ีแล้วเคยก่อปฏิกิริยาในโซเชียลมี

เดียจากเมียนมาคึกคักที่สุดวันหนึ่ง 

“ทหารคำานวณว่าคดีน้ีเป็นกลยุทธ์สร้าง

หวาดกลัว แต่มันมีแต่จะทำาให้ประชาชนโกรธ

แค้นมากขึ้น” เธอกล่าวกับเอเอฟพี.

ออสเตรเลียติดโควิดสะสมเกิน 1 ล้านราย

ซิดนีย์ • รายงานรอยเตอร์กล่าวว่า ออสเตรเลียมีจำานวนผู้ติด

เชื้อโควิด-19 รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อวันจันทร์ที่ 10 

มกราคม มากกว่า 67,000 ราย ทำาให้จำานวนผู้ติดเชื้อสะสม 

1.04 ล้านราย ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อเกือบ 2 ปีก่อน 

มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อสะสม เป็นผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีสกอต มอร์ริสัน กล่าวที่

กรุงแคนเบอร์ราในวันเดียวกันว่า แม้มีการระบาดอย่างหนัก

ของสายพันธุ์ โอมิครอนในขณะนี้ แต่เราต้องก้าวผ่านไปให้

ได้ มีเพียง 2 ทางเลือกในขณะนี้คือ ก้าวผ่านไปหรือกลับมา

ใช้มาตรการล็อกดาวน์ แต่เราเลือกที่จะก้าวผ่าน มอร์ริสันมี

แผนที่จะเปลี่ยนกฎการกักตัว โดยจะอนุญาตให้ผู้ที่ทำางานการ

ผลิตและจัดจำาหน่ายอาหาร สามารถทำางานต่อไปได้ในกรณี

ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ โดยจะเสนอเรื่อง

นี้ให้กับผู้นำารัฐต่างๆ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีระดับชาติ

ในสัปดาห์นี้ เขาบอกด้วยว่าแม้ออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูง

ขึ้นมาก แต่ระบบสาธารณสุขยังรับมือได้ ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่

ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 3,500 ราย เพิ่มขึ้น

จากราว 2,000 ราย เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน จำานวนผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 ที่เสียชีวิตในออสเตรเลียอยู่ที่ 2,387 ราย ประชากร

ออสเตรเลียที่อายุมากกว่า 16 ปี ฉีดวัคซีน 2 โดสแล้ว 92%.

ไฟไหม้อพาร์ตเมนต์นิวยอร์กตาย 19 ราย

นิวยอร์ก • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้                                                                                                   

อาคารทวินพาร์คนอร์ทเวสต์ ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์สูง 19 ชั้น มี

ทั้งหมด 120 ห้องในเขตบร็องซ์ นครนิวยอร์ก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 

9 มกราคม ก่อนเวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 23.00 

น. วันเดียวกันตามเวลาไทย เพลิงลุกไหม้ที่ชั้น 2 และ 3 ของ

อาคาร แต่ควันไฟลามไปทั่วอาคาร มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 

ราย ในจำานวนนี้เป็นเด็ก 9 คน อีริก อดัมส์ นายกเทศมนตรี

นครนิวยอร์ก แถลงยืนยันว่า มีผู้เสียชีวิต 19 ราย และผู้ได้

รับบาดเจ็บ 63 ราย โดยหลายรายอาการหนัก ผู้อาศัยอยู่

ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมจากประเทศ

แกมเบียที่อพยพมาอยู่นิวยอร์ก แดเนียล ไนโกร ผู้บังคับการ

กรมดับเพลิงนิวยอร์ก เผยว่า ต้นเพลิงเกิดจากการขัดข้อง

ของเครื่องทำาความร้อนไฟฟ้าแบบพกพาที่อยู่ในห้องนอน เจ้า

หน้าที่ดับเพลิงพบผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกชั้นของอาคาร

และในปล่องบันได อาคารแห่งนี้ ไม่มีบันไดหนีไฟภายนอก

อาคาร
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จ่อยิงอดีต สว.ทหารดับคาวงเบียร์ 

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 9 ม.ค.65 

ตำารวจ สภ.เมืองสงขลารับแจ้งเกิดเหตุยิงกันตายที่หลังบ้านเลข 

ที่ 126/2 หมู่ 6 บ้านบ่อระกำา ต.พะวง อ.เมืองฯ จ.สงขลา หลังจาก 

พ.ต.อ.ภูวรา แก้วพารัตน์ ผกก.สภ.เมืองสงขลา และพนักงานสอบสวน

และตำารวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยตำารวจ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 และหน่วยกู้ภัยสว่างสงขลาร่วมใจ พบว่าจุด

เกิดเหตุอยู่บริเวณคอกเลี้ยงไก่ พบร่างจ่าสิบเอกเรวัต เรืองช่วย อายุ 

59 ปี อดีตสารวัตรทหารค่ายแห่งหนึ่งที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

นั่งเสียชีวิตหงายหลังอยู่บนม้านั่งหินอ่อน โดยถูกยิงด้วยอาวุธปืน 9 

มม.มาจากข้างหลัง 6 นัด กระสุนถูกบริเวณลำาคอและศีรษะจนทะลุ

เบ้าตา ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน 9 มม.ตกอยู่ จำานวน 

1 ปลอก หัวกระสุน 1 หัว จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และบนโต๊ะยังมีขวด

เบียร์ 3 ขวด แก้ว 4 ใบ พร้อมกับแกล้มที่เพิ่งดื่มกินกัน และขวดเบียร์

เปล่าวางอยู่ข้างโต๊ะอีกหลายขวด จากการสอบสวนพยานแวดล้อม

ทราบว่าคนยิงคือ นายประมุข จิตรจันทร์ หรือดำา ซึ่งมีบ้านพักอยู่ติด

กับที่เกิดเหตุ หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีแดง 

หมายเลขทะเบียน 960 ไม่ทราบหมวดอักษร หลบหนีไปทางหน้าวัด

บ่อระกำา และตำารวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามจับกุม 

เข้มขายเหล้าเกิน 3 ทุ่มจับร้าน-คนกิน

กรุงเทพฯ • วันที่ 10 ม.ค.65 ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก โฆษกกองบัญชาการตำารวจนครบาล 

(บช.น.) เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร สถาน

ประกอบการที่จำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนั้น สามารถจำาหน่าย

สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 21.00 น. จึงขอเน้นย้ำาให้ผู้

ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามคำาสั่งของประกาศเพื่อความ

ปลอดภัยของประชาชนในภาพรวมต่อไป ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒน

เจริญ รองโฆษกฯ เผยว่า ทางตำารวจเป็นเพียงหน่วยงานที่ปฏิบัติ

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยข้อกำาหนดที่ประกาศออกมา

ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มกราคม หลัง

จากที่ประกาศออกมาแล้ว ในแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด

ในฐานะประธานบริหารโรคติดต่อออกประกาศเพื่อให้สอดคล้อง

กับมติของ ศบค.และรัฐบาล โดยจะเน้นเป็นการปรับพื้นที่ควบคุม 

69 จังหวัด ส่วนพื้นที่การนำาร่องท่องเที่ยวยังคงไว้ที่ 8 จังหวัด 

และปรับเวลาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ 21.00 น. ซึ่งทาง

ตำารวจจะลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพื่อจับกุม

ร้านอาหารที่ฝ่าฝืน หรือไม่มีใบอนุญาต ตามที่ พ.ร.บ.ควบคุมโรค

ติดต่อ จะมีโทษทั้งจำาทั้งปรับ โดยในส่วนของผู้ประกอบการในพื้นที่

กรุงเทพมหานครที่ทำาผิดกฎหมาย จะมีโทษจำาคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 

แสนบาท ส่วนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง จะมีโทษ

ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คือจำาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

โดยหากพบความผิดที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดหรือคำาสั่งจังหวัด ทั้ง

ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการก็จะถูกดำาเนินคดีทั้งสองฝ่าย.

คลัสเตอร์ปีใหม่

และพบว่ารหัสพันธุกรรมท้ัง 25  ตัวอย่างบ่ง

ช้ีว่าเป็นสายพันธ์ุเดลตา ซ่ึงอาจปนเป้ือนสาร

พันธุกรรมของโอมิครอนเข้ามาระหว่างการ

ถอดรหัสพันธุกรรม แต่ย้ำาว่าข้อมูลดังกล่าวยัง

คงไม่ชัดเจน จึงอาจต้องใช้เวลาเก็บรวบรวม

ข้อมูลสักระยะ

“ขณะน้ียังไม่มีรายงานท่ีแน่ชัดเก่ียว

กับกรณีการพบเช้ือโควิด-19 กลายพันธ์ุเดล

ตาครอน จึงขอให้ประชาชนอย่าเพ่ิงตระหนก

ตกใจเกินไป  และขอให้ม่ันใจว่าหากเกิดสาย

พันธ์ุลูกผสมข้ึนจริง หน่วยงานทางการแพทย์

ของไทยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ตรวจพบได้แน่นอนไม่ว่าเป็นสายพันธ์ุไหน 

ขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังและป้องกัน

ตนเองตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่ง 

ครัดเช่นเดิม” นายธนกรกล่าว

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลของเดลตา

ครอนจากฐานข้อมูลโควิดโลกท่ีผู้เช่ียวชาญ

ไซปรัสส่งข้อมูลไป มีการถอดรหัสพันธุกรรม

พบว่าใน 24 ตัวอย่าง มีการกลายพันธ์ุท้ังใน

ส่วนท่ีเป็นเดลตาและโอมิครอนอยู่ด้วยกัน แต่

จากการตรวจเพ่ิมพบส่วนท่ีเป็นโอมิครอนมี

ความเหมือนกันหมด แต่ว่าส่วนท่ีเป็นเดลตามี

ความแตกต่างกันไป ซ่ึงสำาคัญมากเพราะหาก

เป็นสายพันธ์ุใหม่จริงๆ ต้องตรวจท้ังสองฟาก

เหมือนกัน ไม่ใช่ตรวจแล้วมีแค่ฟากเดียวท่ีแตก

ต่าง เพราะตอนน้ีเช้ือเดลตามีสายพันธ์ุย่อยถึง 

120 สายพันธ์ุ  เพราะฉะน้ันท่ีไซปรัส GISAID 

ยังจัดช้ันการค้นพบ 24 ตัวอย่างน้ีเป็นสายพันธ์ุ

เดลตา ไม่ใช่สายพันธ์ุใหม่แต่อย่างใด

“กรณีท่ีเกิดข้ึนโอกาสเกิดได้มากท่ีสุด

คือ เรื่องการปนเป้ือนในส่ิงส่งตรวจ คือติด

เช้ือเดลตา แต่ไปปนเป้ือนสารพันธุกรรม

ของเช้ือโอมิครอน  ทำาให้พบ 2 สายพันธ์ุใน

ตัวอย่างเดียวกัน อีกหน่ึงอย่างท่ีอาจเป็นไปได้

แต่ไม่มากคือ การติด 2 สายพันธ์ุในคนเดียว

ซ่ึงมีโอกาสน้อยมาก ฉะน้ันถ้าซ้ือหวยก็ฟันธง

ได้เลยว่าท่ีบอกว่าเป็นตัวใหม่ เป็นสายพันธ์ุ

ใหม่ หรือเป็นลูกผสมเป็นไฮบริดน้ัน โอกาสน่า

จะเป็นศูนย์เลยจากคาแรกเตอร์ท่ีเจอ แต่กรม

วิทย์ก็จะติดตามข้อมูลต่อไป” นพ.ศุภกิจกล่าว

90% ต่างชาติติดเช้ือโอมิครอน

สำาหรับการติดตามโอมิครอนมาเกือบ  

2 เดือน ขณะน้ีพบเช้ือโอมิครอน 5,397 ราย ใน

วันก่อนหน้าพบอีก 715 รายครบทุกเขตสุขภาพ 

ครอบคลุม 71 จังหวัด มีเพียง 6 จังหวัดท่ีไม่มี

รายงาน คือ น่าน, ตาก, ชัยนาท, อ่างทอง, พังงา 

และนราธิวาส ส่วน 10 จังหวัดท่ีพบโอมิครอน

เกิน 100 ราย คือ กทม. 1,820 ราย ติดในประเทศ  

270 ราย, ชลบุรี 521 ราย ติดในประเทศ  

295 ราย, ภูเก็ต 288 ราย ติดในประเทศ 

17 ราย, กาฬสินธ์ุ 249 ราย ติดในประเทศ 

247 ราย, ร้อยเอ็ด 237 ราย ติดในประเทศ 

237 ราย, สมุทรปราการ 222 ราย ติดใน

ประเทศ 27 ราย, สุราษฎร์ธานี 199  ราย ติด

ในประเทศ 19 ราย, มหาสารคาม 163 ราย 

ติดในประเทศ  163 ราย, อุดรธานี 149 ราย 

ติดในประเทศ 149 ราย และขอนแก่น 136 

ราย ติดในประเทศ 136 ราย  

“ผู้ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว

ตรวจพบเช้ือน้ัน 90% เป็นโอมิครอน ส่วน

ท่ีติดในประเทศราว 58 % น้ันเป็นการตรวจ

ในกลุ่มเส่ียงสูงท่ีสัมผัสผู้ติดเช้ือ ซ่ึงอาจสูงเกิน

จริง จึงได้มอบหมายศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์ท้ัง 15 แห่งท่ัวประเทศปรับการตรวจ

ด้วยการสุ่มตรวจสายพันธ์ุสัปดาห์ละ 140 

ตัวอย่าง เพื่อให้ได้สัดส่วนสถานการณ์โอมิ 

ครอนจริง” นพ.ศุภกิจกล่าว และว่า กรมวิทย์

ยังได้สุ่มทดสอบชุดตรวจ ATK  พบว่าท้ังหมด

สามารถตรวจจับเช้ือโอมิครอนได้ แต่ไม่มีชุด

ตรวจ ATK  ท่ีตรวจโอมิครอนได้เฉพาะ ถ้ามี

การโฆษณาว่าตรวจโอมิครอนได้ก็เป็นของเก๊

ส่วน พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำานวย

การสำานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะ

ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงสถานการณ์

การแพร่ระบาดโควิด-19 ในไทยว่า พบผู้

ติดเชื้อรายใหม่ 7,926 ราย ทำาให้มียอดผู้

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

2,277,476 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 3,612 

ราย ทำาให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 

2563 จำานวน 2,197,479 ราย อยู่ระหว่าง

รักษา 58,159 ราย อาการหนัก 495 ราย 

ใส่ท่อช่วยหายใจ 115 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น  

13  ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 9 ราย ทำาให้

มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี  2563 จำานวน 

21,838 ราย ส่วนยอดผู้ได้รับวัคซีนของไทย

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 

138,885 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่

วันที่ 28 ก.พ.64 ทั้งสิ้น 106,475,122 โดส 

พญ.สุมนีกล่าวอีกว่า เมื่อวันท่ี 9 ม.ค.มี

การตรวจหาเช้ือแบบ  ATK จำานวน 52,329 

ราย พบผลเป็นบวก 1,262 ราย มีแนวโน้มสูง

ข้ึน ขณะท่ีกรมวิทย์ได้ให้ข้อมูลว่าจากการสุ่ม

ตรวจจำาแนกสายพันธ์ุท่ีเฝ้าระวังต้ังแต่เดือน 

พ.ย.64-9 ม.ค.65 พบผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่ยังเป็น

สายพันธ์ุเดลตาอยู่ท่ี 64.71% และโอมิครอน 

5,397 ราย  คิดเป็น 35.17% กระจายตัวไป

แล้วเกือบท่ัวประเทศ 71 จังหวัด  แต่หากดู

เฉพาะสัปดาห์ล่าสุดระหว่างวันท่ี 2-8 ม.ค. พบ

เป็นโอมิครอนถึง 70.3% และเดลตา 29.7%

คาดปลาย ก.พ.ติดวันละ 3 หมื่น  

พญ.สุมนีกล่าวว่า สำาหรับ 10 จังหวัด

ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่ 9  ม.ค. ได้แก่ ชลบุรี 

767 ราย, สมุทรปราการ 693 ราย, กทม.  

534 ราย, ภูเก็ต 513 ราย, อุบลราชธานี 383 

ราย, นนทบุรี  261 ราย, นครศรีธรรมราช 

227 ราย, ขอนแก่น 203 ราย,  เชียงใหม่ 200 

ราย และอุดรธานี 182 ราย โดยมีจังหวัดที่

ผู้ติดเชื้อเกิน 100 รายใน 18 จังหวัด ส่วน

ใหญ่เป็นพื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) พื้นที่

เศรษฐกิจ จังหวัดเหล่านั้นจึงต้องเข้มข้น

มาตรการให้มากขึ้น  ขณะเดียวกันยังพบ

คลัสเตอร์ใหม่ๆ หลายแห่ง โดยเฉพาะร้าน

อาหารกึ่งสถานบันเทิงที่ ไม่ทำาตามมาตรการ

ป้องกันโควิด-19 ทำาให้มีการกระจายเชื้อไป

ยังชุมชนและครอบครัว รวมทั้งคลัสเตอร์การ

สังสรรค์จากเทศกาลปีใหม่ ซึ่งปัจจัยสำาคัญมา

จากการรวมตัวกันของคนที่หนาแน่นในพื้นที่

ที่อากาศถ่ายเทไม่ดี  

“สถานการณ์ปัจจุบันผู้ติดเชื้ออยู่

ในทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ กรณี

ประชาชนส่วนใหญ่ย่อหย่อนไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันตัวเองครอบจักรวาล หาก

เป็นเช่นนี้ต่อไปอัตราผู้ติดเชื้อช่วงปลาย

เดือน ม.ค.จะไปแตะที่วันละ 2 หมื่นราย 

และปลายเดือน ก.พ.จะไปแตะที่วันละ 3  

หมื่นราย ขณะที่การคาดการณ์การเสียชีวิต 

สถานการณ์จริงในปัจจุบันยังต่ำาสอดคล้อง

กับสถานการณ์ โลก เนื่องจากประชาชนส่วน

ใหญ่ได้รับวัคซีนแล้ว” 

พญ.สุมนียืนยันว่า แนวโน้มผู้ป่วย

ท่ีสูงข้ึนในระลอกมกราคมปี  2565 ศบค.

และ สธ.ได้เตรียมยกระดับการจัดการเอา

ไว้แล้ว จะต่างจากการระบาดหนักในช่วง

ระลอก เม.ย.64 เพราะขณะน้ันประชาชน

คนไทยยังได้รับวัคซีนไม่ครอบคลุม และตอน

ท่ีมีจำานวนผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ กลุ่มเส่ียง

ท่ีเป็นผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำาตัวก็มี

จำานวนมาก  และช่วงน้ันเราเพ่ิงเร่ิมทำาระบบ

การกักตัวรักษาท่ีบ้าน (HI) และการดูแลรักษา

ในชุมชน (CI) แต่ตอนน้ีไม่เหมือนกับตอนน้ัน

แล้ว เพราะเรายกระดับเตรียมพร้อมในการ

เปิดการให้บริการแบบ HI และ CI  

“จังหวัดท่ีต้องเตรียมความพร้อม

อย่างมากคือ จังหวัดท่ีติดเช้ือจำานวนมาก 10 

อันดับแรก และเป็นจังหวัดท่ีมีจำานวนผู้ติด

เช้ือมากกว่าหลักร้อย และจังหวัดนำาร่องการ

ท่องเท่ียวต้องเตรียมพร้อม ได้มีการเตรียม

การทำาแนวทางคือ หากมีผลตรวจ ATK เป็น

บวกคือติด แต่มีอาการน้อยให้ติดต่อท่ีโทร.

1330 หรือไลน์ @สปสช. แต่ถ้าในต่างจังหวัด

ให้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของจังหวัดหรืออำาเภอ

น้ันๆ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาท่ีบ้านหรือใน

ชุมชน” พญ.สุมนีกล่าว

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด 

สธ.แถลงว่า สถานการณ์การระบาดของ

โรคโควิด-19 ทั้งโลกและไทยนั้น แม้ติดเชื้อ

มากขึ้นแต่การเสียชีวิตลดลง เป็นการบอก

ว่าโรคอาจติดง่าย แต่ความอันตรายถึงกับ

เสียชีวิตได้ลดความรุนแรงลงมาก ส่วนการ

คาดการณ์ใน 3 ฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นตาม

มาตรการต่างๆ นั้น พบว่าขณะนี้การแพร่โรค

ค่อนข้างขึ้นมาเร็ว เป็นไปตามเส้นสีเทา คือ

พบติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 15,000-30,000 ราย 

ซึ่งหากมาตรการที่เรามีอยู่ได้รับความร่วมมือ

จากทุกฝ่ายอย่างดีก็จะควบคุมโรคได้ดี ทั้งนี้ 

สธ. พยายามกดการติดเชื้อให้ลงไปตามลำาดับ 

ขณะเดียวกันการคาดการณ์ผู้เสียชีวิตกรณี

ที่ควบคุมไม่ดี ติดเชื้อมาก อัตราเสียชีวิตก็

จะอยู่ในเส้นสีเทา หรือเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ  

100-180 ราย ซึ่งขณะนี้จำานวนผู้เสียชีวิตอยู่

ต่ำากว่าเส้นสีเขียวเล็กน้อย เฉลี่ยวันละ 20- 

60 ราย ถือว่าอัตราลดลง

อ่านต่อหน้า 16

กรุงเทพฯ • วันที่ 10 ม.ค.2565 

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร.  ในฐานะผู้อำานวยการ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ 

PCT, พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหา 

ยานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง 

ผอ.ฯ, พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน  

ผบช.ทท. และ พล.ต.ต.ไตรรงค์ 

ผิวพรรณ รอง ผบช.น. ร่วมแถลง

ผลการจับกุมเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ 

“บ้าน M” และเครือข่ายค้าอาวุธ

ปืนผิดกฎหมาย

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าว

ว่า พล.ต.ต.ไตรรงค์ รอง ผบช.น. 

หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 4 สืบสวน

จนทราบว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64 

เวลาประมาณ 18.00 น. กลุ่มผู้เสีย

หายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์

ต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจให้ดำาเนินคดี

กับ น.ส.วัชรา (สงวนนามสกุล) ผู้

ต้องหาซึ่งมีภูมิลำาเนาอยู่ที่จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยมีพฤติการณ์ชักชวน

ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาระดมทุน

เล่นแชร์ โดยการเปิด Facebook 

และกลุ่มไลน์ชื่อ “CM Gold” 

และ “บ้านแชร์ M” แล้วหลอก

ให้ประชาชนที่หลงเชื่อเข้ามาเล่น

แชร์ โดยปกปิดวิธีการเล่น อ้างว่า

มีการเปียแชร์ รวมถึงการจะจ่าย

ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ย

ที่สถาบันการเงินพึงจ่ายได้ 

แต่กลับนำาเงินดังกล่าว

มาหมุนจ่ายให้กับสมาชิกรายอื่น 

และไม่ได้มีการเปียแชร์หรือจ่าย

ดอกเบี้ยจริง ทำาให้มีประชาชน

เสียหายหลงเชื่อจ่ายดอกด้วยหวัง

ว่าจะได้เปียแชร์ในรอบต่อไป แต่

ต่อมาเมื่อถึงกำาหนดจ่ายเงินให้

สมาชิกได้ปิดกลุ่มแล้วหลบหนีไป

กรณีดังกล่าวผู้เสียหายได้

เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

เจ้าหน้าที่ตำารวจและเจ้าหน้าที่

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 

โดยเบื้องต้นพบว่ามีเหยื่อที่หลง

เชื่อสมัครเล่นแชร์ดังกล่าวกว่า 

300 ราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอ

อนุมัติหมายจับต่อศาลอาญา

กรุงเทพใต้ ในความผิดฐาน “ฉ้อ 

โกงประชาชน และกู้ยืมเงินที่

เป็นการฉ้อโกงประชาชน” 

สามารถจับกุมนางสาว 

วัชรา ผู้ต้องหา ได้ที่บ้านเอื้อ

อาทร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน 

สมุทรสาคร ทั้งนี้ ได้มีผู้เสียหาย

กว่า 50 รายมายืนยันตัวผู้กระทำา

ความผิด และเรียกร้องค่าเสีย

หายมูลค่ากว่า 10,000,000 บาท.

ทลายแก๊งแชร์ลูกโซ่บ้านMเสียหาย10ล.

พังงา • เมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2565 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา ผู้

สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มชาวบ้าน

กว่า 100 คน จากพื้นที่ ม.6 บ้านหิน

สามก้อน ม.2 บ้านถ้ำา และ ม.8 บ้าน

จีน ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

ได้รวมตัวกันเดินถือป้ายข้อความ

คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงาน

บรรจุแก๊สในพื้นที่ ม.6 บ้านหินสาม

ก้อน ซึ่งได้มีการนำาเครื่องจักรเข้า

มาปรับพื้นที่ขุดดิน ถมดิน เตรียม

การก่อสร้างโครงการ โดยที่ชาว

บ้านในพื้นที่ ไม่เคยรับรู้มาก่อน 

ทำาให้เกิดความหวั่นวิตกกับชาว

บ้านในพื้นที่และใกล้เคียง โดย

เฉพาะคนที่มีบ้านอยู่ใกล้กับสถาน

ที่ตั้งโรงงาน จึงมีการคัดค้านจาก

ชาวบ้านในพื้นที่ ก่อนเดินทางไป

ยื่นหนังสือต่อนายอำาเภอตะกั่วทุ่ง 

และเดินทางมายื่นต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัดพังงาและ ส.ส.พังงา ซึ่ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้รับ

หนังสือและรับฟังข้อเสนอของชาว

บ้าน พร้อมกับยืนยันว่าขณะนี้ทาง

จังหวัดพังงายังไม่มีการอนุญาตให้

จัดสร้างโรงงานดังกล่าว และทาง

อำาเภอตะกั่วทุ่งจะมีการจัดประชุม

รับฟังจากทุกฝ่ายภายในวันที่ 13 

มกราคมนี้ ซึ่งถ้าหากชาวบ้านใน

พื้นที่ไม่ต้องการก็สร้างไม่ได้ ทำาให้

ชาวบ้านดีใจพร้อมปรบมือแสดง

ความขอบคุณ ก่อนจะแยกย้าย

เดินทางกลับบ้านด้วยความสงบ

เรียบร้อย

นายปราโมทย์ สวัสดิ์รักษา 

ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ชาวบ้าน

ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้าง

โรงงานบรรจุแก๊สในพื้นที่อีก 1 

โรงงาน ซึ่งจู่ๆ ก็มีการนำาเครื่องจักร

เข้ามาปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง 

โดยที่คนในพื้นที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน 

เพราะแค่มี โรงงานเดิมก็สร้าง

ปัญหาให้กับชุมชนอยู่แล้ว ถ้าหาก

ทางราชการอนุญาตให้สร้างได้ 

ชาวบ้านจะรวมตัวยกระดับการ

ประท้วงคัดค้านให้ถึงที่สุดต่อไป.

ชาวพังงาสุดทน

บุกศาลากลาง

ค้านโรงอัดแก๊ส

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๑๓๙/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายพูลสุข เอกัตต ผูรับมอบอํานาจ 

โจทก ไดย� นฟอง นางกันจชกานตหรือโสภิศ พงษจันทรหรือกมลรักษ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม

คําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๑๘๑,๓๖๒.๔๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและ

ตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไม

สามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางกันจชกานตหรือโสภิศ พงษจันทรหรือกมลรักษ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา 

ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาว

และขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง             

     

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

               เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๕๓๒/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายวิโรจน อยูสําราญ ผูรับมอบ

อํานาจ โจทก ย� นฟอง วาที่รอยตํารวจเอกหรือรอยตํารวจโทณปภัชหรือพิสิษฐศักดิ์ ฟลอสตราโต นวธนาภิคุปต 

หรือแจงไพร หรือวาที่ ร.ต.อ. ภัทรพล เศรษฐาภิภักดิ์ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ ตามคําพิพากษา

รวมจํานวน ๒,๙๐๘,๒๔๒.๙๖ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอ

สันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลย

เด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให วาที่รอยตํารวจเอกหรือรอยตํารวจโทณปภัชหรือพิสิษฐศักดิ์ ฟลอสตราโต นวธนาภิคุปต

หรือแจงไพร หรือวาที่ ร.ต.อ. ภัทรพล เศรษฐาภิภักดิ์ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

      ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT เข้า

จับกุมหนุ่มขายปืนเถื่อนออนไลน์

ผ่านแอป QB Thailand มีหมาย

จับคดีอาวุธปืนอีก 2 หมาย ยึด

ของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์  

6 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน

และอุปกรณ์ผลิตหลายรายการ

ที่สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2565 

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 

รอง ผบ.ตร.  ในฐานะผู้อำานวยการ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ 

PCT พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา  

เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./

รอง ผอ.ฯ, พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน 

ผบช.ทท. และ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิว

พรรณ รอง ผบช.น. ร่วมกันแถลง

ผลการจับกุมนายกฤษดา (สงวน

นามสกุล) ที่ลักลอบจำาหน่ายอาวุธ

ปืนผ่านทางออนไลน์

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เผยว่า 

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.65 เวลาประมาณ 

15.30 น. เจ้าหน้าที่ตำารวจ PCT 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำารวจนครบาล 

สืบสวนทราบว่านายกฤษดามี

รวบหนุ่มขายปืนเถื่อนออนไลน์

พฤติการณ์ลักลอบจำาหน่ายอาวุธ

ปืนทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเค

ชันไลน์ชื่อ “QB Thailand” และ 

“เศษเหล็กกิโลละแสน” เพื่อชัก 

ชวนให้ผู้สนใจเข้าซื้อขายอาวุธ

ปืนและเครื่องกระสุนปืน และจัด

ส่งสินค้าอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่าน

ทางบริษัทขนส่งเอกชน 

เจ้าหน้าที่ตำารวจ PCT และ

นครบาลได้รวบรวมพยานหลัก

ฐานเข้าทำาการตรวจค้นบ้านเลข 

ที่ 42/50 ซ.หมู่บ้านจามจุรี ต.ราชา

เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนจริง

และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ จำานวน 

6 กระบอก เครื่องกระสุนปืน

จำานวนมาก ตลอดจนอุปกรณ์ใน

การผลิตปืนกว่า 17 รายการ

“หลังการจับกุมยังพบว่า

ผู้ต้องหารายนี้เป็นบุคคลเดียวกัน

กับคนร้ายที่เมื่อปี 63 ขณะมี

ภูมิลำาเนาอยู่ที่หนองบัวลำาภู ได้

ก่อเหตุขับรถยนต์หรูแหกด่าน

เคอร์ฟิวเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.เมือง

หนองบัวลำาภู จนรถได้เสียหลักชน

แบริเออร์ข้างทางทำาให้ไม่สามารถ

ไปต่อได้ แต่คนร้ายได้ทิ้งรถหลบหนี 

ต่อมาตรวจสอบพบอาวุธปืนขนาด 

9 มม.พร้อมเครื่องกระสุนในรถคัน

เกิดเหตุ ส่วนรถยนต์คันดังกล่าว

เป็นรถยนต์สวมทะเบียนปลอม”

นอกจากนี้ตรวจสอบพบว่า

ยังมีหมายจับของศาลจังหวัดเลย  

ที่ 82/2563 ลง 27 เม.ย.63 ในความ

ผิดฐาน “มีอาวุธปืนผิดมือ และพก

พาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

และหมายจับของศาลจังหวัดหนอง 

บัวลำาภู ที่ จ.115/64 ลง 16 ส.ค.64 

ในความผิดฐานเดียวกัน

ผอ. PCT ยังเผยอีกว่า ใน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ยังมีการหลอกลวง

ประชาชนโดยใช้ Social Media 

เป็นจำานวนมาก ทั้งนี้ ความผิด

เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนถือ

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงิน หลังจากนี้จะได้แจ้ง ปปง.

ให้ตรวจสอบเพื่อยึดทรัพย์สินของ

ผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

ดำาเนินคดีฐานฟอกเงินต่อไป.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

คลัสเตอร์

ครองเตียงสีเขียวเพิ่มพรวด

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี

กรมการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้เตียงทั่ว

ประเทศมีจำานวน 178,139 เตียง เมื่อวัน

ที่ 9 ม.ค.พบอัตราการครองเตียงเพิ่มขึ้นทั่ว

ประเทศเป็น 22.7% จากเดิมวันที่  31 ธ.ค.

64 อยู่ที่ 11% โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ มี

อัตราครองเตียงล่าสุดอยู่ที่ 30.7% และพบ

ว่าเตียงระดับ 2 (สีเหลือง) และระดับ 3 (สี

แดง) มีอัตราครองเตียงลดลง โดยวันที่ 31 

ธ.ค.อัตราครองเตียงสีเหลืองทั่วประเทศอยู่

ที่ 6.4% ส่วนวันที่ 9 ม.ค.65 ลดลงมาเหลือ 

3.2% ส่วนเตียงสีแดงอัตราครองเตียงลดลง

เหลือ 4.3% แต่พบว่าอัตราครองเตียงระดับ 

1 (สีเขียว) เพิ่มขึ้นทั่วประเทศอยู่ที่ 34.1%

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้

กำาชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม โดย

เฉพาะด้านสาธารณสุขที่ต้องรองรับจำานวน

ผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโอ

มิครอน และได้สั่งให้ตรวจเชื้อแบบเชิงรุก 

เพื่อเร่งแยกผู้ป่วย โดยล่าสุด สธ.ได้ร่วม

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตรวจโควิด-19 

เชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อ

สนับสนุน กทม. โดยใช้ชุดตรวจ ATK รู้ผล

ใน 30 นาที ซึ่งหากปรากฏว่าผลตรวจเป็น

บวกหรือติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษา

ที่บ้านหรือในระบบชุมชน หากอาการแย่ลงก็

จะส่งเข้ารักษาใน รพ.ทันที โดยตั้งเป้าตรวจ

วันละ 1,000 ราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-21 

ม.ค. และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ 

(พณ.) ติดตามควบคุมราคาการจำาหน่าย ATK  

อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้น

ราคาก็ให้ดำาเนินการตามกฎหมาย   

ขณะที่ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง                                                                  

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ได้ ให้ สธ.กำาชับโรงพยาบาลทุกแห่งทั้ง

รัฐและเอกชนอย่าปฏิเสธการรับผู้ป่วยเข้า

รักษา หากเกิดกรณีผู้ป่วยเต็มให้ประสานงาน

ส่งต่อผู้ป่วยให้เร็วที่สุด โดยนายกฯ มีความ

กังวลต่อกรณีที่มีการปฏิเสธไม่รับเด็กเข้า

รักษา เนื่องจากเด็กมีภูมิคุ้มกันน้อยเพราะยัง

ไม่ได้รับวัคซีนเหมือนผู้ ใหญ่ นอกจากนี้นา

ยกฯ ยังกำาชับให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่เชี่ยวชาญ

การดูแลรักษาโรคเด็ก ให้เตรียมการพร้อม

เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิดเด็กทุกกลุ่ม 

ทุกระดับอาการ และเป็นหน่วยงานหลักใน

การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยเด็ก

แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า สธ.ได้เตรียม

ความพร้อมทั้งสถานพยาบาล ยา เวชภัณฑ์

ไว้รองรับ สำาหรับเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้

ยังไม่พบปัญหาขาดแคลน และมีการติดตาม

ต่อเนื่อง ส่วนกรณีชุดตรวจ ATK ขาดตลาด 

ได้มอบนโยบายให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) 

เร่งจัดหาเพิ่มให้มากที่สุด ด้วยวิธีการประมูล

เนื่องจากจะได้ราคาที่ดีกว่า และขายที่ราคา

ต้นทุนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน. 

 

‘ช่อ’ ปัด ‘ทอน’

 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 และตนได้รับวัคซีนเมื่อ

วันที่ 3 ก.ค.64 หากดูจากสถิติที่รวบรวมโดย

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ณ วันที่ 15 ก.ค.

64 ระบุว่า ในจำานวนประชาชนทั้งหมดที่ได้

รับวัคซีน 50% เป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่

เสี่ยง ตามด้วยผู้สูงอายุ 20% และคนกลุ่ม 7 

โรคเสี่ยง 7% ส่วนสถิติรายจังหวัด ประชาชน

ในกรุงเทพฯ ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 45% 

ขณะที่สมุทรปราการฉีดไป 24% เพราะ

ฉะนั้นคนที่ฉีดวัคซีนในเดือน ก.ค.จึงเป็นส่วน

หนึ่งของประชาชนกลุ่มใหญ่ที่รับวัคซีนตาม

นโยบายของรัฐบาล จะเรียกว่าเป็นวีไอพีหรือ

แซงคิวใครไม่ได้

ส่วนประเด็นที่ถูกนำาไปทำาให้เข้าใจผิด

มากที่สุดว่า นายธนาธรวิจารณ์วัคซีนแอส 

ตร้าฯ แล้วทำาไมถึงไปฉีดแอสตร้าฯ โฆษก

คณะก้าวหน้าแจงว่า นายธนาธรเป็นคนแรก

ที่บอกว่าวัคซีนคือทางออกเดียวของวิกฤต

โควิด ประชาชนต้องได้วัคซีนเร็วที่สุดและ

คุณภาพดีที่สุด ไม่เคยมีสักคำาเดียวที่บอกว่า

วัคซีนไม่ดี หรือไม่ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน 

การที่นายธนาธรออกมาทักท้วงการบริหาร

วัคซีนของรัฐบาล เพราะเชื่อว่าการแทงม้า

ตัวเดียวเสี่ยงกับแอสตร้าเซนเนก้ายี่ห้อเดียว 

ทำาให้ประชาชนเสี่ยงเกินไป ได้วัคซีนช้าเกิน

ไป และในวันนี้เวลาก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่นาย

ธนาธรพูดเป็นจริง กว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีน 

mRNA ก็ปลายปี  2564 ทำาให้ไทยสูญเสีย

โอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาล ฟื้นตัวตาม

ประเทศอื่นไม่ทัน ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แวว

ว่าการบริโภคใช้จ่ายในประเทศและการท่อง

เที่ยวจะกลับมาสู่ภาวะปกติ

น.ส.พรรณิการ์กล่าวแสดงความกังวล

ถึงการปล่อยข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอ

พร้อม ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งตน

และนายธนาธร รวมถึงเพื่อน ส.ส.พรรคก้าว

ไกล เพื่อหวังผลทางการเมือง รวมถึงก่อน

หน้านี้ที่มีการเปิดเผยข้อมูลจาก ตม.ถึงการ

เดินทางเข้าออกประเทศของนายธนาธรและ

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ว่าการเปิดข้อมูล

เหล่านี้ทำาอย่างเป็นระบบผ่านขบวนการไอ

โอและสื่อมวลชนบางกลุ่ม ข้อมูลจะออกมา

ไม่ได้เลยหากรัฐไม่ใช่ผู้ปล่อย หมายความว่า

ข้อมูลส่วนตัวของคนไทยในมือรัฐไม่ปลอดภัย

เลย วันใดรัฐมองว่าคนไหนเป็นศัตรู ก็พร้อม

เอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยเพื่อทำาลายความ

น่าเชื่อถือของบุคคลนั้น 

“เรื่องนี้นอกจากจะผิดกฎหมายอย่าง

ชัดเจน ยังอยากให้ประชาชนช่วยกันถาม

กลับไปยังรัฐบาลว่า ในช่วงเวลาที่ประเทศ

เผชิญปัญหารุมเร้ารอบด้านเช่นนี้ ควรหรือ

ที่รัฐบาลจะหมกมุ่นใช้ทรัพยากรรัฐไปกับ

การใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง และขอให้

ประชาชนใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษในการ

เสพข่าวจากสื่อกลุ่มนี้ ที่บิดเบือนใส่ร้ายคน

ของคณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลซ้ำาๆ 

ซากๆ มาโดยตลอด” น.ส.พรรณิการ์กล่าว

ด้านนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต

หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และหัวหน้าคณะ

ก้าวหน้า โพสต์ เฟซบุ๊กเช่นกันแต่ ไม่ ได้

ชี้แจงเรื่องการฉีดวัคซีน กลับเป็นเรื่อง “10 

สถานการณ์น่าจับตาเมื่อโลกปรับ-การเมือง

เปลี่ยน”

นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือพุทธะ

อิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จังหวัด

นครปฐม โพสต์เฟซบุ๊ก “หลวงปู่พุทธะอิสระ 

(Buddha  Isara)” เรื่อง “อย่าคบคนพาล พาล

พาไปหาผิด” ระบุว่า “พอตอบปัญหากรณีมี

ผู้ถามเข้ามาว่า นายธนาธรแอบไปฉีดวัคซีน

ตอน 1 ทุ่ม  ซึ่งเป็นโควตาของคนแก่ พวก

สามกีบก็ทนรับฟังความจริงไม่ได้ ถึงขนาดยก

เอาประเด็นการหาเสียงของพลังประชารัฐ 

เรื่องการยกเลิกรถเมล์ให้ได้ภายในปี 65 มาตี

รวน ทำาให้นึกถึงลักษณะของคนพาล

คนพาลจะไม่ชอบฟังเรื่องผิดพลาด 

เลวร้าย ของตนเองและพวก คนพาลมักมี

ปกติที่จะบิดพลิ้ว ชอบหยิบยกเรื่องที่ไม่เกี่ยว

กับความผิดพลาดของตัวเองและพวกมาก

ลบเกลื่อนหักล้าง เหมือนชี้ให้ดูหมา คนพาล

ก็หยิบเอาเรื่องควายมาหักล้าง คนพาลไม่

ชอบรับฟังหรือรับรู้เรื่องจริง เพราะมันจะ

เสียบแทงแสลงหู คนพาลชอบฟัง ชอบรับรู้

แต่เรื่องที่ตนเองอยากฟัง เพราะระรื่นหู ทั้ง

ที่มันมีแต่เรื่องเท็จ คนพาลมักมีปกติชอบใช้

อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล คนพาลมักจะไม่รู้

เหตุ ไม่รู้ผล รู้แต่ว่านี่คือสิ่งที่ตนชมชอบ                    

เหล่าน้ีคือลักษณะของคนพาลท่ีอยู่ใน

ข้อมโนทุจริต เรียกว่าเห็นผิดจากทำานองคลอง

ธรรม และขออธิบายให้เข้าใจว่า ท่ีชาวบ้าน

เขาสงสัยต่อพฤติกรรมการเบียดบังเอาวัคซีน

ของคนแก่มาฉีดในเวลา 1 ทุ่มของนายธนาธร

น้ัน มันคือพฤติกรรมการฉ้อฉล ตลบตะแลง 

เอาเปรียบคนแก่อย่างชัดเจน คนเขาก็เลย

สงสัยกันว่า น่ีหรือหัวหน้าแนวคิดท่ีจะทำาการ

เมืองยุคใหม่ ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ่านมา ทอนก็

ก่นด่าการเมืองยุคเก่าว่า บ้าอำานาจ เผด็จการ 

อภิสิทธ์ิชน เอาเปรียบประชาชน แต่พอทอน

มีคนเชียร์เข้าหน่อย ก็ดันมาเอาเปรียบคนแก่ 

ด้วยพฤติกรรมท่ีฉ้อฉลเสียแล้ว เช่นน้ีชาวบ้าน

เขาก็มีสิทธ์ิสงสัยล่ะซิ”.

ตั้ง กก.สอบ

คำาสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคำาสั่งดังกล่าวแต่ง

ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน

เรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้                                                 

1.นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรม

ปศุสัตว์ เป็นประธาน 2.น.ส.เยาวนิตย์ บุรี

รักษา เลขานุการกรมสำานักงานเลขานุการ

กรม เป็นกรรมการ 3.นายพฤศจิ เนื่อง

จำานงค์ นิติกรปฏิบัติการ สำานักกฎหมาย เป็น

กรรมการและเลขานุการ

ที่สำานักงาน ป.ป.ช. นายศรีสุวรรณ 

จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำาร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอ

ให้ไต่สวน สอบสวนเอาผิดอธิบดีกรมปศุสัตว์, 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณี

ปล่อยให้หมูและไข่แพง โดยมีนายพิศิษฐ์ 

พัฒนกิจจำารูญ ผู้อำานวยการสำานักสืบสวน

และกิจการพิเศษเป็นผู้รับหนังสือ

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า ถือเป็นข้อ

กล่าวหาในฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือกระทำา

ความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือจงใจ

ปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำานาจขัดต่อบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยเฉพาะ

การปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของเชื้ออหิ

วาต์แอฟริกาในหมู หรือ ASF จากการยืนยัน

ของนักวิชาการและสมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ต่าง

ยืนยันตรงกันว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (African Swine 

Fever: ASF) มากว่า 3 ปีแล้ว 

“แต่ทว่าอธิบดีกรมปศุสัตว์และกระ

ทรวงเกษตรฯ กลับปกปิดข้อมูลข่าวสารดัง

กล่าว และอ้างมาโดยตลอดว่าประเทศไทย

ปลอดเชื้อ ASF 100% จนนำามาซึ่งปัญหา

การล้มตายของสุกรเป็นจำานวนมาก ทำาให้

เกษตรกรเลิกเลี้ยง และเป็นสาเหตุสำาคัญที่

นำามาซึ่งปัญหาหมูแพงในปัจจุบัน ทั้งที่หน่วย

งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างรู้และทราบปัญหา

ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น กลับเพิกเฉยและหลีก

เลี่ยงที่จะเปิดเผยให้ประชาชนทราบ”  นาย

ศรีสุวรรณระบุ  

นายศรีสุวรรณกล่าวด้วยว่า สิ่งที่บ่ง

ชี้ถึงความผิดพลาดล้มเหลวในการควบคุม

ราคาการจำาหน่ายสุกรของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง คือการลุกลามไปถึงสินค้าและ

บริการอื่นๆ อีกมากมายที่แห่กันขึ้นราคา 

เพราะล่าสุดสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่

ไก่ได้ออกประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้า

ฟาร์ม จากฟองละ 2.80 บาทเป็น 3 บาท 

รวมทั้งแผงราคาขึ้นไปอีก 6 บาท มีผลตั้งแต่

วันนี้เป็นต้นไปแล้ว โดยที่กระทรวงพาณิชย์

หาได้มีการควบคุมหรือดำาเนินการยับยั้งการ

ขึ้นราคาดังกล่าวตามอำานาจหน้าที่ หรือตาม 

พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ 2542 ได้

ท่ีบริเวณด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย นายจุรินทร์                 

ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ใน

ฐานะรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

กล่าวถึงกรณีท่ีราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดย

เฉพาะราคาไข่ไก่และเน้ือไก่ท่ีทยอยปรับตัวว่า 

ขณะน้ีกระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญาตให้มีการ

ข้ึนราคาสินค้าดังกล่าว ซ่ึงอาจมีการฉกฉวย

ข้ึนราคา ก็จะมีการดำาเนินคดีอย่างเคร่งครัด

เพ่ือไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค 

แต่หากมีความจำาเป็นต้องข้ึนราคาสินค้าใน

รายการใด ก็สามารถทำาเรื่องมายังกระทรวง

พาณิชย์เพ่ือพิสูจน์เป็นรายกรณีไปว่ามีความ

จำาเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อย

จากการกดราคาทางนโยบาย เพื่อป้องกันไม่ให้

สินค้าขาดตลาดอีก

นายจุรินทร์ยืนยันด้วยว่า ได้มอบ

หมายให้อธิบดีกรมการค้าภายใน ไปติดตาม

ราคาเนื้อไก่และไข่ไก่ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้

รับผลกระทบจากกรณีที่เนื้อหมูได้ขึ้นราคาไป

แล้ว ขณะเดียวกันก็ยังจะต้องช่วยเหลือดูแล

เกษตรกรรายย่อยด้วย โดยจะต้องสมดุลกัน

ระหว่างผู้บริโภคและเกษตรกรรายย่อย

ส่วนการแก้ ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

หลังจากเนื้อหมูขึ้นราคาไปแล้วนั้น นายจุ

รินทร์กล่าวว่า ขณะนี้มี โครงการพาณิชย์

ลดราคา ที่กำาหนดราคาหมูเนื้อแดงไว้คงที่

ในกิโลกรัมละ 150 บาท จำานวนกว่า 600  

จุด พร้อมเตรียมเสนอของบกลางเพื่อเร่งมา

ชดเชยราคาในโครงการที่ตรึงไว้ 150 บาทต่อ

กิโลกรัม และอุดหนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูราย

ย่อย เพื่อให้มีกำาลังใจในการเลี้ยงหมูต่อไป 

และไม่ให้เกิดภาวะหมูขาดแคลนในอนาคต 

โดยในวันพรุ่งนี้ (11 ม.ค.) จะชี้แจงด้วยวาจา

ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนในเบื้องต้น

“การพิจารณานำาเข้าเนื้อหมูจากต่าง

ประเทศนั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 

โดยเฉพาะจะต้องระมัดระวังโรคติดต่อ

ที่มากับหมูและสุขอนามัย รวมถึงข้อกฎดัน

ทางการค้าอื่นๆ ประกอบด้วย” นายจุรินทร์ 

ระบุ 

นายพชร นริพทะพันธุ์ กรรมการ

บริหารพรรคและคณะทำางานเศรษฐกิจ 

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากนี้ ไปพลเอก

ประยุทธ์จะต้องเผชิญกับน้ำามันแพง ก๊าซแพง 

ไฟฟ้าขึ้น ค่าครองชีพพุ่ง อาหารแพง เงินเฟ้อ

สูง ดอกเบี้ยขึ้น หนี้ท่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 

พลเอกประยุทธ์จะบริหารประเทศให้สำาเร็จ

ได้อย่างไร ปี 2565 นี้จะเป็นปีแห่งความทรุด

โทรมและเสื่อมถอย ซึ่งเป็นผลมาจากความ

ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์ที่สะสมมาตลอด 

7 ปี ทั้งนี้ ไม่ต้องพูดถึงอนาคตว่าประเทศไทย

จะพัฒนาต่อไปอย่างไร

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก 

พรรคก้าวไกล กล่าวว่า การปกปิดการระบาด

ของ ASF ในหมู ทำาให้ฟาร์มหรือเกษตรกรราย

ย่อยเลิกเล้ียงหมู และต้องขายหมูท่ีรอดออก

ไปด้วยราคาขาดทุน แต่ทุนใหญ่ไม่เจอปัญหา

น้ีเพราะมีตู้แช่แข็ง สามารถชำาแหละหมูแช่

เอาไว้เพื่อปล่อยสู่ตลาด เป็นเจ้าหลักเจ้าเดียว

ในวันท่ีไม่มีหมูเจ้าอื่นในตลาด ได้ประโยชน์ท้ัง

ราคาและไม่มีคู่แข่ง อีกท้ังการไม่มีรายงานการ

ติดเช้ือ  ASF ในไทยอย่างเป็นทางการตลอด 

2-3 ปีท่ีผ่านมา ก็ทำาให้ยังส่งออกหมูได้โดยไม่มี

ผลกระทบ เรื่องน้ีเกษตรกรรู้ โรงเชือดรู้ และ

สัตวแพทย์ก็รู้ ภาคีคณบดีสัตวแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย 14 สถาบัน จึงต้องทำาหนังสือ

ถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ต้ังแต่วันท่ี 7 ธ.ค.64 

“ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ขนาดนี้ แต่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลยังยืนกราน

ว่าไม่พบ ASF แบบนี้จึงไม่รู้ว่าทำาไปเพื่อ

ปกป้องผลประโยชน์ให้ ใครกันแน่ แต่เท่าที่

รู้ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่าง

แน่นอน” ส.ส.พรรคก้าวไกลระบุ.

โอมิครอน

ของอัตราแลกเปลี่ยนหากเกินเลยและเป็น

ภาระต่อเศรษฐกิจ

นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้อำานวย

การอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธปท. กล่าว

ว่า ในปี 2565 เริ่มเห็นผลกระทบจากการ

ระบาดของโอมิครอนแล้ว และถือเป็นความ

เสี่ยงสำาคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย 

และจะส่งผ่านไปทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ในเรื่องการบริโภคของภาคเอกชนและการ

ส่งออกสินค้า รวมถึงจำานวนนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติที่คาดว่าจะลดลงเหลือ 5.6 ล้านคน จาก

คาดการณ์เดิมที่ 6 ล้านคน เนื่องจากผลกระ

ทบของโอมิครอนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะใน

ช่วงไตรมาส 1-2/2565 ก่อนที่นักท่องเที่ยว

ต่างชาติกว่า 90% จะทยอยกลับมาในช่วง

ครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งจากข้อสมมุติฐานของ 

ธปท. ประเมินว่าผลกระทบของโอมิครอนจะ

อยู่ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เป็นสำาคัญ ซึ่งได้

ใส่ไว้ในคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดี

พี) ปีนี้แล้ว  โดยลดลงมาอยู่ที่ 3.4% จากคาด

การณ์เดิมที่ 3.9%

“โอมิครอนเป็นความเสี่ยงสำาคัญของ

เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 

จากข้อสมมุติฐานของ ธปท.คาดว่าโอมิครอน

จะแพร่เชื้อสูงกว่า แต่การกระจายวัคซีนได้ดี

จะช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และ

มองว่าระบบสาธารณสุขของไทยจะสามารถ

รองรับจำานวนผู้ป่วยหนักได้ ดังนั้นการตอบ

สนองของมาตรการภาครัฐจะไม่จำาเป็นต้อง

ใช้การควบคุมในวงกว้าง แต่เป็นการควบคุม

ในพื้นที่ที่ระบาดหนักแทน และมองว่าการ

ยกเลิกมาตรการเข้าประเทศแบบเทสต์แอนด์

โก (Test&Go) จะเป็นแค่ชั่วคราวในช่วงครึ่ง

แรกของปีนี้เท่านั้น ขณะที่ความต่อเนื่อง

ของมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐที่ทยอย

หมดลงในไตรมาส 2/2565 หลังจากเร่งออก

ในปีที่แล้วค่อนข้างเยอะ ทำาให้เม็ดเงินใน

ส่วนนี้ที่จะออกในปีนี้น้อยกว่าปีก่อน รวม

ถึงปัญหาซัพพลายดิสรัปชัน (สินค้าอุปโภค

บริโภคขาดแคลน) ยืดเยื้อ ทำาให้ครึ่งแรกของ

ปีมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ ก่อนจะกลับมา

สมดุลมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังและต่อเนื่อง

ถึงปีหน้า” นายสักกะภพกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ปี 2566 มองว่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาเข้ม

แข็งมากขึ้น โดยขยายตัวที่ระดับ 4.7% ซึ่ง

เป็นระดับการฟื้นตัวเท่ากับช่วงก่อนเกิดการ

ระบาดของโควิด-19 จากอุปสงค์ในประเทศ

และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทยอยกลับมา 

คาดว่าอยู่ที่ระดับ 20  ล้านคน

นายสักกะภพกล่าวอีกว่า ภาพรวม

อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาจากปัจจัยอุปทาน 

และปัญหาซัพพลายดิสรัปชันในภาคการผลิต 

ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวที่ทำาให้อัตรา

เงินเฟ้อสูงขึ้นชั่วคราวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 

แต่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายก่อนทยอยปรับลด

ลง โดย ธปท.ได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้จาก 1.4% เป็น 1.7% 

จากปัจจัยด้านอุปทาน อันได้แก่ ราคาขาย

ปลีกน้ำามันเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้าเป็นสำาคัญ 

ขณะที่ปี 2566 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.4% ขณะที่อัตรา

เงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 0.4% เพิ่ม

ขึ้นจากคาดการณ์เดิมที่ 0.3% ตามการขึ้น

ภาษีสรรพสามิตยาสูบ และการส่งผ่านต้นทุน

ของผู้ประกอบการ ส่วนปี 2566 คาดว่าอยู่

ที่ 0.7% เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ

โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยฐานะการ

คลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดใน

ช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 

(ต.ค.-พ.ย.64) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำาส่งคลัง

ทั้งสิ้นจำานวน  347,430 ล้านบาท ในขณะ

ที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำานวน 

767,400 ล้านบาท ทำาให้รัฐบาลขาดดุลงบ

ประมาณ  419,970 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการ

ขาดดุลจำานวน 249,915 ล้านบาท ส่งผลให้

เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน พ.ย.64 มีจำานวนทั้ง

สิ้น  429,904 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าน้ีกระทรวงการ

คลังได้เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล

สุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

2565  (ต.ค.-พ.ย.64) ว่ารัฐบาลจัดเก็บราย

ได้สุทธิจำานวน 361,955  ล้านบาท สูงกว่า

ประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 18,139 

ล้านบาท หรือ 5.3% และสูงกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 28,366 ล้านบาท หรือ 8.5%

ทั้งนี้ 3 กรมภาษี (กรมสรรพากร, กรม

สรรพสามิต และกรมศุลกากร) สามารถ

จัดเก็บรายได้ ในช่วง 2 เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-พ.ย.64) รวมกัน

อยู่ที่ 351,795 ล้านบาท สูงกว่าประมาณ

การตามเอกสารงบประมาณ 9,976 ล้านบาท 

หรือ 2.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี

ก่อน 17,158 ล้านบาท หรือ 5.1% 

ขณะที่รัฐวิสาหกิจนำาส่งรายได้อยู่ที่ 

43,308 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตาม

เอกสารงบประมาณ 5,659 ล้านบาท หรือ 

15%  และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

20,611 ล้านบาท หรือ 90.8%  และหน่วย

งานอื่นสามารถนำาส่งรายได้อยู่ที่ 18,462 

ล้านบาท ต่ำากว่าประมาณการตามเอกสารงบ

ประมาณ 5,083 ล้านบาท หรือ 21.6% และ

ต่ำากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,261 ล้าน

บาท หรือ  6.4%

 โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 

ภาษี เงินได้นิติบุคคล ภาษี เงินได้บุคคล

ธรรมดา การนำาส่งรายได้ของบริษัท ปตท. 

จำากัด (มหาชน) และธนาคารออมสินที่สูง

กว่าประมาณการเป็นสำาคัญ ส่วนการจัดเก็บ

ภาษีของกรมสรรพสามิตที่ต่ำากว่าประมาณ

การ เนื่องจากประมาณการของกรมสรรพ

สามิตได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษี

ไว้ ซึ่งถูกชะลอการดำาเนินการออกไปก่อน 

ประกอบกับมีการปรับลดอัตราค่าปรับและ

ค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19.

โวย ขรก.

“ขอใช้ โอกาสน้ีเรียกร้องไปยัง พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ท่ีท่านเป็น รมว.กลาโหม ว่าขอให้กำาชับผู้ใต้

บังคับบัญชาให้วางตัวเป็นกลางและปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำาหนด  โดยเฉพาะ

ข้าราชการระดับสูงไม่ควรลงมาช้ีนำาหรือส่ัง

การใดๆ ท่ีอาจทำาให้การเลือกต้ังไม่บริสุทธ์ิ

ยุติธรรม หากมีใครท่ีมีพฤติกรรมดังกล่าวจริง 

อยากเชิญชวนให้กำาลังพล ครอบครัว และ

ทหารกองประจำาการท่ีรักในประชาธิปไตย

ได้ช่วยบันทึกคลิปเหล่าน้ันไว้ด้วย เพ่ือเผย

แพร่ให้สังคมได้ทราบ และจะได้นำาส่งให้คณะ

กรรมการการเลือกต้ังดำาเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวข้องต่อไป” นายสรวงศ์กล่าว 

ถามว่า มีเรื่องผิดปกติที่อาจเข้าข่าย

ทุจริตเลือกตั้งในกรณีอื่นๆ อีกหรือไม่ นาย

สรวงศ์กล่าวว่า ได้รับรายงานจากบาง

พื้นที่ โดยเฉพาะในชุมชนแออัดและในกลุ่ม

เปราะบาง ว่ามีพฤติกรรมของการเก็บบัตร

ประชาชนโดยจ่ายให้หัวละ 1,500 บาท 

อยากให้ กกต.ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างใกล้

ชิดด้วย หวังว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนจะช่วย

กันเป็นหูเป็นตาสอดส่องการกระทำาที่ทุจริต

ต่างๆ เพื่อให้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้บริสุทธิ์

ยุติธรรมและไร้คำาครหา อย่าได้เหมือนการ

เลือกตั้งครั้งที่แล้วเด็ดขาด 

ที่วัดวังปริง อ.สะเดา จ.สงขลา นาย

นิพนธ์ บุญญามณี ในฐานะรองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายบัญญัติ 

บรรทัดฐาน ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค 

น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.กระบี่ ลงพื้น

ที่ช่วยรณรงค์หาเสียงให้ น.ส.สุภาพร กำาเนิด

ผล หรือน้องน้ำาหอม ผู้สมัคร  ส.ส.สงขลา 

เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมขึ้นปราศรัย

บนเวทีชั่วคราวในบริเวณวัด

โดยนายนิพนธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า กว่า 

76 ปีที่พรรคเราตั้งอยู่จนเป็นสถาบันทางการ

เมือง ยึดถืออุดมการณ์ สะสมความรู้ ความ

คิด ประสบการณ์ ความเหมาะสม รวม

ทั้งมารยาททางการเมือง และทางสังคม

เพื่อให้พรรคเป็นหลัก ที่พึ่งหวังของประเทศ

ชาติและประชาชน เรายึดถือมารยาท

ทางการเมืองที่จะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันใน

พื้นที่ของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันที่

ต้องพ้นจากตำาแหน่ง เช่นกรณีเขตหลักสี่ที่

เราไม่ส่งผู้สมัครของพรรคลงแข่งขัน ส่วน

พรรคการเมืองอื่นจะทำาอย่างไรก็เป็นสิทธิ์

ของเขา ไม่ว่าเพื่อนร่วมรัฐบาลพรรคไหน

ต้องหมดสภาพการเป็น ส.ส. หากร่วมรัฐบาล

ด้วยกันเราไม่ส่งลงแข่งขัน หรือวันไหนที่

พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล 

มารยาททางการเมืองที่เคยเป็นบรรทัดฐาน

เราก็จะปฏิบัติต่อไป

ผู้ส่ือข่าวรายงานถึงความเคล่ือนไหว

ของการย้ายพรรคของอดีต ส.ส.ว่า เม่ือวัน

ท่ี 24 ธ.ค.64 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ 

หรือนาถยา แดงบุหงา อดีต ส.ส.กทม. เขต

สะพานสูง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้

ทีมงานของตนเองไปย่ืนใบลาออกจากการ

เป็นสมาชิกพรรค ปชป.ต่อนายทะเบียน

พรรคการเมืองของสำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ัง (กกต.) โดยมีรายงานว่า นางนาถยา                                   

ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย ท่ีมี

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ เป็นประธาน

พรรคเรียบร้อยแล้ว โดยในการเลือกต้ังใหญ่ 

ส.ส.คร้ังหน้า พรรคไทยสร้างไทยวางตัวให้ไป

ลงสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส.เขตสะพานสูง ซ่ึงเป็น

เขตเดิมต้ังแต่อยู่กับพรรค ปชป. 

ขณะที่นางนาถยาให้สัมภาษณ์ว่า ตน

ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วเมื่อ

ไม่นานมานี้ โดยย้ายไปอยู่พรรคไทยสร้าง

ไทย แต่ตนยังทำางานในพื้นที่และจะลงสมัคร 

ส.ส.ในเขตสะพานสูงต่อไป สำาหรับเหตุผล

การไปสังกัดพรรคไทยสร้างไทยนั้น เป็น

เพราะที่ผ่านมาตนทำางานในพื้นที่ มักได้เจอ

กับคุณหญิงสุดารัตน์ที่มาลงพื้นที่นี้ประจำา 

ซึ่งเป็นฐานเสียงเดิมของคุณหญิงสุดารัตน์ 

โดยก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เคยชักชวน

ตนหลายครั้งว่าเมื่อไหร่จะมาทำางานด้วย

กัน กระทั่งคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ตั้งพรรคดัง

กล่าว และเมื่อหลายๆ อย่างลงตัวตนจึงย้าย

สังกัดมาร่วมงานด้วย ซึ่งตอนนี้ ได้เปิดตัวการ

ทำางานการเมืองในฐานะสมาชิกพรรคไทย

สร้างไทยเต็มตัวแล้ว

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่

ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลง

ว่า สืบเนื่องจากนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภา มีคำาสั่งงดประชุมสภาสัปดาห์นี้ และ

มี ส.ส.ฝ่ายค้านอย่างน้อย 3 คนออกมา

แสดงความไม่เห็นด้วย นายชวนตัดสินใจบน

พื้นฐานของการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งโค

วิดไม่ใช่เรื่องส่วนตัว และสภาไม่ได้อยู่เป็น

เอกเทศ เรายังอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อม

เดียวกับคนทั้งประเทศ ลองคิดดูว่าถ้ามีการ

ระบาดของโควิดในสภาจะกระทบต่อสังคม

และประเทศชาติเพียงใด และใครต้องรับผิด

ชอบ ทุกคนก็ต้องโทษประธานสภา

นพ.สุกิจกล่าวต่อว่า ก่อนที่นายชวน

จะตัดสินใจสั่งงดประชุมได้ โทรศัพท์คุยกับ 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรค

เพื่อไทย  ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้าน ซึ่ง นพ.ชล

น่านก็ยินดีน้อมรับการตัดสินใจของนาย

ชวน แต่คงไม่ได้แจ้งให้นายสุทิน คลังแสง 

ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะ

ประธานวิปฝ่ายค้านทราบ จึงทำาให้ยังติดใจ

อยู่ นอกจากนี้นายชวนก็ได้ปรึกษากับอธิบดี

กรมควบคุมโรค ซึ่งท่านได้ขอความกรุณาขอ

ให้นายชวนงดประชุมไว้ก่อน แสดงถึงความ

ห่วงกังวลของท่านเป็นอย่างมาก

“ท่านประธานสภามีความเป็นห่วง

งาน ผมคิดว่าห่วงกว่าทุกคนที่ออกมาพูด

เสียอีก และท่าน ส.ส.ไม่ต้องกลัว เมื่อกลับ

มาประชุมตามเดิมได้ ประธานสภาจะเพิ่ม

วันประชุมพิเศษชดเชยให้ และจัดเตรียม

มาตรการโควิด-19 ตามมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุข” ที่ปรึกษาประธานสภากล่าว.

ไทยโพสต์ • ที่สำานักงานอัยการสูงสุด 

(อสส.) อาคารถนนรัชดาภิเษก น.ส.ภัสราวลี 

ธนกิจวิบูลย์ผล หรือมายด์ พร้อมด้วย นาย

ปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ และนักกิจกรรม

ทางการเมืองที่ถูกดำาเนินคดีตาม พ.ร.ก.ฉุก

เฉินฯ ยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพื่อขอให้

อัยการยุติคดีโดยไม่อุทธรณ์ หลังศาลแขวง

ดุสิตพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2564

โดย น.ส.ภัสราวลีให้สัมภาษณ์ว่า วัน

นี้ต้องการมายื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุด ขอ

ให้ยุติคดีที่ถูกตั้งข้อหาด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ร้ายแรง ซึ่งคดีนี้ศาลพิพากษายกฟ้องไป

แล้ว แต่อัยการอาจมีการอุทธรณ์ซ้ำา ส่วนใน

กรณีของคนอื่นๆ ยังไม่ได้มีการพิจารณาคดี

ก็ขอให้มีการถอนฟ้อง ส่วนคดีที่ยังไม่มีการ

สั่งฟ้อง ก็ขอให้ยุติคดีโดยไม่ฟ้อง

ต่อมาตัวแทนของสำานักงานอัยการ

ศาลสูงสุดมารับหนังสือที่บริเวณด้านหน้า

ประตูสำานักงาน โดยกล่าวกับ น.ส.ภัสราวลี

ว่า จะส่งหนังสือดังกล่าวให้กับอธิบดีอัยการ

ศาลสูงสุดพิจารณาต่อไป

น.ส.ภัสราวลีให้สัมภาษณ์ภายหลังยื่น

หนังสือว่า พวกเรายังคงยืนยันอย่างหนัก

แน่นว่า เราจะต้องการให้สำานักงานอัยการ

สูงสุดคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน

“สุดท้ายแล้ว ถ้าหากคดีนี้ดำาเนิน

ต่อไป มีแต่จะสร้างภาระให้กับประชาชน 

สร้างความขุ่นมัวในใจให้กับประชาชน มีแต่

จะตอกย้ำาความอยุติธรรมให้กับสังคมไทย 

เพราะฉะนั้นแล้ว ประชาชนอย่างเรามีสิทธิ

เสรีภาพที่จะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย 

ออกมาเรียกร้องสิ่งที่จะดีกว่านี้ ในสังคม

ไทย เราควรจะต้องทำาได้ และกระบวนการ

ยุติธรรมเอง ไม่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งใน

การพรากความยุติธรรมไปจากประชาชน” 

น.ส.ภัสราวลีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีนี้เป็นคดีที่

พนักงานอัยการคดีแขวงดุสิต เป็นโจทก์

ฟ้อง น.ส.ภัสราวลี ในความผิดฐานฝ่าฝืนคำา

สั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย

แรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และข้อ

กำาหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบ

มาตรา 11 ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 

จากการชุมนุมเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2563 ที่

บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และเคลื่อน

ขบวนไปยังทำาเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือ

ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ลาออกจากการบริหารประเทศ 

โดยในวันที่ 13 ธ.ค.2564 ศาลแขวงดุสิตได้

มีคำาพิพากษายกฟ้อง 

อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ที่ถูกดำาเนินคดีสืบ

เนื่องจากการชุมนุมดังกล่าวอีกหลายคน ซึ่ง

พนักงานอัยการได้ทยอยสั่งฟ้องและแยก

สำานวนออกหลายคดี.

3นิ้วยื่น‘อสส.’เรียกร้องยุติคดีข้อหาพรก.ฉุกเฉิน


